


 

 

 



ค ำน ำ 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าท่ี 
และอ านาจ ในการพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
และการให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง อีกท้ังบทเฉพาะกาลยังได้
ก าหนดให้มีหน้าท่ีและอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

อีกท้ังบทบาทหน้าท่ีและอ านาจท่ีส าคัญของสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะในฐานะการเป็น
ผู้แทนปวงชนชาวไทย และการปฏิบัติหน้าท่ีและอ านาจในการเป็นท่ีพึ่งและมีความเป็นกลางน้ัน  
จึงได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  
จึงเป็นท่ีมาของการริเริ่มโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๗ คณะ ขึ้น เพื่อไปเยี่ยมเยือน สร้างขวัญก าลังใจ  
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามผลการใช้บังคับกฎหมาย และการเสริมสร้างแนวทางการพัฒนา 
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
ท่ัวทุกภูมิภาค โดยรูปแบบการลงพื้นท่ีน้ันจะมุ่งเน้น “การไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคน 
ในพื้นท่ีอย่างเป็นกัลยาณมิตร” ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางอันเกิดจากเสียงของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนเป็นส าคัญ น ามาซ่ึงการสร้างความเข้าใจในภาพลักษณ์ใหม่ 
ของวุฒิสภาท่ีมีความใกล้ชิดและเข้าใจในปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง และการได้ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นท่ีแบบร่วมคิดและประเมินสถานการณ์ร่วมกัน  
รวมท้ังรับเรื่องร้องเรียนในประเด็นปัญหาส าคัญต่าง ๆ ท่ีระดับพื้นท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
สู่การประสานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามล าดับตามกลไกของวุฒิสภา ซ่ึงผลการด าเนิน
โครงการได้พบว่าบรรลุเป้าหมายส าคัญหลายประการ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นและ
เรื่องการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีนัยส าคัญ ดังปรากฏในรายงานฉบับน้ี 

จึงขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทุกคณะ ท่ีได้อุทิศ

แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญ และโดยเฉพาะ

คณะอนุกรรมการด้านติดตาม ประมวลผลและรายงานผลการปฏิบัติ ได้แสดงให้เห็นถึงการท าหน้าท่ี 

ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ร่วมกันจัดท ารายงานฉบับน้ีให้เป็นคุณูปการต่อแผ่นดิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  

 

 



 
รายงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้บรรลุเป้าหมายท่ีจะให้
ประเทศชาติสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความผาสุกสืบไป 
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บทสรุปผูบ้ริหาร ก - ค 

ภาพรวมการประเมินผลโครงการ  
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลการลงพื้นที ่
ส่วนท่ี ๒ ประเด็นข้อคิดเห็นและความต้องการที่พบจากการพื้นที ่

ของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในด้านต่าง ๆ ในภาพรวม 
ส่วนท่ี ๓ ผลการด าเนินการตามขอ้ร้องเรียน ข้อคิดเห็นและ 

ความต้องการของประชาชน 
ส่วนท่ี ๔ ประโยชน์ท่ีทุกฝ่ายได้รบัจากการด าเนินงานโครงการ 
ส่วนท่ี ๕ ข้อสรุปจากการศึกษาประเด็นและสาระทีเ่ชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
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การด าเนินงานตามโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชน  (ต.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕) 
ภาคเหนือ ตอนบน 

๒๙ 
๒๙ 

ภาคเหนือ ตอนล่าง ๔๑ 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ตอนบน ๕๗ 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ตอนล่าง ๗๗ 
ภาคกลาง ๙๑ 
ภาคตะวันออก ๑๑๓ 
ภาคใต ้ ๑๓๓ 
คณะอ านวยการ  ๑๔๗ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นโครงการที่มุ่งเปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ขับเคลื่อนประเทศร่วมกันอย่างมีทิศทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ ได้จากการพบปะประชาชน และหน่วยงานของรัฐมาใช้
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย
เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการตาม
รัฐธรรมนูญ หลักสากล และเหมาะสมกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง 
น าข้อมูลที่ได้จากการพบปะประชาชนและหน่วยงานของรัฐไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไก
ของวุฒิสภา ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และคณะกรรมการโครงการในระดับภาค  
รวม ๘ คณะ คือ คณะอ านวยการโครงการฯ คณะกรรมการโครงการฯ ภาคเหนือตอนบน 
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  

รายงานผลการด าเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฉบับนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการทั้งโดยภาพรวมและรายภาค 
ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ เก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินงานของโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มี ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาดูงานในพื้นที่โดยใช้วิธีการ
เยี่ยมเยียน ซักถาม สนทนากับผู้เกี่ยวข้อง การจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ
โดยใช้วิธีการฟังบรรยายสรุปและเสวนา และมีการจัดประชุมออนไลน์กับตัวแทน 
ส่วนราชการต่าง ๆ และบรรยายสรุปผลงาน/รายงานความคืบหน้า ซึ่งจ าแนกข้อสรุป
จากการศึกษาได้ ๔ ลักษณะ คือ ๑) การใช้นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูป
ประเทศเป็นประเด็นหลัก ๒) การใช้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นประเด็นหลัก  
๓) การใช้สาระการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เป็นประเด็นหลัก และ ๔) การใช้สาระกฎหมาย
และงบประมาณ เป็นประเด็นหลัก 

 



ข 

ผลการติดตามประเมินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบว่า มีการ 
ลงพื้นที่จ านวน ๔๑ ครั้ง ใน ๓๕ จังหวัด ซึ่งหากรวมตั้งแต่เริ่มด าเนินการโครงการ   
นับว่าได้ด าเนินการลงพื้นที่ครบทุกจังหวัดแล้ว ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่เป็น 
เขตปกครองพิเศษ  

ในการนี้ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจ านวน ๗,๔๓๑ คน มากกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด องค์ประกอบของผู้เข้าร่วม จ าแนกได้ ๖ กลุ่ม คือ ๑) หัวหน้าส่วนราชการ  
(รวมผู้ว่าราชการจังหวัดและกาชาดจังหวัด) ๒) ท้องที่ /ท้องถิ่น (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ๓) ภาคธุรกิจเอกชน (รวมสภาหอการค้า) ๔) ภาคประชาชน  
ภาคประชาสังคม ๕) นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน และ ๖) สื่อมวลชน  

ประเด็นท่ีสมาชิกวุฒิสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย ๕ สาระหลัก คือ ๑) ความรู้เรื่องสมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหน้าที่  
๒) รับฟังความคิดเห็นประเด็นกฎหมายและท าความเข้าใจด้านกฎหมาย ๓) การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ปัญหา และผลกระทบกฎหมาย ๔) การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ ๕) การน้อมน าปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในแต่ละครั้งอาจมีจุดเน้น 
ที่แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการโครงการฯ ได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนประเด็นความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ตามหน้าที่และอ านาจในการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ 

จากการรับฟังข้อคิดเห็นที่ได้รับการสะท้อนจากผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งหมด มีประเด็นข้อคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๓๓๘ เรื่อง 
โดยด้านที่พบมากที่สุด คือ ด้านน้ า รองลงมาคือด้านเกษตร ด้านท่ีดิน ด้านคมนาคม 
ด้านสังคมและอื่น ๆ และด้านสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ และเมื่อได้รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแล้ว โดยเรื่องร้องเรียนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
(วาจา) ของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา



ค 
ตามหน้าที่และอ านาจทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ส่วนบางเรื่องที่นอกเหนืออ านาจ 
ของจังหวัด คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับเรื่องมาเพื่อส่งต่อคณะกรรมาธิการตามกลไก
ของวุฒิสภาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่  
ที่เข้าสู่การพิจารณาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (ตั้งแต่เริ่มโครงการ –  
๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) พบว่ามีทั้งสิ้น ๑,๘๓๖ เรื่อง แบ่งเป็นทางหนังสือจ านวน ๔๖๘ เรื่อง 
ทางวาจา จ านวน ๑,๓๖๘ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๒ เรื่อง 

ส าหรับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบว่า  
ทั้งประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ และสมาชิกวุฒิสภาต่างก็ได้รับประโยชน์จาก
โครงการในลักษณะที่แตกต่างกันอันเป็นเรื่องที่ดีแก่ทุกฝ่าย ข้อเสนอแนะส าหรับ 
การลงพื้นที่พบประชาชนครั้งต่อไป คือ สมาชิกวุฒิสภาควรติดตามผลการด าเนินงาน
ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ได้มอบให้จังหวัดรับไปด า เนินการ และควรน าเสนอผล 
การด าเนินงานต่อประชาคมในประเด็นท่ีได้มีการร้องเรียนหรือประเด็นที่คณะสมาชิก
วุฒิสภาเคยรับมาเพื่อส่งต่อคณะกรรมาธิการตามกลไกของวุฒิสภาหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

โดยภาพรวมที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ กล่าวได้ว่า 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในแง่ของการประมวล
ข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มาจากทุกภาคส่วนและทุกเวทีในพื้นที่  
มาใช้ในกระบวนการกลั่นกรอง ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย อันน าไปสู่การแก้ปัญหา
ในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประชาชน 
ในขณะที่ประชาชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภามากข้ึน 

----------------------------------------------
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ภาพรวมการประเมินผลโครงการ 
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ผลการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 ผลการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนของ
คณะกรรมการโครงการจ านวน ๘ คณะ ในช่วง ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 
พบว่า มีการลงพื้นที่ ๓๕ จังหวัด จ านวน ๔๑ ครั้ง สรุปรวมตั้งแต่เริ่มด าเนินการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (สิงหาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๔) ได้ลงพื้นทีค่รบถ้วน
ทุกจังหวัดแล้ว ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ   
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมลูการลงพื้นที ่ 
 

 
 

ภาพที่ ๑   พื้นที่การด าเนินงานโครงการ จ าแนกตามคณะท างาน 

ภาคเหนือตอนบน 

ภาคเหนือตอนล่าง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก 

ภาคใต ้

คณะอ านวยการ 
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ในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๗,๔๓๑ คน มากกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยต่อครั้ง ๑๖๑ คน โดยมีสมาชิกวุฒิสภา
เข้าร่วมทุกครั้ง องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมโครงการ จ าแนกได้ ๖ กลุ่ม คือ หัวหน้า
ส่วนราชการ (รวมผู้ว่าราชการจังหวัดและกาชาดจังหวัด) ท้องที่/ท้องถิ่น ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา/เยาวชน และ
สื่อมวลชน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒  จ านวนและองค์ประกอบผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ทั้งนี้ด้วยบริบทของพื้นท่ี ข้อมูลเฉพาะและสัดส่วนขององค์ประกอบผู้เข้าร่วม 
ที่แตกต่างกัน จึงท าให้การลงพื้นที่แต่ละครั้งมีจุดเน้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ด้วยสาระที่แตกต่างกัน โดยประเด็นท่ีสมาชิกวุฒิสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ๕ สาระหลัก คือ ๑) ความรู้เรื่องสมาชิกวุฒิสภาและ
บทบาทหน้าที่  ๒) การรับฟังความคิดเห็นประเด็นกฎหมายและท าความเข้าใจ 
ด้านกฎหมาย  ๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ปัญหา และผลกระทบ
กฎหมาย  ๔) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และ ๕) การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต   

 
ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ชาติ และ

แผนการปฏิรูปประเทศ 
การลงพื้นที่พบประชาชนในแต่ละครั้ง บางคณะได้ศึกษาความสอดคล้อง

ระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาจังหวัด
และการบรรยายสรุปของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และ
อ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภา 
ตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙  
ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตาม 
หมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการและ
ระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูป 
ในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ 
ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
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ส่วนที่ ๒  ประเด็นขอ้คิดเห็นและความต้องการที่พบจากการลงพ้ืนที ่
ของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ในด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 

 
 ภาพที่ ๓   ข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชน โดยภาพรวม 

ประเด็นข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่พบจากการลงพื้นที่  
โดยภาพรวมมีจ านวนทั้งสิ้น ๓๓๘ เรื่อง จ าแนกได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านน้ า จ านวน 
๑๓๔ เรื่อง  ด้านเกษตร จ านวน ๖๕ เรื่อง ด้านที่ดิน จ านวน ๕๓ เรื่อง ด้านคมนาคม 
จ านวน ๔๕ เรื่อง ด้านสังคมและอื่น ๆ จ านวน ๓๖ เรื่อง และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 
๕ เรื่อง ตามล าดับ เมื่อได้รับฟังประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการ ข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขจากพื้นที่และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว โดยเรื่องร้องเรียน 
ที่รับฟังทางวาจาคณะกรรมการได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจเรียบร้อยแล้ว ส่วนบางเรื่องสมาชิก
วุฒิสภาได้รับมาเพื่อส่งต่อคณะอ านวยการฯ และ/หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
รับไปด าเนินการต่อ   
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รูปแบบการด าเนินงานลงพ้ืนที่พบประชาชน 
 การศึกษารูปแบบการการด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ของคณะกรรมการแต่ละภาค พบว่า มีวิธีการ ๓ รูปแบบ คือ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 รูปแบบที่ ๑  การศึกษาดูงานในพ้ืนที่ก่อนการจัดประชุมสัมมนา การศึกษา
ดูงานในพื้นที่ เพื่อต้องการรับรู้ข้อมูลและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่  
โดยใช้วิธีการรับฟังข้อมูลในพื้นที่ด้วยการซักถาม การจัดเสวนา และการประชุมกลุ่ม
แบบเจาะจงเป้าหมาย (Focus group) เพื่อรับฟังข้อมูล สภาพปัญหาและความคิดเห็น
ในพื้นที่  จากนั้นเป็นการจัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังแผนการพัฒนาจังหวัด 
ที่เช่ือมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการพบประชาชน ระยะ ๑ วัน แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงเช้า 
ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง ฟังการบรรยาย การซักถาม การจัดเสวนา และการประชุม
กลุ่มแบบเจาะจงเป้าหมาย ช่วงที่ ๒ ช่วงบ่าย จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแผน 
การพัฒนาจังหวัดและความเช่ือมโยงกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  
และถ้าลงพื้นท่ี ๒ วัน บางคณะฯ ใช้รูปแบบเดิมทั้ง ๒ วัน กล่าวคือ แบ่งช่วงเวลาเช้า 
ศึกษาดูงาน โดยการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ช่วงเวลาบ่าย การจัดประชุมสมัมนา  
แต่ในบางคณะฯ แบ่งช่วงเวลาเป็น ๔ ช่วง ๓ ช่วงแรกเป็นการศึกษาดูงานในพื้นที่ 
ในช่วงเวลาที่ ๔ เป็นการจัดประชุมสัมมนา  

การดูงาน
ในพื้นที่

ตัวแทน
ผู้น าท้องถ่ิน

ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ

ลงพื้นที่รับฟัง
ความคิดเห็น

พูดคุยตามกลุ่มเป้าหมาย

(Focus Group)

รับฟังสภาพปัญหา
ของพื้นที่

ประชุมสรุปข้อร้องเรยีน
รับฟังความคิดเห็นตัวแทนประชาชน
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 กลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาดูงานในพื้นที่ การจัดเสวนาและประชุมกลุ่ม
แบบเจาะจงเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบุคคลอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น กลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุมสัมมนา ประกอบด้วย 
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และอื่น ๆ 

 

 
 

 รูปแบบที่ ๒ การจัดประชุมสัมมนา หรือการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ราชการก่อนการศึกษาดูงานในพื้นที่  ในการจัดประชุมสัมมนา หรือการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานราชการ โดยใช้วิธีการเสวนา ฟังบรรยายสรุป น าเสนอแผนการพัฒนา
จังหวัดและความเช่ือมโยงกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และแบ่งกลุ่ม
ระดมความคิดตามประเด็นปัญหา จากนั้นการศึกษาดูงานในพื้นที่แบ่งกลุ่ม 
ตามประเด็นสนใจ ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายด าเนินการเช่นเดียวกับรูปแบบท่ี ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมออนไลน ์
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รูปแบบที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนา หรือการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ตัวแทนประชาชน โดยมีศูนย์กลางการจัดการประชุมอยู่ในพื้นท่ี
จังหวัดสตูลและเชิญตัวแทนหน่วยงานราชการ ตัวแทนหน่วยงานในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่อออนไลน์ โดยใช้วิธีการเสวนา ฟังบรรยายสรุป รายงาน 
ความคืบหน้า สรุปประเด็นความคิดเห็นน าเสนอผลงาน โดยระยะเวลาการด าเนินการ
และกลุ่มเป้าหมายด าเนินการจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมออนไลน์ ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 

ตัวแทน 
ส่วนราชการ 

ประชาสัมพันธ์
จังหวัด 

บรรยายสรุป/ 
รายงานความคืบหน้า 

สรุปประเด็นความ
คิดเห็น/น าเสนอผลงาน 

ตัวแทน
ประชาชน 
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ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและความต้องการ 
ของประชาชน  (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๓๐/๐๔/๖๕) 

เรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่เข้าสู่ 
การพิจารณาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑,๘๓๖ เรื่อง 
แบ่งเป็น ทางหนังสือ จ านวน ๔๖๘ เรื่อง และทางวาจา จ านวน ๑,๓๖๘ เรื่อง  
จ าแนกเป็นประเด็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ ด้านท่ีดิน จ านวน ๒๖๖ เรื่อง, ด้านน้ า จ านวน 
๔๐๑ เรื่อง, ด้านเกษตร จ านวน ๒๗๕ เรื่อง, ด้านคมนาคม จ านวน ๒๒๒ เรื่อง,  
ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๙๗ เรื่อง, ด้านสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๖๔ เรื่อง และด้านสังคม 
จ านวน ๕๑๑ เรื่อง  สรุปดังภาพที่ ๔ 

 
 

ภาพที่ ๔ เรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

โดยเรื่องร้องเรียนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (วาจา) ของ
ประชาชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และ
อ านาจทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 



๙ 

   

สรุปเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับจากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในภูมภิาคต่าง ๆ โดยรวม  

จ านวน ๑,๘๓๖ เรื่อง ได้แก่  
เรื่องร้องเรียนที่เป็นหนังสือ  จ านวน ๔๖๘ เรื่อง 
เรื่องร้องเรียนที่เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (วาจา) จ านวน ๑,๓๖๘ เรื่อง  
โดยเรื่องร้องเรียนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (วาจา) ของประชาชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 
(ข้อมูลเมื่อวันที่ ๓๐/๐๔/๖๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ ๑๑๒ ๖๐ ๖๗
๑๓ ๑๘

๑๑๒๑๘๑
๒๘๙ ๒๑๕ ๑๕๕

๘๔ ๔๖

๓๙๙

0

200

400

600

0

200

400

600

ด้านท่ีดิน ด้านน ้า ด้านเกษตร ด้านคมนาคม ด้านเเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอื่น ๆ

แผนภูมิแสดงเรื่องร้องเรียน

หนังสือ วาจา ภาพรวมทั งหมด

16

7

10

7

5
11

46

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินการที่ส าเร็จแล้ว
ด้านที่ดิน

ด้านน ้า

ด้านเกษตร

ด้านคมนาคม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคมและอื่น ๆ
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ระบบเร่ืองร้องเรียน ในคณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเร่ือง และติดตามเร่ือง
ร้องเรียน ผลการด าเนินการแล้วเสร็จ ตามการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้าน
รวบรวม แยกเร่ือง และติดตามเร่ืองร้องเรียน  ตัวอย่าง อาทิ 

๑. ด้านที่ดิน   

เร่ือง ได้รับความเดือดร้อนในเร่ืองท่ีดินท ากิน  
ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน 

ตามที่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน คณะสมาชิกวุฒิสภา 
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินท ากินตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ จนถึงปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่
ต าบลพรหมณี อ าเภอเมืองนครนายก  และต าบลบ้านพร้าว ต าบลบ้านป่าขะ อ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยเขตหวงห้ามได้ทับท่ีดิน ส.ค.๑ จ านวน  
๓ ต าบล คือ ต าบลพรหมณี ต าบลศรีกะอาง ต าบลเขาเพิ่ม ชาวบ้านจึงขอให้มีการออก
โฉนดในที่ดินดังกล่าว 
ผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียน 

ผู้ร้อง แจ้งว่า ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องความเดือดร้อน
ในเรื่องที่ดินท ากินจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว โดยเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่าง  
๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมธนารักษ์  มทบ. ๑๒ และกรมที่ดิน ซ่ึงได้มีการ 
มาด าเนินการส ารวจ และรังวัด เพ่ือออกโฉนดให้กับชาวบ้าน โดยขณะนี้กรมที่ดิน
ก าลังด าเนินการออกโฉนดให้กับชาวบ้านทั้ง  ๓ ต าบล คือต าบลพรหมณี   
ต าบลศรีกะอาง ต าบลเขาเพ่ิม แล้วบางส่วน และอยู่ระหว่างรอออกโฉนด 
อีกบางส่วน ซ่ึงประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก  และฝากกราบเรียน
ขอบคุณคณะกรรมการฯ มา ณ ท่ีนี้ด้วย 
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๒. ด้านคมนาคม 
เร่ือง ปัญหาความเดือดร้อนจากมลพิษของจุดพักรถบรรทุกตามโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี – หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – 
ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และผลกระทบจากการก่อสร้างถนน  
ชบ ๓๐๐๙ ของทางหลวงชนบท 

สรุปสาระส าคัญ  ผู้ร้อง ได้มีหนังสือ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนจากมลพิษ
ของจุดพักรถบรรทุกตามโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี – หนองคาย 
ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และ
ผลกระทบจากการก่อสร้างถนน ชบ ๓๐๐๙ ของทางหลวงชนบท ท าให้เกิดน้ าท่วม 
จึงขอให้มีการตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการทางหลวงพิเศษดังกล่าว 
ผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียน 

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา มีบันทึกด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน ประธานกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาโดยเชิญ
ผู้แทนกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และผู้ร้องเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจง
ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้ 

ประเด็นที่ ๒  กรมทางหลวงได้ช้ีแจงกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โดยช้ีแจงเป็นเอกสาร ซึ่งผู้ร้องเรียนแถลงว่าไม่ติดใจในประเด็น
ดังกล่าว 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ ๑  กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้นให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งผู้ร้องเรียนมีความพอใจในแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
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๓. ด้านน้ า   
เร่ือง  การขุดลอกบึงสรรพงายเพ่ือท าเป็นแหล่งน้ าสาธารณะ จังหวัดพิจิตร 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร  
ผลการด าเนินการ 

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ เพื่อติดตาม 
การด าเนินงานและปัญหาเรื่องดินที่ขุดมาจากบึงและขนย้ายมากองเก็บไว้รอบบึง  
ท าให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบบึงสีไฟ เนื่องจากท าให้เกิดน้ าท่วมและ
กองดินกีดขวางการเดินทางของประชาชน หลังจากการประสานงานและติดตาม
ปัญหาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความคืบหน้า 
อย่างมาก และพื้นท่ีบางส่วนได้ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปริมาณวัสดุขุดลอก
ที่จ าหน่ายจ านวน ๖,๐๓๒,๖๐๒ ลบ.ม. ที่เก็บกองบริเวณพื้นที่รอบบึงสีไฟ จ านวน  
๒ จุด และพื้นที่เก็บกองที่เอกชน จ านวน ๖๒ จุด สามารถด าเนินการจ าหน่ายได้  
คิดเป็น ๑๐๐% ปริมาณวัสดุขุดลอกริมบึง ทั้งหมด ๒,๒๐๓,๗๗๓ ลบ.ม.  
 Phase ๑ มีปริมาณ ๙๗๘,๘๔๖ ลบ.ม. ด าเนินการขนย้ายเสร็จเรียบร้อยเมื่อ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยน าปริมาณวัสดุขุดลอกไปปรับภูมิทัศน์โดยรอบบึงสีไฟ 
จ านวน ๑,๐๕๙,๐๙๔.๕๑ ลบ.ม. และมอบดินที่ได้จากการขุดลอกให้กับหน่วยงาน
ราชการต่างๆ, วัด, โรงเรียน หรือองค์กรสาธารณะอื่นๆ ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 
จ านวน ๖๕๙,๕๓๗ ลบ.ม.  
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๔. ด้านการเกษตร 
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต กลุ่มเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ  
ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน   

วันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ร้องได้มีหนังสือ เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต กลุ่มเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๖ ต าบลต้นผึ้ง 
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เพื่อเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศในบ่อดิน 
ผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๕๑๙.๒/๓๗๖ ลงวันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณาว่า ได้มอบหมายให้กรมประมงพิจารณา
ด าเนินการ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต ๓ (สกลนคร) ได้ส ารวจพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่ใช้น้ าฝนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและมีเกษตรกร จ านวน ๔ - ๕ ราย  
ใช้ระบบไฟฟ้าสูบน้ าจากห้วยล าปลาหาง มาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยใน ช่วง
เดือนมกราคม ๒๕๖๓ จะด าเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลาหมอไทยให้กับเกษตรกร 
จ านวน ๕ ราย และในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จะด าเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช 
(นิล/ตะเพียน) ให้กับเกษตรกร จ านวน ๑๑ ราย ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรไม่ขอรับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 
 
๕. ด้านเศรษฐกิจ  
เร่ือง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
ผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รายงานว่า 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ รอบที่ ๑ พร้อมมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้
เกษตรกร ปี ๒๕๖๓/๖๔ และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบด้วยแล้ว 
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๖. ด้านสิ่งแวดล้อม  
เร่ือง  ขอคัดค้าน ขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ 
ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน 

ตัวแทนชาวบ้านต าบลบ้านบอม ผู้ร้อง ได้มีส าเนาหนังสือ เรื่อง ขอคัดค้าน  
ขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน รองประธานวุฒิสภา คนที่
หนึ่ง ผ่านคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนบน) เมื่อวันที่  ๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดล าปาง โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ผู้ร้องเป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบ้านบอม อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
ได้รับผลกระทบ กรณีบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (จังหวัดล าปาง) จ ากัด ได้ขอประทานบัตร
เหมืองแร่ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านบอมและต าบลบ้านกิ่ว 
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการรับฟังการช้ีแจงเกี่ยวกับผลกระทบและผลดี 
แก่ชุมชน จึงได้เข้าช่ือประชาชนท าหนังสือคัดค้านเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ที่จะเกิดต่อชุมชน 

จึงขอให้ทบทวนและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต าบลบ้านบอม
และต าบลบ้านกิ่ว กรณีบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (จังหวัดล าปาง) จ ากัด ขอประทานบัตร
เหมืองแร่ในพ้ืนท่ีจังหวัดล าปาง 

ผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียน 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีหนังสือ  
ลงวันที่  ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่ของ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด แจ้งผลการด าเนินการว่า กระทรวงอุตสาหกรรม  
โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ตรวจสอบแล้วขอเรียนดังนี้ 

๑. ผู้ร้องเรียนได้คัดค้านการขอประทานบัตรบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) 
จ ากัด ค าขอประทานบัตรที่ ๗/๒๕๖๑ เนื้อที่ ๒๙๐ ไร่ ๑ งาน ๖๕ ตารางวา ค าขอ
ประทานบัตรที่ ๘/๒๕๖๑ เนื้อที่ ๒๙๘ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา ค าขอประทานบัตร 
ที่ ๙/๒๕๖๑ เนื้อที่ ๒๖๗ ไร่ ๔๐ ตารางวา และค าขอประทานบัตรที่ ๑๐/๒๕๖๑  
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เนื้อที่ ๑๐๒ ไร่ ๘๑ ตารางวา ชนิดแร่ถ่านหิน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านบอม  
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ซึ่งจัดอยู่ในการท าเหมืองแร่ ประเภทท่ี ๓ โดยส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการค าขอประทานบัตรตามระเบียบ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับค าขอ
ประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ด าเนินการตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๖๑ และส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอ
ประทานบัตร เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีหนังสือเชิญประชาชนทุกคนที่อยู่ 
ในชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรที่มีระยะห่างจากแนวเขตค าขอประทานบัตรไม่เกิน 
๑,๐๐๐ เมตร และต้องมีรายช่ือในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านของชุมชนนั้นไม่น้อยกว่า  
๙๐ วัน นับถึงวันที่จัดให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ท่ีขอประทานบัตร
เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นท่ีที่ขอประทานบัตร 

๒. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ได้มีหนังสือช้ีแจงผู้ร้องเรียนคัดค้าน 
ทราบแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มีหนังสือ
แจ้งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) กรณีส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดล าปาง ได้ส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ท่ีขอประทานบัตร 
ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ ๗-๑๐/๒๕๖๑ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด  
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา โดยแจ้งให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ตรวจสอบประเด็นการร้องเรียนคัดค้านกรณีนายจลุน 
สายหนิ้ว ตัวแทนชาวบ้านแจ้งว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การรับฟังการช้ีแจงเกี่ยวกับผลกระทบและผลดีแก่ชุมชน พร้อมทั้งให้ตรวจสอบว่า
ชุมชนที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรครบถ้วน
หรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอ
ประทานบัตรเพิ่มเติมรวมทั้งตรวจสอบการคาบเกี่ยวของต าบลนาแส่งและต าบล 
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สันดอนแก้วตามขอบเขตการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ด้วย 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาแล้ว เห็นว่า การด าเนินการค าขอประทานบัตรที่ ๗-๑๐/๒๕๖๑ ของบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ต้องมีการด าเนินการอีกหลายขั้นตอน และต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วย
การด าเนินการเกี่ยวกับค าขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุ
ประทานบัตร และการโอนประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎ ระเบียบ ซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงการด าเนินการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎ ระเบียบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ขอประทานบัตรต้องจัดท ารายงานการประเมินผล  
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และต้องได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน ซึ่งในการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะมีการพิจารณา 
ในประเด็นที่ส าคัญของพื้นที่โครงการทั้งทางด้านเทคนิค วิธีการท าเหมือง ผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้มีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ขอประทานบัตรปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ประเด็นการร้องเรียนคัดค้านและการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอ
ประทานบัตรของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง  ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า 
ในเรื่องดังกล่าวเป็นประการใดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 
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๗. ด้านสังคมและอื่น ๆ  
เร่ือง  ปัญหาการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียน 

คณะกรรมาธิการการศึกษาฯ วุฒิสภา ได้มีหนังสือ ที่ สว (กมธ๓) ๐๐๑๙/
๒๑๐๓ แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือช้ีแจงมายัง
คณะกรรมาธิการ ดังนี้ 

๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบมาตรการบริหาร
จัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุ
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ส าหรับโรงเรียน  
ที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในแผนโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือไม่อยู่ในแผนการควบรวมสถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อ าเภอ ในจังหวัด
สงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย 
ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
และโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริหรือเป็นโรงเรียนในโครงการร่วมพัฒนา หรือ
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ  

๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขตด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรอัตราว่าง 
จากการเกษียณอายุราชการฯ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ในการนี้ ก.ค.ศ. 
พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๒๐,๔๕๐ อัตรา ซึ่ งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังที่ได้รับไปก าหนด
ต าแหน่งในหน่วยงานการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด รวมทั้ง



๑๘ 

   

น าอัตราที่ได้รับจัดสรรเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการต่าง  ๆ ส าหรับ 
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น 
เป็นอ านาจหน้าทีข่อง กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการที่จะพิจารณา
โดยค านึงถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมาตรการบริหารจัดการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก รวมทั้งบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อให้การบริหาร
อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

๓) ส าหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๑๙ คนลงมา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ และ
ไม่อยู่ในเง่ือนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการฯ ตามที่ คปร. 
ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดสรรอัตราพนักงานราชการและ 
อัตราจ้าง (ต าแหน่งครูผู้สอน) ทดแทนให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีความขาดแคลน
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทันทีตามกรอบที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ส าหรับกรณีครูอัตราจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการสรรหาอัตราทดแทนให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรียบร้อยแล้ว  

  
--------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๔  ประโยชน์ที่ทุกฝ่ายได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 

ผู้ได้รับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประชาชน - ได้รับทราบหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ
ที่มหีน้าที่ในการออกกฎหมาย การควบคุม และตรวจสอบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

- ได้สะท้อนสถานการณ์ ข้อขัดข้องของท้องถิ่นให้หน่วยงานรัฐทราบ 

- ได้รับความช่วยเหลือและการแก้ไขไปจากทุกภาคส่วน 

 - ได้ทราบสถานการณ์ เร่ืองต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมถึงเป้าหมายการพัฒนา
จากหนว่ยงานรัฐ 

 - ได้รับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพื่อเสริมความรู้ให้แก่เยาวชน 
เช่น กฎหมายเกีย่วกับที่ดินการเกษตร แหล่งน้ า ที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน 
โรคติดต่อ การค้า การขนส่ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การท่องเที่ยว การประกันภยัสินค้าการเกษตร การปกครองท้องถิ่น ฯลฯ  

-  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ประชาชน 

บทบาทสมาชิกวุฒิสภา 
 
นโยบายของรัฐ 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

สภาพการพฒันาในพื้นที ่

อุปสรรค/ปัญหาในพื้นที ่

ปัญหาและแนวทางการปรับปรงุกฎหมาย 

สิทธิส่วนตน 
รับค าแนะน า 

สิทธิส่วนรวม 

สะท้อนภาพทีเ่ป็นจรงิ 

ปัญหาของประชาชน
ได้รับการด าเนินการ

แก้ไข 

รับทราบ 
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ผู้ได้รับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับ 

หน่วยงาน/ องค์กรใน
พื้นที่ 

(ได้แก่ การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย 

(ททท.), หอการค้า, 
สภาอุตสาหกรรม 

สมาคมธุรกิจ 
การท่องเท่ียวฯ, 
ภาคพลเมือง,  
กลุ่มเกษตรกร  

ฯลฯ 

- ได้รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนในพื้นที่และ
น าไปสู่การแก้ไข 

- ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ 

- ได้รายงานแผนพัฒนาจังหวัดซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศ โดยสมาชิก
วุฒิสภาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

-  ได้รายงานแผนพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับ
การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยกุต์ใช้  พร้อมกับ 
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชกิวฒุิสภาและประชาชนทั่วไป 

- ได้ชี้แจงผลการด าเนินการที่ได้มีการติดตามผลจากลงพื้นที่ในครั้งก่อน  
เพื่อรายงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับทราบ 

หน่วยงานราชการ/ 
องค์กรในพื้นท่ี 

บทบาทสมาชิกวุฒิสภา 
 
นโยบายของรัฐ 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

สภาพการพฒันาในพื้นที ่

สะท้อนภาพท่ีเป็นจริง อุปสรรค/ปัญหาในพื้นที ่

ปัญหาและแนวทางการปรับปรงุกฎหมาย 

การพิทกัษ์สิทธิส่วนรวม 
รับค าแนะน า 

การดูแลสิทธิส่วนตน 

แผนงาน/โครงการ 

ผลงาน/โครงการ 

น าไปก าหนดแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนต่อไป 
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ผู้ได้รับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับ 

สมาชิกวุฒิสภา - ได้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและประชาชน 
ในพื้นที่ 

- ได้รับข้อเสนอแนะจากการประชุมหารือกับผู้แทนส่วนราชการ ภาคประชาชน 
และภาคเอกชน 

- ได้รับทราบข้อคิดเห็น ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนา 
พื้นที่ให้ดีขึ้น 

- ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อยา่งเท่าทัน
สถานการณ์ เช่น มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

- น าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการตามกรอบหน้าทีแ่ละอ านาจของ
วุฒิสภา 

- ได้รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการพัฒนาต่าง ๆ  
ที่มีการติดตามผลจากการลงพื้นที่ครั้งก่อน ๆ 

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังความเห็นของเยาวชนและนักศึกษา รวมทั้ง
รับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เพื่อจะได้น าไปสู่การพิจารณาการกลั่นกรอง
และการพัฒนากฎหมายได้อย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น และการให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กระบวนการตรากฎหมายเพื่อ
เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ กับประชาชน 

 
 
 
 
 

 
 

สมาชิกวุฒิสภา 

บทบาทสมาชิกวุฒิสภา 

นโยบายของรัฐ 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

สภาพการพัฒนาในพ้ืนที่ 

อุปสรรค/ปัญหาในพ้ืนที่ 

ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 

แนะน า 

ติดตาม 

แผนงาน/โครงการ 

ผลงาน/โครงการ 

ประสานงานกับรัฐบาลเพื่อให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขต่อไป 

รับทราบ 

แลกเปลี่ยน 
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สรุปได้ว่า ผลจากการลงพื้นที่พบประชาชน ทั้งประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ 
ในพื้นท่ี และสมาชิกวุฒิสภาต่างก็ได้รับประโยชน์จากโครงการในลักษณะที่แตกต่างกัน  
โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รู้จัก บทบาท อ านาจ หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
ในขณะเดียวกันทุกฝ่ายต่างก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยการรับรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ 
การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าข้อเสนอแนะและแนวทาง 
การแก้ไขส่งต่อให้แก่คณะกรรมการโครงการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป   
เพื่อน าไปสู่การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ส่วนที่ ๕  ข้อสรุปจากการศึกษาประเด็นและสาระที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏิรูปประเทศ 

สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบันได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าท่ีและอ านาจในการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ดังนั ้นเมื ่อน าประเด็นและสาระที ่เ ชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและ  
การปฏิรูปประเทศ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ของ 
สมาชิกวุฒิสภาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการศึกษาพบว่า มีประเด็นที่  
ได้ด าเนินการ ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ประเด็นที่ ๑ การใช้นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศเป็น
ประเด็นหลัก 

๒. ประเด็นที่ ๒ การใช้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นประเด็นหลัก 
๓. ประเด็นที่ ๓ การใช้สาระการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเป็นประเด็นหลัก 
๔. ประเด็นที่ ๔ การใช้สาระกฎหมายและงบประมาณเป็นประเด็นหลัก 
จากผลการศึกษาในช่วงระยะเวลาการด าเนินการตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๔  -

มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่ามีการด าเนินการทั้งสิ้นจ าแนกตามประเด็นได้ ๓ ประเด็น ดังนี้ 
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๑. ประเด็น การใช้สาระการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเป็นประเด็นหลัก 

ภาพที่ ๕  การใช้สาระการปฏิบตังิานในพ้ืนท่ีเป็นประเด็นหลัก 
เนื่องจากโดยส่วนใหญ่เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าจากที่ 

ได้มีการลงไปรับฟังประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนมาแล้วในการลงพื้นที่ก่อนหน้านี ้
ดังนั้นการที่ใช้สาระของการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเป็นประเด็นหลักในการพิจารณา พบว่า 
การด าเนินการในพื้นที่  ประชาชนต้องใช้การบริหารจัดการจากภาครัฐที่ต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายและงบประมาณตามระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานราชการ
ต้นสังกัด ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง  
ทั้งหน่วยงานในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น จึงพบว่าใช้บ่อยครั้งในช่วงการ
ด าเนินการดังกล่าว 
 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตามประเด็นนี้ แก้ไขได้โดยการประสานหรือส่งต่อ
เรื่องประเด็นปัญหาให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของกระทรวงที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละเรื่อง หรือการด าเนินการโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลโดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ  
และร่วมประเมินผลความส าเร็จ  ซึ่งสภาพปัญหาบางเรื่องบางประเด็นอาจมีผลกระทบ
ต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
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 ๒. ประเด็น การใช้สาระกฎหมายและงบประมาณเป็นประเด็นหลัก 

  ภาพที่ ๖  การใช้สาระกฎหมายและงบประมาณเป็นประเด็นหลัก 
รูปแบบที่ใช้สาระของกฎหมายและงบประมาณเป็นประเด็นหลัก เมื่อน า

ประเด็นเรื่องกฎหมายและงบประมาณมาพิจารณาพบว่า ส่วนที่ได้รับผลกระทบ 
มากท่ีสุด คือ ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานจริงในสภาพพื้นที่ ซึ่งในบางพื้นที่
ขาดงบประมาณสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย ในบางพื้นที่มีการละเมิดกฎหมาย การบุกรุก
พื้นที่ป่าสงวนเพื่อขยายพื้นที่ท ามาหากิน การเรียกร้องสิทธิในการครอบครองที่ดิน  

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตามประเด็นนี้ แก้ไขได้โดยการประสานหรือส่งต่อ
เรื่องประเด็นปัญหาให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของกระทรวงที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละเรื่อง อย่างไรก็ตามสภาพปัญหาบางเรื่องบางประเด็นอาจมีผลกระทบ 
ต่อการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะในแต่ละเรื่อง 
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 ๓. ประเด็น  การใช้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นประเด็นหลัก 

 ภาพที่ ๗ การใช้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นประเด็นหลัก 
ประเด็นการใช้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นประเด็นหลักในพิจารณา  

พบว่า ในแต่ละพื้นที่ใช้ประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อด าเนินการงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย  

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้ แก้ไขได้โดยการประสานหรือส่งต่อ 
เรื่องประเด็นปัญหาให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของกระทรวงที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละเรื่อง และการแก้ไขปัญหาในบางเรื่องบางประเด็นอาจไม่ทันกับเหตุการณ์  
ที่เกิดขึ้น  

สภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
ระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่ กับหน่วยงานต้นสังกัดในระดับกระทรวง ซึ่งสภาพ
ปัญหาบางเรื่องบางประเด็นอาจมีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละสังกัด 
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 ผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อรับฟังสภาพข้อมูลและปัญหาทั้ง ๓ ประเด็น พบว่า ข้อมูลดังกล่าวในแต่ละ
ประเด็นเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกวุฒิสภาส าหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณา
ความเหมาะสม สอดคล้องในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ
ว่าสอดคล้องกับการแก้ไขสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นในแต่ละพื้น ในแต่ละภูมิภาค  
และในแต่ละจังหวัด ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแต่ละแผนภาพ 

เมื่อพิจารณาตามภาระงานของสมาชิกวุฒิสภาที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗๐  
โดยก าหนดให้มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
ในช่วงระยะเวลาการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า ยังด าเนินการได้ไม่ชัดเจนมากนัก  
ซึ่งอาจเป็นผลกระทบอันเนื่ องจากภาวะการเกิดโรคระบาด โควิด -19 ที่ส่งผล 
ต่อการติดตาม การพัฒนาและการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในประเด็นต่าง ๆ  
ขาดความต่อเนื่อง 
  

---------------------------- 
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......................................................................................................... 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคเหนือ 

(ตอนบน) จ านวน  ๔  ครั้ง  ประกอบด้วย 
๑. จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๙ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔    
๒. จังหวัดแมฮ่่องสอน วันท่ี ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  
๓. จังหวัดพะเยา วันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔   
๔. จังหวัดแมฮ่่องสอน วันท่ี ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
   

การด าเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) 
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เชียงราย 
 
การรับฟังความคิดของประชาชน 

๑. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัด
เชียงราย ในการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
จังหวัดเชียงรายได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดจังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยว ในวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔  

๒. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ส่วนใหญ่เกิดจาก
การกระท าของมนุษย์ ดังนั้น จึงมีนโยบายในการแก้ปัญหาโดยใช้มนุษย์เป็นผู้ป้องกัน
และเฝ้าระวัง โดยมอบหมายให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวบรวมรายช่ือชาวบ้านท่ีเข้าไปหา
ของป่า ซึ่งทางจังหวัดจะจ้างบุคคลเหล่านี้เป็นผู้เฝ้าระวังผืนป่าในช่วงที่ก าหนด
ระยะเวลาห้ามเผา 

๓. การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย  
๔. การน าองค์ความรู้ด้านการวิจัยและวิชาการมาพัฒนาการให้บริการ 

ด้านสุขภาพและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ  น าไปสู่การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภาคบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Service Desing)  

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

๑. ขอให้รายงานผลการแก้ไขปัญหาหมอกควันในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
ใน ๔ ประเด็น  คือ ๑) จุดเผาฮอทสปอต ๒) เปอร์เซ็นต์พื้นที่ที่ถูกเผา ๓) วันที ่
ค่ า  PM2.5 เกินค่ ามาตรฐาน ๔) ผลกระทบที่ เกิ ดต่ อสุ ขภาพของประชาชน  
ให้คณะกรรมการฯ ทราบ ตามที่ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ 

๒. การขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงราย 
มีทุนทางวัฒนธรรม จึงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
มาต่อยอดทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กระทรวงวัฒนธรรมได้เข้ามาช่วย 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญา โดยใช้ช่ือว่า ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT)  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราว มีทั้งความร่วมสมัย และทันสมัยควบคู่ไปด้วยกัน 
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นอกจากนี้  ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์ก ารมหาชน)  
ได้มีการประสานงานความร่วมมือการท างานร่วมกับส่วนราชการในท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษาในการรวบรวมข้อมูลโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ  
เพื่อน าไปต่อยอด  

การด าเนินงานหรือผลักดันให้เชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ ควรให้เป็น 
ในรูปแบบเมืองสร้างสรรค์แบบไปด้วยกัน 

๓. งบประมาณ ทางส านักงานจังหวัดแต่ละจังหวัดจะมีงบประมาณสนับสนุน
ในการด าเนินการเพื่อพัฒนาจังหวัดอยู่แล้ว สามารถเขียนโครงการโดยจัดท าเป็น
โครงการร่วมกับจังหวัดก็สามารถของบประมาณสนับสนุนได้ 

๔. ชุมชนบ้านศรีดอนชัย  ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้ได้รับ
รางวัลระดับประเทศ ๑๐ สุดยอด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งพิจารณา
จากประชาชนในชุมชนที่ได้มีการน้อมน าหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 
และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่น เป็นชุมชน
ชาวไทยลื้อ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา การแต่งกาย และวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยลื้อ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา     โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดเชียงราย 
     วันท่ี ๑๙ - ๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๔                    
วิธีการ    จัดประชุมหารือ  / ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
           จัดประชุม/สัมมนา         
สถานที่   - ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ช้ัน ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
          - ณ บริเวณย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงราย 
        - ณ ดอยดินแดง สตูดิโอโซรามิค 
           - ณ ห้องประชุมดอยตุง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
         - ณ ชุมชนศรีจอมชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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แม่ฮ่องสอน 
 
การรับฟังความคิดของประชาชน ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอ  

-ประเด็นด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบท่อประปา ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานน้ า  การติดตั้งเสาไฟฟ้าและสายไฟ จะต้องผ่านพื้นที่ลุ่มน้ า ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบเก่า ซึ่งมีการดูแลรักษาท่ียาก เสื่อมสภาพเร็ว การขาดไฟฟ้า
ในหลายหมู่บ้าน การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อด าเนินโครงการต่าง ๆ ของส่วนท้องถิ่น  
เช่น สร้างถนน ไฟฟ้า มีความล่าช้า บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายแดนและภูเขา และ
ขอให้ช่วยแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ป่าในการด าเนินโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ปัญหาด้านต่าง ๆ คลี่คลายได้ 

- ประเด็นด้านที่ดินท ากิน  เช่น การออกเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและที่ดิน 
ท ากิน  และมีการติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่อาศัย และที่ดินท ากิน 

- ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขอให้ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและการบรรจุหีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 

- ประเด็นด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น ขอให้ติดตามความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยม่วงก๋อน แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าใช้ในการเกษตรมีน้อย 

- ขอให้ช่วยผลักดันเกี่ยวกับการค้าชายแดน การลดขั้นตอนด้านศุลกากร 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม 
- คนไร้สัญชาติ 
- ปัญหาด้านสาธารณสุข ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง ต้องเดินทางไปรักษา 

ที่อ าเภอเมืองหรือท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

๑. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ข้อมูล และท าความเข้าใจกับคนในชุมชน 
ถึงกระบวนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ตลอดจน มีการจัดการอบรม 
ให้ความรู้วิธีการใช้งานและการบ ารุงรักษาระบบ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความสามารถ
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ในการจ่ายกระแสไฟในแต่ละวัน ว่าใช้ได้มากน้อยเพียงใด เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเพียงพอ
ต่อความต้องการ ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน 
มากขึ้น โดยเสนอให้พิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลการบ ารุงรักษา
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ร่วมกับชุมชนเสนอแนะให้มีการเตรียมความพร้อม
การสร้างอาชีพท่ีพัฒนาต่อยอดจากการมีกระแสไฟฟ้า เพื่อสร้างอาชีพใหม่ และสร้าง
รายได้ให้กับคนในชุมชน เห็นควรให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นประสานงานกับส านักงาน
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การน าไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่โดยระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
แสงอาทิตย์  

๒. ด้านที่ดินท ากิน ภาครัฐมีการด าเนินการนโยบายเพื่อให้คนอยู่กับป่า 
ในหลายมิติ ทั้งด้านกฎหมาย นโยบาย คทช. และโครงการแม่ฮ่องสอนโมเดล เมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนที่อยู่อาศัยถูกต้องตามกฎเกณฑ์จะได้รับเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินท ากิน อย่างไรก็ตาม ต้องมีการหยุดการบุกรุกป่าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการรักษา
พื้นที่ป่าและพื้นท่ีต้นน้ า ให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ มส. ๑ (อ าเภอปาย) ประสานงาน
ด้านงบประมาณในการส ารวจพื้นที่เพื่อน าไปสู่การออกเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์
ในที่กินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๓. ในส่วนเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า มีต้นทุนสูง ราคาปุ๋ยสูง  
ซึ่งพบว่าเกษตรกรทั่วประเทศประสบปัญหาเหมือนกัน รัฐบาลก าลังเร่งแก้ไขปัญหา  
เรื่องที่ดิน อยู่อาศัยและที่ดินท ากินนั้น จะได้รายงานปัญหาที่ได้รับฟังจากพี่น้อง
ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนให้คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภาทราบ เพื่อด าเนินการตามกลไกของวุฒิสภา 

๔. เห็นควรให้เปิดโอกาสเด็กและเยาวชนเสนอกิจกรรมรูปแบบใหม่  ๆ  
ที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนสังคมอย่างแท้จริง ให้มีการศึกษา 
และสนับสนุนการเรียนรู้ เกี่ยวกับการท ากิจการเพื่อสังคม  (Social Enterprise)  
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ อาหาร แฟช่ัน เทศกาล ภาพยนตร์ และ
ศิลปะการต่อสู้ เนื่องจากแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางสังคมพร้อมในทุกด้าน 
หากมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะน าไปสู่การขับเคลื่อนสังคมในยุคสมัย
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ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านงบประมาณสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม 
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ตามระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย โดยปัญหาการถูกเรียกงบประมาณด้านประเพณีวัฒนธรรมคืน 
ในอดีต เกิดจากการไม่มีระเบียบรองรับ 

๕. เห็นควรให้มีการเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการแบบ New Normal 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และช่วยประหยัดงบประมาณ เช่น การจัดการ
อบรม การประชุมผ่านระบบออนไลน์  

๖. เสนอให้มีการวางแผนและต้องค านึงถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 
เนื่องจากอ าเภอปายเป็นเมืองท่องเที่ยว พร้อมทั้ง ควรมีการค านึงถึงการคืนประโยชน์
ให้กับประชาชนอ าเภอปาย ของผู้ประกอบการที่เข้ามาด าเนินกิจการในอ าเภอปาย  

๗. ด้านการพิสูจน์สัญชาติ และการตรวจ DNA สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงยุติธรรม สามารถด าเนินการตรวจ DNA ให้ประชาชนในพื้นที่ได้โดย 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยที่ฝ่ายปกครองในท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบและรวบรวมรายช่ือ 
ผู้ที่เช่ือได้ว่าเกิดในผืนแผ่นดินไทย และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเง่ือนไขที่จะได้รับ
สัญชาติ แล้วยื่นเสนอต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อด าเนินการ
ตามขั้นตอน 

๘. ด้านร่างพระราชบัญญัติกลุ่มชาติพันธุ์ ขณะนี้ คณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามล าดับ  โดยมีการปรับช่ือ 
เป็น “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์” ซึ่งรัฐสภาจะพิจารณา 
ในรายละเอียดเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์
เป็นประเด็นส าคัญ  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ 
๑) คณะรัฐมนตรีควรมีการออกค าสั่งอนุมัติค าขอแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการด าเนินการแล้วกว่า ๖,๖๐๐ ค าขอ 
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ทั้งหมดพร้อมกัน เพื่อลดระยะเวลา ข้ันตอนการพิจารณา และให้สามารถด าเนินการ
อื่น ๆ ต่อไปได้  

๒) อัตราก าลังข้าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีน้อย อาจท าให้ไม่ เพียงพอต่อ
การด าเนินการต่าง ๆ ควรมีการสร้างแรงจูงใจ เช่น การประกาศให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นเขตพัฒนาพิเศษ   มีการเพิ่มสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน เพื่อกระตุ้น 
ให้มีผู้สนใจเข้ามาท างานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืนมากข้ึน 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา     โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 วันท่ี ๑ – ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔  
 วันท่ี ๑๐ – ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕                                  
วิธีการ     - จัดประชุมสมัมนา / ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน        
สถานที่   - ณ  ห้องประดิษฐ์จองคา ช้ัน ๒ ศาลากลางจังหวัดแมฮ่่องสอน 
       - ณ โบสถ์ครสิตจักรบ้านห้วยแก้วบน ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง 
              - ณ สวนโกโก ้นายอุดร ทาแดง ต าบลหมอกจาแป ่อ าเภอเมือง 
              - ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ฮี ้หมู่ที่ ๕ ต าบลแมฮ่ี ้อ าเภอปาย      

      - ณ หอประชุมอ าเภอปางมะผ้า   
 - ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู ช้ัน ๑ อาคารฝึกหัดครู  
              มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ วิทยาเขตแมฮ่่องสอน 
  - ณ กุงคุณลุง ต าบลป่างหมู อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
      - ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปาย (ท่าโป่งแดง) ตามพระราชด าริ 

 - ณ ส านักงานแขวงทางหลวงแม่ฮอ่งสอน 
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พะเยา 

 

 
 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
 ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน      

การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาพรวมของจังหวัดพะเยา แบ่งเป็น 
๓ มาตรการ 

มาตรการที่ ๑ การป้องกันและการเตรียมความพร้อม (ตุลาคม – กุมภาพันธุ์) 
มาตรการที่ ๒ การควบคุมเหตุและการเผชิญเหตุช่วงงดเผาเด็ดขาด 
มาตรการที่ ๓ การสร้างความยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา 
การบริหารจัดการน้ าของจังหวัดพะเยา 
- แผนหลักการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูกว๊านพะเยา มี ๕ ด้าน ประกอบด้วย

 ๑) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เป็นการขยายประปา/ขุดลอกคลอง
และปรับปรุงแหล่งน้ าก่อนลงสู่กว๊านพะเยา/จัดหาเรือก าจัดวัชพืช/บ าบัดน้ าเสีย
พลังงานแสงอาทิตย์/สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ฯ/จัดท าแนวเขตรักษาพันธ์สัตว์น้ า 

๒) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการออกแบบถนนรอบกว๊านพะเยา 
๓) ด้านการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

พร้อมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 
๔) ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการส่งเสริมอาชีพ 

และรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
๕) ด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ เป็นการรังวัดปักหลักเขตกว๊านพะเยา  

เพื่อออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง 
โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งต าบล  
โครงการนี้เป็นการท าให้การว่างงานทุเลาลง เป็นการสร้างรายได้แล้วยังเป็น

การสร้างทักษะใหม่ให้กับผู้ได้รับการจ้างงานทั้ง ๖๐,๐๐๐ คน ใน ๔ ด้าน คือ การใช้
เทคโนโลยี โดยเฉพาะดิจิทัล การเงิน ภาษา และสังคม 
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โครงการพัฒนาบริเวณวัดติโลกอาราม 
โครงการในการพัฒนาบริเวณวัดติโลกอาราม โดยใช้งบประมาณด้านการ

ท่องเที่ยว ซึ่งมีแผนการพัฒนาจากพื้นที่เกือบ ๑ ไร่ จะเพิ่มเป็น ๕ ไร่ อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

การด าเนินงานมูลนิธิพะเยาเพ่ือพัฒนาสภาลมหายใจพะเยา 
- ช่ืนชมในหลักการด าเนินงานของสภาลมหายใจพะเยา 
การติดตามผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
- ช่ืนชมการด าเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ

และประชาชน ให้ส านักงานจังหวัดพะเยาในการบูรณาการกับกรมพัฒนาชุมชน 
และโครงการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ต าบล น านักวิชาการของมหาวิทยาลัยมาช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ ซึ่งจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก 

การด าเนินโครงการขับเคลื่อนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตาม
พระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ)  บ้านห้วยสา อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  

- โดยมีชาวบ้านตัวแทนแต่ละครัวเรือน ๘๕ ครัวเรือน จากทั้งหมด ๙๔ 
ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการโดยมีรูปแบบประกอบด้วย สร้างความเข้าใจในทุกกิจกรรม
ต้องผ่านการประชุมประชาคมสร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วม ส าหรับ “สละแรงงาน” 
ต้องลงมือท าทุก ๆ กิจกรรม ไม่มีค่าจ้าง ไม่มีเงินตอบแทน งบประมาณ=วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่จ้าง
แรงงาน เน้นการลงมือท าเองเพื่อเกิดการหวงแหนและดูแลรักษา  

การด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา  
การด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ได้มีการด าเนินงาน

มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น กิจกรรมเทิดทูน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมด้านจิตอาสา กิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมด้านสุขภาพ สาธารณสุข และกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น  
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ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 
- ชมเชยการด าเนินงานในการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัด 
- ควรมีแผนบูรณาการท างานจากทุกฝ่าย รวมทั้งการมีการถอดบทเรียน 

ที่ผ่านมาเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้เกิดความบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
- ขอให้กรมชลประทานส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนโครงการในปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ที่เป็นโครงการที่จะด าเนินการแล้วสามารถเพิ่มปริมาณน้ าได้ให้คณะกรรมการฯ ด้วย 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจของวุฒิสภาต่อไป  

- ข้อมูลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ควรน ามา
วิเคราะห์และน าผลจากการวิเคราะห์ไปด าเนินการในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ 
โดยค านึงถึงต้นทุนที่พื้นที่มีอยู่ ขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดในการต่อยอดผลจาก
โครงการด้วย 

- มหาวิทยาลัยพะเยาควรมีโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม    
ในพื้นที่ด้วย ให้ประชาชนได้ตระหนักและช่วยกันโดยเฉพาะปัญหาหมอกควันและ  
ไฟป่า  

- เสนอแนะให้มีการออกแบบและแนวทางการพัฒนาบริเวณวัดติโลกอาราม 
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกว๊านพะเยา 

- ควรมีการเผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านสื่อโซเชียล 
- ช่ืนชมสภาเด็กและเยาวชนที่มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ 

สร้างความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชนในเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
- แนะน าการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในภาคเหนือตอนบน 

มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องหมอกควันและไฟป่า โดยยกตัวอย่างการปลูก
ต้นไม้ทุกวันหยุด 

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งภาครัฐได้ให้ความส าคัญ
เป็นอย่างมาก เป็นการเริ่มต้นการสอนประชาธิปไตยให้เด็กและเยาวชนรู้จัก 
การมีส่วนร่วมกับการเมือง รู้จักวิธีการคิ ดร่วมกัน เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป และขอให้เห็นความส าคัญและรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
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ดั้งเดิมของจังหวัดพะเยา ซึ่งนับว่าเป็นจังหวัดที่มีจุดแข็งในเรื่องภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
ที่สืบทอดกันต่อมา 

- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของสภาเด็กและเยาวชนในเรื่อง
การติดต่อประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด - 19 
โดยให้ใช้การสื่อสารทางออนไลน์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ ส่วนการที่
บางหน่วยงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือนั้น สภาเด็กและเยาวชนต้องแสดงความสามารถ
ให้เห็นและตั้งใจในการท างาน มีการมองปัญหาต่าง ๆ  ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งจะท าให้มี
ประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดพะเยา 
 วันท่ี ๑๕ – ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔                  
วิธีการ - จัดประชุมสมัมนา / ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน        
 - รับฟังบรรยายสรุป 
สถานที ่ - ณ ห้องประชุมภูกามยาว ช้ัน ๕ ศาลากลางจังหวัด 
 - ณ วัดติโลกอาราม อ าเภอเมือง  
 - ณ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา (เครือข่ายสภาลมหายใจพะเยา) 
 - ณ แปลง โคก หนอง นา โมเดล ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว  
 - ณ  โครงการขับเคลื่อนพัฒนาชนบทเข้าพื้นที่ประยุกตต์าม

พระราชด าริ (ปิดท้องหลังพระ) พชร. บ้านห้วยสา  และอาคารศูนย์
การเรยีนรู้บ้านห้วยสา ต าบลร่วมเย็น อ าเภอเชียงค า  

 - ณ ชุมชนระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยากาดหล่ายต้า ต าบลแมต่  า 
อ าเภอเมืองพะเยา และตลาดเก่าพะเยาอาเขต 

 - ณ ชุมชนคุณธรรมวัดตุ่นใต้ ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมืองพะเยา 
 - ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา 
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......................................................................................................... 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)  จ านวน  ๔  ครั้ง  ประกอบด้วย 
๑. จังหวัดตาก วันท่ี ๒๙ – ๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๔    
๒. จังหวัดอุทัยธานี วันท่ี ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  
๓. จังหวัดพิษณโุลก วันท่ี ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕   
๔. จังหวัดนครสวรรค์ วันท่ี ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕  
   

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
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ตาก 

 

 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ยอดมูลค่าการส่งออกของการค้าชายแดน ท่ีอาจลดลงเป็นจ านวนมาก และ

เสียโอกาสทางการค้า ซึ่งยอดการส่งออกอาจลดลงเนื่องมาจากการสั่งระงับการน าเข้า
ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการและนักธุรกิจไทยในพื้นท่ี
ให้ข้อสังเกตของการไม่อนุญาตน าเข้าสินค้าไทย ซึ่ งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีมูลค่า 
การส่งออกล าดับต้น ๆ ของการค้าชายแดน และเป็นสินค้าที่ชาวเมียนมานิยมใช้
มากกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ ประกอบกับรัฐบาลเมียนมาต้องการที่จะปกป้อง 
นักลงทุนและผู้ประกอบการเมียนมาโดยให้ประชาชนชาวเมียนมาหันมาซื้อสินค้าที่ผลิต 
ในประเทศมากขึ้น มีความกังวลในเรื่องค่าเงินของเมียนมา ระบบธนาคารในเมียนมา 
ที่มีความไม่แน่นอน ประกอบกับมองว่าเป็นการกีดกันทางการค้า 

- ท าให้ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและธุรกิจไทยเพิ่มขึ้น  

ปัญหาด้านการคมนาคม 
- การคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากเส้นทางคมนาคมในต าบลบ้านนาเป็นพื้นที่ป่า

ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 
- โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านท่าทองแดง หมู่ที่ ๗ – บ้านนาแพะ หมู่ที่ ๙ 

ต าบลนาโบสถ์ ขนาดกว้าง ๖ เมตร  ยาว ๖๐ เมตร   

ปัญหาด้านสาธารณสุข 
- ปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพล่าช้า การให้บริการสุขภาพและการส่งต่อ 

ในภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ของชีวิตที่ล่าช้า เนื่องจากการคมนาคมที่ไม่สะดวก 
- โครงการขยายศักยภาพโรงพยาบาลวังเจ้า เป็นโรงพยาบาล F3 ขนาด ๓๐ เตียง 
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ปัญหาด้านสาธารณูปโภค 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ ๑๑ และบ้านผาผึ้ง หมู่ที่ ๖ 

ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   
- โครงการจัดหาเตาเผาขยะเทศบาลต าบลวังเจ้า อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

ปัญหาด้านที่ดินท ากิน 
- โครงการส ารวจที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.) 

อ าเภอวังเจ้า เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของประชาชน อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
- ปัญหาแหล่งน้ าในจังหวัดตาก เนื่องจากแม่น้ าปิงมีตะกอนทรายมาก  

ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ ในหน้าแล้งมีแต่ทรายไม่มีน้ า ฤดูฝนมีปริมาณน้ าล้นตลิ่งท่วม
พืชผลและบ้านเรือนเสียหายในวงกว้าง 

- การผันน้ าเข้าเติมอ่างเก็บน้ าเขื่อนภูมิพล เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าแก้ไขปัญหา 
การใช้น้ าเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค     

- การเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ระวาน หมู่ที่ ๕ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา 
จ.ตาก / โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าแม่น้ าวัง จ.ตาก 

ปัญหาด้านการเกษตร 
- โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ล าไย) เกษตรกรชาวสวนล าไย 

ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่ประสบปญัหา
เมื่อผลผลิตล าไยออกสู่ตลาดพร้อมกันจะส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ า เกิดปัญหา
ขาดทุน ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด ๑๙  ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ เช่น ภัย
แล้ง พายุ ฝนตกชุกช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย 
ต้นทุนการผลิตล าไยสูงขึ้น การปฏิเสธการรับซื้อผลผลิตของคู่ค้า ปัญหาแรงงานเก็บ
เกี่ยวผลผลิตขาดแคลน 
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ข้อเสนอแนะ 
- การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม พื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ าวัง มีปัญหาน้ าท่วมรุนแรงมาก

และเกิดขึ้นเป็นประจ าเกือบทุกปีส่วนพื้นที่อื่นที่มีปัญหาน้ าท่วมรุนแรงลดหลั่นกันไป 
ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาน้ าท่วมดังกล่าว โดยเสนอ
มาตรการต่าง ๆ หลาย ๆ มาตรการ  

- การแก้ไขปัญหาด้านภัยแล้ง การขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
การก่อสร้างระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ าวัง ยังไม่สามารถท าให้
ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคหมดไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้นเพื่อให้การ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวหมดไปควรเสริมความมั่นคงของแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ควบคู่กันไปด้วย โดยการจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติม  

- ส่งเสริมให้ เกษตรกรพัฒนาแหล่งน้ า ในลักษณะไร่นาสวนผสมหรือ 
เกษตรทฤษฎีใหม่และด าเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ควรส่งเสริมกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความต้องการ
น้ าน้อย รวมทั้งจะต้องส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างทั่วถึงในพื้นที่ลุ่มน้ า
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีสูงหรือท่ีลาดชัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดตาก 
 วันท่ี ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔    
วิธีการ : จัดเวทีเสวนา เวทีรับฟังความคิดเห็น การลงพื้นที่พบปะหัวหน้า 

ส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน     

สถานที ่:  ๑. ห้องประชุมเทอเรส ภูแก้ว เขื่อนภูมิพล อ าเภอสามเงา  
 ๒. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน ต าบลยกกระบัตร 

อ าเภอสามเงา  
 ๓. ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อ าเภอวังเจ้า  
 ๔. ศูนย์เกษตรแปลงใหญ่ล าไย หมู่ที่ ๗ ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า  
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อุทัยธานี 
 

 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ปัญหาด้านที่ดินท ากิน 
- ที่ดินถูกน้ ากัดเซาะพังทลาย 
- ปัญหาขอบเขตถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านไม่ชัดเจน 
- การออกเอกสารสิทธ์ิ นส.๓ และ นส.๓ ก. โฉนดทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ 

ท าให้ประชาชนเสียประโยชน์เวลามีงบประมาณมาช่วยเหลือ ไม่สามารถด าเนินการ
โครงการของภาครัฐได้เนื่องจากติดข้อขัดข้องหลายกรณี และไม่สามารถน าไปจ านอง
กับสถาบันการเงินได้ เนื่องจากป่าไม้ไม่รับรอง ขอให้เร่งรัดการด าเนินการแก้ปัญหา
การทับซ้อนของที่ดิน 

- ขอให้รวมภาระหนี้ทุกประเภทไว้ที่เดียวกัน และงดเว้นการจ่ายดอกเบี้ย  
โดยให้จ่ายเฉพาะเงินต้น 

- ขอให้ตรวจสอบผู้ที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและท าการเกษตร
ว่าได้มีการใช้ประโยชน์และอยู่อาศัยจริงหรือไม่ 

- พื้นที่ท ากินท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจากครอบครัวมีขนาดใหญ่ 
หมายเหตุ  เอกสารสิทธิ์ในที่ดินของเอกชนประเภท นส ๓ และ นส ๓ ก  

ทั้งประเทศมี ๔ ล้านแปลง ไม่สามารถออกโฉนดเป็นปัญหาเดียวกันกับอ าเภอห้วยคต 
ปัญหาด้านการเกษตร 
- ขอความช่วยเหลือกรณีสัตว์ป่าบุกรุกท าลายพืชผลทางการเกษตร 
- การหาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร 
ปัญหาด้านสาธารณูปโภค 
- การขอใช้ไฟฟ้า 
ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
- ขอก่อสร้างฝายทดน้ า เพื่อท าการเกษตร โดยในพื้นที่มีต้นทุนเรื่องน้ า 

อยู่เป็นจ านวนมาก เช่น อ่างเก็บน้ าห้วยขุนแก้ว เป็นต้น แต่ไม่สามารถใช้น้ าเพื่อ 
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ท าการเกษตรได้ เพราะเวลาเขื่อนปล่อยน้ าลงไปไม่มีฝายกักเก็บน้ าหรือท าการ 
ชะลอน้ า จึงอยากขอก่อสร้างฝายทดน้ าระบบส่งน้ าเพื่อท าการเกษตรในพื้นที่กับ
หน่วยงานชลประทาน 

- การสร้างฝาย และล าเหมืองส่งน้ า  เนื่องจากต าบลทุ่งนางามอยู่ต้นน้ า  
แต่ในหมู่บ้านได้ใช้น้ าแค่บางส่วน จึงมีความต้องการขอฝายและล าเหมืองส่งน้ า เพื่อให้
ชาวบ้านได้ใช้น้ าครบทุกครัวเรือน 

- การขุดลอกอ่างเก็บน้ าชลประทานบ้านหนองผักแพว เนื่องจากอ่างเก็บน้ า
ตื้นเขิน ต้องการขุดลอกอ่างเก็บน้ า ๒ แห่ง ๑) อ่างเก็บน้ าชลประทานบ้านหนองผักแพว 
พื้นที่จ านวน ๓๐ ไร่  ๒) อ่างเก็บน้ าห้วยนา บ้านหนองผักแพว พื้นที่จ านวน ๑๘ ไร่ 

ปัญหาด้านการท่องเท่ียว 
- การพัฒนาพื้นที่บริเวณน้ าพุร้อนสมอทองจากกรมป่าไม้ เพื่อเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่สามารถใช้งบประมาณในการพัฒนา
พื้นที่ได้ 

โดยได้มีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ใหค้ าชี้แจงในกรณีต่าง ๆ เช่น  
- การกันไหล่ทางออกไปจากทางสาธารณประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ไม่มีในระเบียบกฎหมาย สปก. ส่วนความกว้างของทางสาธารณประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน สปก. ได้ก าหนดขนาดความกว้างของทางสาธารณะ เช่น กว้าง ๔ เมตร  
๖ เมตร ๘ เมตร 

- ผู้ที่ท ากินเดิมในพื้นท่ีทั้งหมด ม.๑๐ ต.ระบ า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ยังมีสิทธิ
ที่จะอยู่และท ากินต่อไปหรือไม่ โดยจากการส ารวจการถือครองพื้นที่ที่บุกรุก พบว่า 
มีราษฎรอยู่อาศัย จ านวน ๑๘ ราย ๒๑ แปลง เนื้อที่ ๒๕๕ ไร่ 

ปัจจุบัน  ตามมติ ครม.และข้อกฎหมาย ทางกรมป่าไม้ได้ด าเนินการตกลง 
กับราษฎรดังกล่าวตามนโยบาย คทช. โดยจัดสรรให้ราษฎรที่บุกรุกข้างต้นออกจาก
พื้นที่เดิม แล้วจัดสรรพื้นที่ใหม่ตามโครงการ คทช. ซึ่งมีผู้สมัครใจร่วมโครงการ  
(ออกจากพื้นที่) จ านวน ๙ ราย เนื้อที่ ๑๔๓ ไร่ และยังไม่ยินยอมออกจากพื้นที่ 
จ านวน ๙ ราย เนื้อท่ี ๑๑๒-๓-๓๓ ไร่ กลุ่มดังกล่าวได้ร้องต่อศาลปกครองนครสวรรค์ 
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และศาลปกครองนครสวรรค์ได้พิพากษายกฟ้องกลุ่มราษฎร (๙ ราย) ซึ่งมีการอุทธรณ์
ต่อและขณะนี้ (๑๖ ธ.ค.๖๔) เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนรอผลการพิจารณาจาก 
ศาลปกครองสูงสุด 

- การไม่มีไฟฟ้าใช้ ทั้งนี้การไฟฟ้าได้ส ารวจเขียนแบบประมาณการ หมู่บ้าน 
กุดจะเลิศและหมู่บ้านมอสามโค้ง โดยส่งเรื่องขออนุญาตไปท่ีกรมป่าไม้แล้ว ได้รับการ
ยืนยันจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีว่าได้ส่งเรื่องไปให้กรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว 

- ประเด็นการขออนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท า
ที่ดินท ากิน คทช.ในเขตอ าเภอห้วยคต บ้านภูเหม็น หมู่ที่ ๘ ต าบลทองหลาง อ าเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ได้มีการจัดท า คทช .ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกับราษฎร 
ขั้นตอนอยู่ระหว่างการขออนุญาต  

- การขอใช้ไฟฟ้าที่ต้องปักเสาพาดสายผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้มีการ
ช้ีแจงว่าการด าเนินการปักเสาพาดสายไฟผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สามารถที่จะ  
ขออนุญาตด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายได้  ๓) กรณีจัดพื้นที่มีการ
อนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้ว การเข้าไปปรับปรุงด าเนินการโดยไม่มีการขยาย
พื้นที่สามารถด าเนินการได้ 

- การขอก่อสร้างฝาย ซึ่งยังไม่มีแผนก่อสร้างและการขอก่อสร้างระบบส่งน้ า 
ม.๑๑ และ ม.๘ ต.ทุ่งนางาม 

หมายเหตุ  นายอ าเภอห้วยคตรับเรื่องด าเนินการ โดยจะเสนอโครงการกับ
ส านักงานชลประทานที่  ๑๒ เพื่อส ารวจพื้นที่และท าประชาคม  ทั้งนี้จะช้ีแจง 
ความคืบหน้าให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้รับทราบภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 

- การขุดลอกอ่างเก็บน้ าหนองผักแพว และอ่างเก็บน้ าห้วยนา เนื่องจาก 
อ่างเก็บน้ าหนองผักแพว มีสภาพตื้นเขิน ท าให้กักเก็บน้ าไม่ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วง
ฤดูแล้ง ท าให้น้ าไม่เพียงพอในการเกษตรและการท าระบบประปาหมู่บ้าน 
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ที่มา :  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดอุทัยธานี 
 วันท่ี ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔    
วิธีการ : จัดเวทีเสวนา เวทีรับฟังความคิดเห็น การลงพื้นที่พบปะ 

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน    

สถานที ่: ๑. ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอลานสัก อ าเภอลานสัก  
 ๒. บริเวณพื้นที่โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก  
 ๓. ห้องประชุมโรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๕๘ ต าบลห้วยคต  

อ าเภอห้วยคต  
 ๔. อ่างเก็บน้ าห้วยขุนแก้ว อ าเภอห้วยคต  
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พิษณุโลก 
 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ด้านแหล่งน้ า 
- การขอขุดลอกคลอง และเปลี่ยนจากฝายน้ าล้นเป็นประตูระบายน้ า 

แบบเปิด - ปิด เนื่องจากแหล่งน้ าตื้นเขินมีวัชพืชกีดขวางทางน้ า มีแหล่งกักเก็บน้ า 
ไม่เพียงพอส าหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

- การขอก่อสร้างประตูระบายน้ า และการขุดลอกคลองวังทอง ในพื้นที่ 
เนื่องจากน้ าต้นทุนการเกษตรไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝนเกิดน้ าหลากท่วมขัง
เป็นระยะเวลานาน และลักษณะแม่น้ าแคววังทองตื้นเขิน ตลิ่งพังและคันตลิ่งต่ าเป็น
บางจุด 

- การขอก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบประตูเปิด - ปิดใหม่ ทดแทนที่ช ารุด 
- การขอก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เนื่องจากมีแนวโน้มการกัดเซาะแนวตลิ่ง

เป็นวงกว้างเพิ่มขึ้น ส่งผลเสียหายแก่ถนน และสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านได้รับ
ผลกระทบ 

- การขอซ่อมแซมตลิ่งพัง และการขอซ่อมแซมฝายน้ าล้น โดยมีปัญหาในการ
ขออนุญาตซ่อมแซมกับทางกรมเจ้าท่า/กรมโยธาฯ ซึ่งยังไม่อนุญาต จึงอยากขอให้
ติดตามเร่งรัดเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 

- การขาดแคลนแหล่งน้ า ภัยน้ าปา่ไหลหลากช่วงฤดูฝน (ไม่สามารถกักเก็บได้) 
โดยขอให้พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อกักเกบ็น้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

- การขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ 

ค าชี้แจงจากตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่  
 นายช่างโยธา ส านักงานโยธาและผังเมือง ช้ีแจงว่า  
 ๑) ตลิ่งพัง สาเหตุเกิดจากน้ าใต้ดินส่วนมากมีปริมาณน้อยลง  
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 ๒) เขื่อนป้องกันตลิ่งพังในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีแผนงานท่ีจะด าเนินการ
ก่อสร้างในหมู่ที่ ๔ ต.บ้านไร่, ชุมชนชางแพ, หมู่ที่ ๔ ต.มะตูม, หมู่ที่ ๔ ต.บางสะพาน, 
หมู่ที่ ๔ ต.ท่าทอง, หมู่ที่ ๕ ต.ท่าโพธิ ์ 

 ๓) การขอออกแบบเขื่อนทดน้ าเป็นภารกิจนอกเหนือจากงานของส านักงาน
โยธาธิการจังหวัด ส่วนงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของส านักงานโยธาธิการจังหวัด 

ด้านการเกษตร 
- ปัญหาการท าเกษตรแปลงใหญ่ งบประมาณไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง 

ในการส่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่ การขาดแคลนแหล่งน้ าในการท าการเกษตร
อยากให้มีการช่วยขุดบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

- ของบประมาณสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ต าบลนครป่าหมาก 
(โครงการก่อสร้างโดมตากพืชผลทางการเกษตร) 

- ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่
ขอให้จัดหาช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  และต้องการให้ภาครัฐ
สนับสนุนและช่วยเหลือปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

ด้านสาธารณูปโภค 
- ของบประมาณสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการก่อสร้างถนนลาดยาง

และคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- การขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอให้เร่งรัดให้พิจารณาอนุญาต 

ให้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
- ขอรับการสนับสนุนโครงการในการพัฒนาหมู่บ้านผารังหมี เช่น ระบบ

น้ าประปาใหม่ เนื่องด้วยพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงถูกตัดงบประมาณ ท าให้ชุมชน 
เสียโอกาสในการพัฒนาระบบอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และประเด็นอ่ืน ๆ 
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- ขอก่อสร้างถนนลาดยางในพื้นที่บ้านน้ าดั้น เนื่องจากถนนเส้นทางที่ใช้สัญจร
เข้าหมู่บ้านน้ าดั้นเป็นทางลูกรัง เพราะหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จึงท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร 

ด้านที่ดินท ากิน 
- ปัญหาที่ดินท ากิน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนท่ี โดยขอให้พิจารณาการออก

เอกสารสิทธ์ิให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากพ้ืนท่ีบางพื้นทีอ่ยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการเกี ่ยวกับกิจการบริการ
สาธารณะได้ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เช่น การเก็บมูลค้างคาวเพื่อ
จ าหน่าย การก าจัดขยะ การขุดลอกคลอง เป็นต้น โดยต้องขออนุญาตกับหน่วยงาน
ของกรมป่าไม้ ซึ ่งปัจจุบันยื ่นขออนุญาตไปแล้วหลายโครงการอยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณาของกรมป่าไม้ ซึ่งการขอประกอบกิจการพาณิชย์ที่เป็นทรัพยากรท้องถิ่น 
ควรใช้ อปท. สามารถท าได้ตามระเบียบกฎหมาย 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
- ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีข่องอดีตผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อุทยาน

แห่งชาติทุ ่งแสลงหลวง ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่หรือไม่ และขอให้พิจารณา 
เพิกถอนหนังสืออุทธรณ์ คืนความเป็นธรรมให้กับเจ้าของที่ดินตามสิทธิ 

- การซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  

- ขอให้ตรวจสอบประโยชน์จากการใช้บ่อน้ าขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านรักไทย 
และการครอบครองท่ีดิน และบ้านพักตากอากาศที่อดีตผู้ใหญ่บ้านมีหน้าท่ีดูแล 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 

- การบริหารจัดการขยะ มีความต้องการขอรับการสนับสนุนพลังงานสะอาด 
การจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม แนวการจัดการขยะจากต้นทาง เพื่อเป็นการ
บริหารขยะที่ไม่ต้องใช้การขนย้าย 
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ด้านอื่นๆ 
- อยากให้มีตลาดรองรับสินค้า OTOP เพิ่มมากข้ึน 
- อยากให้มีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย รูปลักษณ์สินค้า

สวยงาม  
- การลดต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับท้องตลาด 
- การขาดแคลนแรงงานในการผลิตสินค้า และเครื่องจักรกลที่มีราคาสูง  

ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
- การขาดแคลนวัตถุดิบกล้วยดิบในพื ้นที ่ เพื ่อใช้ในการผลิตกล้วยตาก   

โดยต้องหาวัตถุดิบออกพื้นที่เขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดพิษณุโลก 
 วันท่ี ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕    
วิธีการ : จัดเวทีเสวนา เวทีรับฟังความคิดเห็น การลงพื้นที่พบปะ 

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน  

สถานที ่:  ๑. วัดห้วยแก้ว ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม  
 ๒. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก  
 ๓. หอประชุมเทศบาลต าบลเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง 
 ๔. ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารติ้นแบบ  

บ้านผารังหมี หมู่ที่ ๓ ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง  
 ๕. บ้านน้ าดั้น หมู่ที่ ๓ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง  
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นครสวรรค ์
 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ปัญหาด้านการศึกษา 
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชุมแสง 

จ านวน ๔๕๐ ล้านบาท 
- โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
- การบริหารจัดการและสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ปัญหาด้านสาธารณสุข 
- การกระจายอ านาจ ถ่ายโอน รพ.สต.ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และงบกลางค่าบริการทางการแพทย์ จัดสรรเป็น
งบด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพประชาชน ที่ด าเนินงาน
โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายทดน้ าพับ

ในพื้นที่อ าเภอชุมแสง เพื่อสามารถผันน้ าในแม่น้ าน่านเข้าบึงบอระเพ็ดแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขุดลอกหนองน้ าทรง ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก ในพื้นที่อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

- ขอขยายเขตประปาภูมิภาคในพื ้นที ่ต าบลเขากะลาและต าบลนิคม  
เขาบ่อแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าอุปโภคบริโภค 

- ขอให้ช่วยติดตามและช่วยผลักดันโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าและขยาย
เขตบริการจ าหน่ายน้ าประปาจากการประปาภูมิภาคสาขาอ าเภอพยุหะคีรี ถึงต าบล
นิคมเขาบ่อแก้ว 
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- ขอให้ช่วยผลักดันโครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าท าการเกษตร ในพื้นที่ต าบลสระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 

ปัญหาด้านการเกษตร 
- การท านานอกฤดูกาล โดยมีภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายการท านา ผลักดัน 

การท านานอกฤดูกาล โดยการท านาหลังน้ าลดและการท านาปรัง  และการสูบน้ า 
ในการท านานอกฤดูกาล โดยให้ปรับปรุงโรงสูบน้ าและงบประมาณในการสูบน้ า 
นอกฤดูกาลท านา (ค่าไฟฟ้า) 

- โครงการโคกหนองนาโมเดล อยากให้มีการสนับสนุนการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (solar cell) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในการท าการเกษตร 
และควรปรับกฎเกณฑ์ระเบียบในการขอใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ เข้าใจง่ายและ
สะดวกมากยิ่งขึ้น งบประมาณไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่องในการส่งเสริมการท าเกษตร 
มีการประชาสัมพันธ์ในการท าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวหรือเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้
เกษตรกรเข้าใจและสนใจมากขึ้น ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระดับอ าเภอและ
จังหวัด เพื่อท าให้ได้รับความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืน ควรสร้าง 
อาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น เพื่อให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยที่ 
ไม่ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมบ่อย ๆ 

ปัญหาด้านที่ดินท ากิน 
- เร่งรัดการออกเอกสารรับรองการเช่าจากกรมธนารักษ์ในพ้ืนท่ีต าบลทับกฤช  

ในที่ราชพัสดุ ท าให้มีปัญหาด้านการพัฒนาและการช่วยเหลือของภาครัฐ โดยยังมี
ประชาชนอีกประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าครัวเรือนยังไม่ได้รับหนังสือการให้เช่าในพื้นที่   
จึงขอให้เร่งรัดการออกเอกสารรับรองการเช่าจากกรมธนารักษ์  

- ขอให้มณฑลทหารที่ ๓๑ (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔) ยกเลิกการออกหนังสือ
ส าคัญที่หลวง (น.ส.ล.) ที่ ใช้เป็นพื้นที่ฝึกทหาร และยกเลิกพระราชกฤษฎีกา  
พ.ศ. ๒๔๗๙ เพราะพื้นที่ดังกล่าวประชาชนอยู่อาศัยท ามาหากินไม่เหมาะส าหรับ 
การฝึกของทหาร เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนอาจเกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 
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ปัญหาด้านการท่องเท่ียว 
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์  เนื่องจากงบประมาณของทางเทศบาลมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด (ทางน้ า ๖ วัด ทางบก ๓ วัด) เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดนครสวรรค ์

 วันท่ี ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕    

วิธีการ : จัดเวทีเสวนา เวทีรับฟังความคิดเห็น การลงพื้นที่พบปะ 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน     

สถานที ่ ๑. ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอชุมแสง ต.เกยไชย อ.ชุมแสง  

 ๒. ห้องประชุมเสือพน่น้ า บึงบอระเพ็ด ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมือง  

 ๓. ห้องประชุมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ต าบลพิกุล อ าเภอชุมแสง  

 ๔. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลสระทะเล  
ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี  

 ๕. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  
ณ บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลน้ าทรง อ.พยุหะครีี  

 ๖. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี  
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......................................................................................................... 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน) จ านวน  ๖  ครั้ง  ประกอบด้วย 
๑. จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดรอ้ยเอ็ด  วันท่ี ๑๗ – ๒๐ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 
๒. จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น วันท่ี ๑๘ – ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔    
๓. จังหวัดมุกดาหาร  วันท่ี ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๔. จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี วันท่ี ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
๕. จังหวัดมุกดาหาร วันท่ี ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
๖. จังหวัดขอนแก่น วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
   

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 



๕๘ 
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มุกดาหาร 

 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ด้านน้ า 
- ประเด็นด้านน้ าเพื่อการเกษตรและด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ ๑) การขาดแคลนน้ า

เพื่อการเกษตร เนื่องจากใกล้แม่น้ าโขง และมีสถานีสูบน้ าหนึ่งแห่ง แต่ยังไม่เพียงพอ
และไม่ทั่วถึงในพื้นที่การเกษตร จึงขอเพิ่มสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าด้วยระบบแรงดัน  
ให้ประชาชนในพื้นที่บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๕ และ ๖ เพื่อให้ท าการเกษตรได้ทั่วถึง 
เนื่องจากในฤดูน้ าแล้ง ต้องรอคิวกว่า ๒ เดือน ๒) บ้านนาโพธ์ิ ชายแดนลาว มีช่องทาง
ธรรมชาติตรงท่าบ้านนาโพธิ์ อยากให้เปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน เพื่อขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจ และให้สอดคล้องกับจังหวัดมุกดาหารที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษฝั่งลาว
เป็นชุมชนใหญ่ กว่า ๑๐ ชุมชน และอยู่ใกล้เคียงกับถนนเช่ือมต่อไปสะหวันนะเขต 

- ประเด็นด้านน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ดังนี้  ถนนยุทธศาสตร์ ริมโขง  
บริเวณเขื่อนกันตลิ่งพังริมโขง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร เดิมไม่มีบ้านเรือน ปัจจุบันเขื่อนริมโขงใกล้เสร็จแล้ว และมีคนเข้าไป
อยู่อาศัยเป็นชุมชนได้ ๒๐ หลังคาเรือนมีระบบไฟฟ้าแล้ว แต่ระบบน้ าประปาริมโขง 
ยังเข้าไม่ถึง ความยาว ๓,๐๐๐ เมตร 

- ต้องการให้มีการซ่อมแซม ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๓๔  
ซึ่งเช่ือมกับถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๑๖ (บ้านนาโพธิ์ -บ้านดงมัน) 
ระยะทางประมาณ ๒,๗๐๐ เมตร ปัจจุบันเป็นถนนลูกรัง ซึ่งมีความช ารุด ในฤดูฝน   
มีการกัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนเดินทางไม่สะดวกซึ่งใช้เป็นถนนขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร โดยเสนอให้มีการลาดยางหรือสร้างถนนเสริมคอนกรีต  และ
ต้องการให้โครงการประตูระบายน้ าห้วยบังอี่ มีระบบส่งน้ าท่ีทั่วถึงพื้นที่การเกษตร 

- ประเด็นด้านน้ าเพื่อการเกษตรและน้ าแล้ ง ต้องการได้ระบบประปา 
เพื่อการเกษตรเป็นสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าระบบแรงดัน ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร พื้นที่
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การเกษตร ๑,๔๐๐ ไร่ ห่างจากแม่น้ าโขง ๒ กิโลเมตร และปรับปรุงอ่างเก็บน้ า 
ห้วยโครงที่ช ารุด 

- ขอให้มีการขุดลอกล าห้วยทุกตอนบนและตอนล่างในพื้นที่ เนื่องจากน้ าใน
ล าห้วยมีปริมาณน้ าท่ีน้อย โดยเฉพาะในฤดูแล้งน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่อการเกษตร 

-. อ่างเก็บน้ าค าเตย ต.บ้านโคก เป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่มีปริมาณน้ าเพียงพอ  
แต่ไม่มีท่อส่งน้ า ท าให้ประชาชนไม่สามารถดึงน้ ามาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อ
การเกษตรได้ 

- ต้องการให้เพิ่มฝายกักเก็บน้ า ๒ - ๓ ตัว และประตูเปิดปิดน้ าในล าห้วยมุก 
เพื่อการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

ด้านที่ดิน 
 - ประชาชน ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร รวมที่ดิน ๙๒ ไร่  

ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน ส าหรับพื้นท่ีประชาชนท่ีร้องขอเอกสารสิทธ์ิเป็นพ้ืนท่ี 
ที่เข้าใช้ประโยชน์มายาวนานกว่า ๓๐ ปี มีผู้ร้องขอจ านวน ๑๐ ครัวเรือน  

- หลังจากการพิสูจน์สิทธิด้านป่าสงวนท าให้ประชาชนมีพื้นที่ท ากินในจ านวน
น้อย จากเดิมมี ๓ ไร่ เมื่อพิสูจน์สิทธิได้รับโฉนดเพียง ๒ ไร่ ส่วนอีก ๑ ไร่ เจ้าหน้าที่
แจ้งว่าเป็นพ้ืนท่ีของป่าสงวน 

- ราษฎรหมู่ ๕ ประสบปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสารสิทธิ์ เนื่องจากอยู่ระหว่าง
พื้นที่ของ สปก.และ พ้ืนท่ีของป่าไม้ 

- ประชาชนในพื้นที่ประมาณ ๑๕ ครัวเรือน อาศัยอยู่ในพื้นที่มายาวนาน  
แต่ยังไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 

- ประเด็นในพ้ืนท่ีที่เจ้าหน้าท่ีตรวจยึดไปนั้น ขอให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้
พื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้เหมือนเดิมโดยไม่ถูกจับกุม 
จากเจ้าหน้าที่ และประชาชนมีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ คทช. เพื่อจะได้มี
ที่ดินท ากิน และสามารถเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท 
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ด้านสังคมและด้านอื่นๆ 
- ขอให้มีกฎหมายที่คุ้มครองผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากเกษตรกร

ส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเพียงอาชีพเดียวเสียเปรียบในด้านศักยภาพ 
ในการผลิต และประสบปัญหาราคาตกต่ า 

- เป็นผู้พิการ มีความยากจน และมีภาระ แต่ยังไม่ได้รับเบี้ยผู้พิการ  
- เสนอว่าขอให้โรงงานยางพารา ปรับปรุงและบ าบัดเรื่องน้ าเสียและกลิ่นเหม็น 

เพื่อไม่ให้กระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ ล าห้วยสาธารณะในพื้นที่และสุขภาพ 
ของประชาชน 

ด้านการศึกษา 
- ขอให้มีความเท่าเทียมด้านการศึกษาของโรงเรียนระดับต าบล และโรงเรียน

ขยายโอกาส ให้สามารถได้เรียนภาษาต่างประเทศโดยครูเจ้าของภาษา เพื่อให้มี
ศักยภาพในการเรียนด้านภาษาเทียบเท่ากับโรงเรียนในจังหวัด 

ด้านการเกษตร 
- ต้องการให้เพิ่มราคาจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตร (ยางพารา) ให้กับ

เกษตรกรเนื่องจากปัจจุบันราคายางพาราตกต่ า 
- เสนอว่ายังไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
- ส าหรับการติดตามตามยุทธศาสตร์ชาติ การติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

ติดตามการขับเคลื่อนการบริหารงาน รับฟังปัญหาของประชาชน และติดตาม 
การแก้ไขปัญหาของแหล่งน้ า ประกอบด้วย การขับเคลื่อนโครงการประตูระบายน้ า
ห้วยบังอี่ ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ที่ไม่ก้าวก่ายอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยในครั้งนี้
ทางคณะกรรมการฯมาดูความก้าวหน้า ตามที่กรมชลประทานได้ช้ีแจงให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงการด าเนินการ  

- ในกรณีส่วนของปริมาณน้ าที่จะเข้าในพื้นที่ หากมีปริมาณน้ ามากจนล้น 
สปริงเวย์ ให้พิจารณาความเหมาะสมในการพิจารณาก่อสร้างเพิ่มขึ้น หากใต้เขื่อนมีพื้นท่ี 
อาจขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ 
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- ความสามัคคีของประชาชน การเมืองระบอบประชาธิปไตย การรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเศรษฐกิจพอเพียงที่จะท าให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง 
ปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนได้รับ หากมีปัญหาสามารถบอกผู้น าชุมชน และวุฒิสภา
พร้อมขอให้ประชาชนฉีดวัคซีน และดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-๑๙ 

- วุฒิสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถด าเนินการโดยอิสระได้ เรื่องที่รับมา
ส่วนใหญ่เป็นประเด็นท่ีจังหวัดสามารถด าเนินการได้ หากประเด็นใดท่ีเกินกว่าอ านาจ
หน้าที่ของจังหวัด วุฒิสภาจะติดตามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกของวุฒิสภา
ต่อไป 

- ได้ช้ีแจงถึงแนวทางในการลงพื้นที่ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) และบทบาทหน้าที่และอ านาจ 
ของวุฒิสภา ซึ่งในการลงพื้นที่ไม่สามารถก้าวล่วงการท าหน้าที่ของฝ่ายบริหารได้  
และประเด็นโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาในการเรียนจากครูเจ้าของภาษา
ของโรงเรียนระดับต าบลว่าจะขอรับไปสอบถามด้านนโยบายกับส่วนกลาง พร้อมได้
ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และตาม 
ความเหมาะสมในการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของจังหวัด  
เพื่อหาแนวทางในการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมด้านการศึกษา 

- ส าหรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีการน าเสนอนั้น              
มีหลายประเด็นที่จังหวัดภาคส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัด 
ได้ร่วมชี้แจงกับประชาชน และได้รับเรื่องไปพิจารณาด าเนินการในประเด็นที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามกรอบหน้าที่และอ านาจ ส าหรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทาง
คณะกรรมการฯ จะน าประเด็นดังกล่าวไปเสนอต่อคณะอนุกรรมการรวบรวม 
แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพื่อน าไปสู่การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ 
และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

คณะกรรมการฯ ได้กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ  
การลงพื้นที่ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จะไม่ก้าวก่ายอ านาจหน้าที่
ของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีผู้ตรวจราชการในฐานะผู้แทนฝ่ายบริหารมาร่วมลงพื้นที่เพื่อการ
รับทราบประเด็นปัญหาร่วมกัน และบูรณาการงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สู่ประชาชน 
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พร้อมแนะน าสมาชิกวุฒิสภาในนามคณะกรรมการฯ และคณะกรรมาธิการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ จากการช้ีแจงในข้อกฎหมาย ช่องทางและ
ขั้นตอนการด าเนินการ ซึ่งท าให้มีความชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องน าไป
สื่อสารและแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจต่อไป ๑) พื้นที่ทั้งหมดด าเนินการ 
โดย คทช. โดยจังหวัดจะเป็นผู้ด าเนินการรับผิดชอบด าเนินการต่อไปตามกฎหมาย  
๒) ไม่มีการเข้าไปจับกุมแล้ว เพราะมีมติ ครม. ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้ามา
แก้ปัญหาดังกล่าว ส าหรับในส่วนคดีความที่คั่งค้างหรือประชาชนมีความกังวล               
เมื่อกฎหมายออกมาแล้ว จะค่อย ๆ มีการยกเลิก ๓) แปลงปลูกป่าป่าไม้จะด าเนินการ
ไปตามอ านาจหน้าที่ ส่วนที่ท ากินและสิทธิในที่ดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณา
ด าเนินการ 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดมุกดาหาร 
 วันอังคารที่ ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 
วิธีการ: เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 

และตดิตามการด าเนินโครงการประตรูะบายน้ าห้วยบังอี่ 
 เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและตดิตามความคืบหนา้ 

การแก้ปัญหาภัยแล้ง และการพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยเสยีว 
 รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ตลอดจนรับทราบแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี 
สถานที่: ณ บ้านนาโพธิ์ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล 
 ณ ศาลาวดัเทพนิมิต บ้านโคก ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง 
 ณ โรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์ ต าบลค าปา่หลาย อ าเภอเมือง 
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ร้อยเอ็ด 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ต าบลสระคู เป็นต าบลใหญ่ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอนสลับที่ลุ่ม การประโยชน์
จากที่ดินของประชากรในต าบลกว่าร้อยละ ๘๐ เป็นพื้นที่ท าการเกษตร เช่น ท านา 
และปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้มีแหล่งน้ าที่ส าคัญที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น ล าน้ าเสียว แหล่งน้ าสาธารณะกระจายไปทั้งพื้นที่ต าบล โดยสภาพปัญหาของ
พื้นที่ต าบลสระคูว่าประสบปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน และขาดแคลนแหล่งน้ าในฤดูแล้ง
ในพื้นที่ล าน้ าเสียว เพราะอยู่ในพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีหน่วยงานราชการ 
ลงพื้นที่มาด าเนินการในการขุดลอกบางส่วน การท าถนนต าบลสระคูได้ว่าจ้าง
ชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด ในการเข้ามาออกแบบส ารวจ  ซึ่ งการลงพื้นที่ 
ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ในครั้งนี้เพื่อรับทราบความคืบหน้าการก่อสร้าง
โครงการแก้มลิงบ้านกู่ และรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน 

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเสียวใหญ่ ส านักงาน
ชลประทานที่ ๖ น าเสนอข้อมูล และรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ 
แก้มลิงบ้านกู่ พร้อมอาคารประกอบ แผนผังการขุดลอกแก้มลิงกุดกู่ ซึ่งการก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการตามการประชาคมของพี่น้องประชาชนบ้านสระคู                 
มีที่มาคือเดิมสภาพพื้นที่มีความแห้งแล้ง แหล่งน้ ามีความตื้นเขิน แต่ในฤดูน้ าหลาก             
ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ ท าให้ขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค การก่อสร้าง
โครงการแก้มลิงบ้านกู่จะช่วยให้สามารถกักเก็บน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และ
น าไปใช้เพื่อการพื้นที่เกษตร ประมาณ ๖๐๐ ไร่ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ 
ปลูกข้าวหอมมะลิ และท าตามเศรษฐกิจพอเพียง หากสามารถผลักดันโครงการ  
ให้เสร็จ จะเป็นตัวอย่างโครงการแก้มลิงขนาดเล็กที่มีความจุ ๑.๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
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และจะสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งปลาน้ าจืด และประชาชนในพื้นที่
โดยรอบได้ประโยชน์สูงสุด จึงจ าเป็นต้องขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๔ ได้แสดงความเห็นว่ามีความยินดีและขอขอบคุณวุฒิสภา
ที่มาลงพ้ืนท่ี และร่วมผลักดันโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้น เนื่องจากเดิมเกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อนในปัญหาเรื่องน้ า และเป็นโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่     

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
- การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเยี่ยมเยือนและรับฟังปัญหาข้อเสนอของประชาชน

และติดตามการด าเนินงานของภาคส่วนราชการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยไม่เข้าไปก้าวก่ายการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

- การลงพื้นที่เพื่อการติดตาม และผลักดันเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในอดีตที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดท าถนนสี่เลน ส าหรับโครงการแก้มลิงบ้านกู่ ต าบลสระคู 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชาชนได้ยื่นหนังสือกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  
ซึ่งจากข้อมูลของชลประทาน และหน่วยงานในพื้นที่ ทราบว่า โครงการแก้มลิงบ้านกู่ 
มีความคืบหน้า ซึ่งได้บรรจุในแผนงานของงบประมาณ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗
เพื่อก่อสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ า เพื่อการชลประทาน เพื่อการเกษตร และเพื่อเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยว 

- ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นตัวแทนของวุฒิสภาเพื่อพบประชาชนในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ในการติดตามเสนอแนะการปฏิรูปประเทศ 
และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมรับฟัง
ข้อเสนอของประชาชนด้วย 

 
 

 
 

 
 

ที่มา :  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด 
 วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
วิธีการ : เพื่อรับทราบความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงบ้านกู่ และรบั

ฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนความเดอืดร้อนของพี่น้องประชาชน 
สถานที ่: ณ ศาลาบา้นกู่ หมู่ ๑๒ และโครงการแก้มลิงบ้านกู่ ต าบลสระคู 

อ าเภอสุวรรณภูม ิ
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มหาสารคาม 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ด้านน้ า 

- ต าบลประชาพัฒนา ต้องการให้มีการสนับสนุนการพัฒนาอ่างเก็บน้ า
หนองไฮอย่างต่อเนื่อง เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง ประกอบด้วย  
๑) การน าน้ า (น้ าป่าและน้ าในหมู่บ้าน) ให้ไหลลงไปยังพื้นที่อ่างเก็บน้ าซึ่งจากการ
ด าเนินการของชลประทาน มี ๓ สถานที่น้ าไม่สามารถไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าได้  
๒) การเพิ่มความจุการกักน้ าเก็บน้ า โดยการขุดลอกบริเวณหน้าท านบอ่างเก็บน้ า 
ที่มีความตื้นเขิน พื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ ๓) ต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ า  
โดยการสร้างคลองส่งน้ าไปยังพื้นที่การเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของ
ประชาชน 

- ต้องการให้มีการสนับสนุนการพัฒนาอ่างเก็บน้ าหนองไฮอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้รับงบประมาณต่อเนื่องเพื่อน ามาพัฒนาในการขุดลอกแหล่งน้ า 
ดังนี้ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมและต่อเนื่องในปี 
๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ เพื่อให้การขุดลอกอ่างเก็บน้ าหนองไฮสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ  
เพื่อการเพิ่มความจุการกักน้ าเก็บน้ า ส าหรับขั้นตอนการขุดลอก คือ ๑) ขุดลอกทั้งหมด 
๒) ตกแต่ง ๓) เก็บรายละเอียด ได้แก่ การลาดยางบริเวณท านบอ่างเก็บน้ า และต้องการ
ให้อ่างเก็บน้ าหนองไฮเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 

- ต้องการให้พิจารณาต่อยอดน้ าที่มีคลองส่งน้ าสิ้นสุดที่บ้านประชาพัฒนา
หมู่ ๑ ซึ่งมีประตูน้ าไหลไปที่อ่างเก็บน้ าห้วยแล้ง ให้สามารถส่งต่อน้ าไปยังอ่างเก็บน้ า
หนองไฮได้ ซึ่งอาจด าเนินการโดยการฝังท่อใต้ดิน หรือวางท่อข้างถนน เนื่องจาก
ในช่วงน้ าหลาก หากมีการเกี่ยวข้าว หรือ ในช่วงที่ข้าวไม่ต้องการน้ า เกษตรกรระบาย
น้ าออก หากมีการวางท่อจะสามารถท าให้ที่ปล่อยไปนั้นเข้าไปกักเก็บที่อ่างเก็บน้ า
หนองไฮ 
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ด้านคมนาคม 
- ขอให้มีการสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ าเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
- ต้องการให้มีการด าเนินการพัฒนาซ่อมแซมถนนซึ่งมีการสัญจรด้วยความ

ล าบาก ในต าบลประชาพัฒนา จากอ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปยังหมู่ ๑ บ้าน
ประชาพัฒนา หมู่ ๒ บ้านประแหย่ง และตรงไปยัง บ้านหนองฮู-ป่าแดง อ าเภอจตุรพักตร์
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ซึ่งมีการสัญจรเช่ือมต่อ
ระหว่างอ าเภอ และระหว่างจังหวัด เนื่องจากต าบลประชาพัฒนา มีอาณาเขตติดต่อกับ
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แต่การสัญจรถนนมีความล าบาก 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
ส าหรับความคืบหน้าจากประเด็นเรื่องที่รับมาจากการลงพื้นที่ในปีที่ผ่านมา 

ได้แก่ ในพ้ืนที่อ าเภอแกด า ได้รับงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการขุดลอกอ่างเก็บน้ า
หนองแกด า ซึ่งเป็นโครงการของกรมชลประทาน งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท และ              
ในพื้นที่อ าเภอโกสุมพิสัย ในเรื่องการขุดลอกล าห้วยชีหลง และประตูควบคุมน้ า                   
ที่ช ารุด ขณะนี้ส านักงานชลประทานอยู่ระหว่างด าเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหา 

  ส าหรับข้อเสนอขอรับงบประมาณต่อเนื่องเพื่อน ามาพัฒนาในการขุดลอก
อ่างเก็บน้ าหนองไฮอย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้เสนอน าเสนอเป็นประเด็นปัญหา เนื่องจาก
วุฒิสภาไม่สามารถเกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณ พร้อมให้ค าแนะน าในข้อเสนอว่า 
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับชลประทาน และก านันผู้ใหญ่บ้านต้องร่วมกันช้ีแจง
สร้างความเข้าใจและประสานงานกับประชาชน เนื่องจากการด าเนินการอาจกระทบ
กับพื้นที่บางส่วนของประชาชน ดังนั้น ต้องหารือทางออกร่วมกันในการน าน้ า 
จากล าห้วยซึ่งติดพื้นที่นาของเกษตรกร เพื่อให้น้ าสามารถไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ าได้  
โดยวุฒิสภาจะร่วมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 

ที่มา :  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดมหาสารคาม 
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
วิธีการ : เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน และรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในประเด็นตา่ง ๆ   
สถานที ่: ณ บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ ต าบลประชาพัฒนา อ าเภอวาปีปทุม  

 



๖๘ 

   

 
 

ขอนแกน่ 
 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ด้านน้ า 

- ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จากผลกระทบของพายุ “โกนเซิน” และ 
“เตี้ยนหมู่” และน้ าท่วมหลากครั้งที่ ๒  คือ พื้นที่การเกษตรของประชาชนได้รับ 
ความเสียหายจากอุทกภัย ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่  ซึ่งในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอ าเภอได้เข้ามาดูแลเบื้องต้น และให้การสนับสนุนด้านถุงยังชีพ แต่ประชาชน
ในพื้นที่มีความประสงค์ต้องการให้มีการป้องกันการเกิดน้ าท่วมแบบถาวร และอยาก
ให้มกีารช่วยเหลือข้ันต้นในการท านาปรังของเกษตรกร 

- ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านหว้า ขาดแคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค โดยอยากขอให้มีการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคเข้าในหมู่บ้านของต าบล
บ้านหว้า ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร คือ หมู่ ๑, ๒, ๗, ๑๐ และ ๑๒ เนื่องจากปัจจุบัน 
มีการขยายเขตประปาเพียง หมู่ ๔ หมู่บ้านเดียว 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

- ช้ีแจงวัตถุประสงค์ภาพรวมของการลงพื้นที่ พร้อมกล่าวว่าวุฒิสภาไม่สามารถ
ไปก้าวก่ายการท าหน้าที่ของฝ่ายบริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
ใด ๆ ท้ังสิ้น และในส่วนการช้ีแจงขอใหก้รมชลประทานให้ข้อมูลและช้ีแจงในเรื่องการ
ช่วยเหลือเกษตรกร และแผนการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าอย่างถาวรให้ประชาชนทราบ 

- กรมชลประทานควรเป็นผู้ด าเนินการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับ 
ผู้ท าประมงในพื้นที่ ท้ังนี้ ในเรื่องการพัฒนาพื้นที่หากอยู่ในขอบเขตในการขุดลอกดิน 
ขอให้ผู้ เสนอและผู้น าโดยรอบ สามารถประสานชลประทานได้โดยตรงในการ 
ร้องขอให้มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีที่มีการถมที่แล้ว ได้แก่ สร้างแหล่งสันทนาการ 



๖๙ 

   

- ส าหรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีการน าเสนอนั้น 
มีหลายประเด็นที่คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบให้หน่วยงานในพื้นที่รับไปด าเนินการ 
พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ประชาชน 
และหน่วยงานในพื้นที่ควรต้องหารือก าหนดแนวทางในการแก้ไขร่วมกันเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับส่วนรวมมากที่สุด  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดขอนแก่น 
 วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
วิธีการ : เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาอ่างเกบ็น้ าระบบแก้มลิงแก่งน้ าต้อน 

และตดิตามความคืบหนา้ในการพฒันาและการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม                   
น้ าแล้งซ้ าซาก 

สถานที ่: ณ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ าระบบแก้มลิงแก่งน้ าต้อน อ าเภอเมือง
ขอนแก่น 



๗๐ 

   

 

หนองบัวล าภ ู
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ด้านที่ดิน 
- ประเด็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตพื้นที่ต าบลนิคมพัฒนา และปัญหาที่ดิน

ท ากิน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ในพ้ืนท่ีนิคมสร้างตนเองโนนสัง ดังนี้  
 ๑) ขอให้มีผลักดันการขับเคลื่อนกฎหมายแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบ 

บูรณาการมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) เพื่อกันพื้นที่และให้อ านาจกับนิคม
สร้างตนเอง เนื่องจากพื้นที่นิคมสร้างตนเองโนนสัง อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู  
มีปัญหาพื้นท่ีทับซ้อนระหว่างป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ และนิคมสร้างตนเอง 
ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในที่ดิน  

  ๒) ขอให้พิจารณายกเลิกระเบียบข้อบังคับการก าหนดพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง 
๒๐ เปอร์เซ็นต์ในเขตพื้นที่ต าบลนิคมพัฒนา หรือ นิคมสร้างตนเองโนนสัง เพื่อให้
ประชาชนท่ีเข้าใช้พื้นที่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในท่ีดิน 

- โดยมีประเด็นข้อเสนอ ดังนี้  
  ๑) ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชน

เกี่ยวกับการรังวัดพื้นที่ และอยากให้ติดตามเร่งรัดการอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ในพื้นที่ 
ได้มีการรังวัดแล้ว 

  ๒) ประชาชนในพื้นที่ บ้านชัยมงคล บ้านดงบาก อ าเภอโนนสัง ประสบปัญหา
ภัยแล้ง แต่โครงการที่แก้ไขปัญหาแหล่งน้ าของรัฐไม่สามารถผ่านได้ เนื่องจากติดปัญหา
เรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ตามกฎหมายและข้อจ ากัดระยะเวลาพิจารณาโครงการ 

ด้านน้ า 

- มีความต้องการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 
ได้แก่การขุดลอกสระน้ าหรือคลองสาธารณะในชุมชนท่ีมีความตื้นเขิน การขุดเจาะบ่อ
บาดาล และการสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 



๗๑ 

   

ด้านสังคมและอื่นๆ 
- ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติและการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ ให้มีความเป็นรูปธรรมเนื่องจากมี
พื้นที่ติดกับภูเขา และมีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และเพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้เสริม 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
คณะกรรมการฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่บ้านดงบาก                  

เพื่อรับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินของประชาชน เนื่องจากอยู่ในเขต
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และทางอุทยานแห่งชาติได้พยายามหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่ดิน โดยการรังวัด ปักหมุนแผนที่  และมีการประชาคมเพื่อให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย และกล่าวถึงการลงพื้นที่ในนามวุฒิสภาเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่อยู่ ในพื้นที่ห่างไกล และรับฟังการด าเนินการและข้อติดขัด 
ของหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี พร้อมทั้งได้แนะน าสมาชิกวุฒิสภา และผู้ตรวจราชการ 
ที่ได้ร่วมพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาร่วมกันและเพื่อการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานในพื้นที่ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่มา :  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดหนองบัวล าภ ู
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 
วิธีการ : เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะจาก

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สถานที ่: ณ บ้านดงบาก ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอโนนสัง  



๗๒ 

   

 

อุดรธานี 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ด้านที่ดิน 
- ข้อกฎหมายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินในพื้นที่ของสองหน่วยงาน คือ  

กรมอุทยานแห่งชาติ และกรมป่าไม้ มีความซ้ าซ้อนกัน  ท าให้ประชาชนไม่เข้าใจ  
ในแนวทางปฏิบัติ   

- ต้องการให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินจากแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน 
(ส.ค.๑) เปลี่ยนเป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓) เนื่องจากเป็นท่ีดินท ากิน 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ แต่การด าเนินการติดขัด และไม่สามารถยื่นขอ น.ส.๓ เนื่องจาก 
ที ่ส.ป.ก. ทับซ้อนกับ ส.ค.๑ 

- ต้องการให้ประชาชนได้เอกสารสิทธ์ิที่ดินเพื่อท่ีอยู่อาศัย ประชาชนส่วนใหญ่ 
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และมีบางส่วนมีเอกสาร น.ส.๓ เนื่องจากในอ าเภอนายูง มีกว่า  
๔๒ หมู่บ้าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่มและดอน ส่วนมากเป็นท่ีดินว่างเปล่า 

- หน่วยงานปฏิรูปที่ดินไม่มีการกันพื้นที่เพื่อเป็นถนนที่ใช้ในการสัญจร 
เข้า-ออกท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับเจ้าของพื้นที่ 

- ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มี เอกสารสิทธิ์ที่ที่ดิน ส.ป.ก. (ที่ดินบริเวณ 
ที่ได้ประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน) อยากให้พิจารณาเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์ที่ท ากิน  
จาก ส.ป.ก. เป็น น.ส.๓ หรือโฉนด เพื่อสามารถน าไปประกอบการยื่นขอสินเช่ือ 
ที่มากขึ้นกับสถาบันการเงินต่างๆ ได้ เนื่องจากเอกสารที่ดินประเภท ส.ป.ก. สามารถ
น ามาค้ าประกันขอสินเช่ือเฉพาะด้านการเกษตรกับทาง ธ.ก.ส. และได้สินเช่ือในอัตรา
ที่ต่ า 

ด้านน้ า 
- ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถน าน้ า

จากล าน้ าโสม และล าน้ ายาม มาใช้เพื่อการเกษตร ชุมชนต้องการได้ระบบส่งน้ า 
เนื่องจากล าน้ าโสมมีน้ าไหลผ่านตลอดและต าบลนายูง มีแหล่งน้ าหลักขนาดใหญ่คือ 
ล าน้ าโสม และล าน้ ายาม เป็นเขื่อนกักน้ าแต่ประชาชนเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง 
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ส่วนใหญ่ไม่สามารถน าน้ าใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้เพราะต้องใช้เงินทุนสูง 
ในการสูบน้ าขึ้นมาใช้ นอกจากนี้ บ้านนาสมนึก หมู่ที่ ๖ ต าบลนายูง มีโครงการติดตั้ง
ท่อส่งน้ าในพื้นที่ประมาณ ๒-๓ ปี มีความยาวของท่อระยะทาง ๒-๓ กิโลเมตร  
แต่ชุมชน และเทศบาลยังไม่มีงบประมาณในการดึงน้ าโสมขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ 

ด้านการเกษตร 
- ราคาต้นทุนการผลิตแพง ประชาชนมีภาระหนี้สิน แต่ราคาพืชผลทางการเกษตร 

ข้าว และยางพารา มีราคาตกต่ า  
ด้านสังคมและด้านอื่นๆ 
- ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ ในเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐก าหนดเงินจัดสรร ไม่น้อยกว่า ๓๕ เปอร์เซ็นต์ตาม
นโยบายสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.  และขอให้พิจารณาเพิ่มงบประมาณ 
ดังนี้ เงินประชารัฐ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการปรับฐานค่าตอบแทนผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้สูงข้ึน 

- ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้แพร่ระบาดไปยังนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา 
- เสนอว่าก าลังของเจ้าหน้าไม่เพียงพอ และต้องน าคณะกรรมหมู่บ้านไปร่วม

ระงับเหตุและปราบปรามปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

การลงพื้นที่ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อร่วมติดตาม 
เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งวุฒิสภา จึงต้องลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นจริงในพื้นที่ เช่น ข้อกฎหมาย 
ที่ออกมามีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร โดยในการลงพื้นที่ มีผู้ตรวจราชการ  
ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหารร่วมลงพื้นที่ด้วย ส าหรับการลงมาพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา
ของประชาชนเป็นหลักโดยก าหนดพื้นที่ห่างไกล และเชิญหน่วยงานในพื้นที่มารับฟัง
และชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชน และได้สอบถามประชาชนถึงการรับรู้รับทราบ
แนวนโยบายของภาครัฐ เช่น เงินช่วยเหลือ หรือเงินเยียวยาจากภาครัฐ นอกจากนี้  
ให้ค าแนะน าว่า กลไกที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน คือ ก านัน
ผู้ ใหญ่บ้าน ส าหรับการแก้ ไขปัญหาจะต้องมีข้อมูลประกอบเกี่ยวกับผู้ เสพ  
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ผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่ ในพื้นที่ และต้องมีการแบ่งกลุ่มผู้ติดตามเป็นกลุ่มต่าง ๆ 
ตามความรุนแรงของการติดยาเสพติด เจ้าหน้าที่ต ารวจควรเป็นหลักในการลงพื้นที่
ร่วมกับฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหา 
อย่างจริงจัง และควรร่วมมือกันในทุกฝ่าย โดยสถาบันที่ส าคัญสุดในการบ าบัด คือ 
ครอบครัว รองลงมาคือ ชุมชนที่ต้องสร้างความเข้มแข็ง และมีกฎของชุมชนในการ 
คัดกรอง ได้แก่ การสร้างหมู่บ้านธงฟ้า บ้านสีขาว และการก าหนดคณะกรรมการ
หมู่บ้านที่จะคัดกรองคนในชุมชน 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา :  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดอุดรธานี 
 วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 
วิธีการ : เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน รบัฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สถานที ่: ณ ท่ีว่าการอ าเภอนายูง ต าบลบา้นก้อง อ าเภอนายูง  
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ขอนแกน่ 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ด้านคมนาคม 
- ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ ณ บ้านวังเวิน หมู่ ๘  
ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าชี และจาก
สถานการณ์น้ าท่วมส่งผลให้ถนนและดินริมแม่น้ าชีช ารุดเสียหาย ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสัญจรด้วยความยากล าบาก 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วน
ท้องถิ่น เพื่อส ารวจความเสียหายของพื้นที่ โดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
ร่วมให้การต้อนรับ และหลังจากเสร็จสิ้นจากการลงพื้นท่ีพบกับภาคประชาชนในพื้นที่ 
คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มาร่วมท าข่าวในการลงพื้นที่ด้วย 
ในวันต่อมา หลังจากการลงพื้นที่ประชาชนได้แจ้งผ่านโปรแกรมไลน์ กลุ่ม สว. 
พบประชาชน จ.ขอนแก่น ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เข้ามาแก้ไขปัญหาโดยการ
ซ่อมแซมปรับถนนเพื่อให้สามารถใช้งานได้แล้ว พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ 
ที่มาลงพื้นท่ี และหน่วยงานของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมกันแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกับระหว่างสมาชิกวุฒิสภา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของจังหวัดขอนแก่น ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

การด าเนินการในระยะเร่งด่วน 
- ส านักงานโครงการชลประทานขอนแก่นจะด าเนินการซ่อมแซมถนน 

รอบบริ เวณอ่างเก็บน้ าหนองกองแก้วเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ 
เป็นการชั่วคราว โดยจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นี้  
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- อบต.ศรีบุญเรือง ได้มีการประชุม และได้มีการอนุมัติงบประมาณเงินจ่าย
ขาดสะสมประมาณ ๕ แสนบาท เพื่อจะน าไปด าเนินการซ่อมแซมพื้นท่ีอื่นที่ส านักงาน
โครงการชลประทานขอนแก่น ไม่สามารถด าเนินการได้ และเพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนของพื้นที่ด าเนินการ เช่น อบต.จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่รอยต่อจากถนน
รอบอ่างเก็บน้ าหนองกองแก้วซึ่งเช่ือมไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ  

- ปลัด อบจ.ขอนแก่น (แทน นายก อบจ.ขอนแก่น) รับไปพิจารณาด าเนินการ
ซ่อมแซมในส่วนที่ อบจ. รับผิดชอบ คือ ถนนเลียบล าน้ าที่เข้าไปยังหมู่บ้าน ซึ่งเป็น
ถนนคอนกรีตที่ช ารุดเสียหายจากน้ าท่วมและเป็นพ้ืนท่ี ๆ ประชาชนได้มีการร้องเรียน  

การด าเนินการในระยะยาว 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ไปประสานกับส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่ อด าเนินการ
ออกแบบผนังกันตลิ่งพังในบริเวณโดยรอบล าน้ าที่ได้รับความเสียหายจากน้ าท่วม ทั้งนี้ 
เนื่องจากเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจึงจ าเป็นจะต้องเสนอของบประมาณกับ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

- ส านักงานโครงการชลประทานขอนแก่น จะน าค าแนะน าไปด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาอ่างเก็บน้ าหนองกองแก้ว โดยการจัดท าโครงการแก้มลิง 
เพื่อขุดลอกแหล่งน้ าท่ีตื้นเขินและน าดินที่ขุดลอกมาท าการปรับปรุงถนนโดยรอบพื้นที่
อ่างเก็บน้ า    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดขอนแก่น 
 วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 
วิธีการ  :    เพื่อพบปะเยี่ยมเยยีน รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สถานที ่ : ณ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบญุเรือง อ าเภอชนบท  
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......................................................................................................... 
 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ตอนลา่ง) (เฉพาะที่ได้รับรายงาน)  
จ านวน  ๔  ครั้ง  ประกอบด้วย 
๑. จังหวัดนครราชสมีา  วันท่ี ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
๒. จังหวัดสรุินทร์  วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๓. จังหวัดศรสีะเกษ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๔. จังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
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นครราชสีมา 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้จัดเวทีพบปะหารือร่วมกับส่วนราชการ ผู้น า
ท้องถิ่น และเกษตรกรบ้านดงไฟ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการหา
แนวทางส่งเสริมการปลูกกาแฟและแมคคาเดเมียให้เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือก
ส าหรับเกษตรกรในพื้นที่สูง สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่บ้านดงมะไฟ 
อ าเภอสูงเนิน เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ พบว่า ผลิตภัณฑ์กาแฟดงมะไฟเป็น 
กาแฟทางเลือกใหม่ที่ ได้รับการจดขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าตามสิ่งบ่งช้ี 
ทางภูมิศาสตร์ไทย (Thai Geographical Indication) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ซึ่งบ้านดงมะไฟเป็นพ้ืนท่ีไม่กี่แห่งในจังหวัดนครราชสีมาที่สามารถปลูกพืชเกษตรบนที่
สูงได้ โดยจากระดับความสูง ๔๐๐-๗๐๐ เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 
จากต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ท าให้กาแฟดงมะไฟมีอัตลักษณ์ รสชาติกลมกล่อม 
กลิ่นหอม นุ่มนวล ที่ส าคัญคือมีสารคาเฟอีนเพียง ๑% ตามธรรมชาติ ซึ่งในเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นได้มีการพูดคุยในหลากหลายประเด็น โดยเฉพาะการหาแนวทางส่งเสริม
การปลูกกาแฟและแมคคาเดเมียให้เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกส าหรับ
เกษตรกรในพื้นที่สูง การถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก
กาแฟและแมคคาเดเมียเพื่อพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถ 
ในการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าพืชเศรษฐกิจให้มีมูลค่าสูงขึ้น และครบวงจร 
ทั้งด้านการผลิตและด้านการตลาด 

ทั้งนี้ จากการด าเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ มีผลสรปุไดด้ังนี ้

- ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๕ จะด าเนินการสนับสนุนการส ารวจ 
ความเหมาะสมเบื้องต้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ าในเขตพื้นที่ดังกล่าว 
ในการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ า 
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- ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะให้ 
การสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยได้จัดท าโครงการ  
๑ ต าบล ๑ เมล็ดพันธุ์ และโครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ต้องขุดลอกแม่น้ าท่าจีน
ทั้งสาย ตั้งแต่อ าเภอบางเลน อ าเภอนครชัยศรี และอ าเภอสามพราน เพื่อป้องกัน 
มิให้ตื้นเขินไปมากกว่านี้และเป็นการจัดระเบียบทางน้ าไปในตัว 

- จังหวัดนครราชสีมา จะด าเนินการจัดตั้งคณะท างานซึ่งประกอบด้วย                   
ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟและแมคคาเดเมียแก่เกษตรกรในพ้ืนที่
บ้านดงมะไฟ อ าเภอสูงเนิน และรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

ได้กล่าวช้ีแจงบทบาทหน้าทีข่องวุฒิสภา ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ โดยด าเนินการผ่านกลไกต่าง ๆ โดยโครงการนี้ได้แบ่งความ
รับผิดชอบเป็นกลุ่มภาคจังหวัดและมีสมาชิกวุฒิสภาที่มีความคุ้นเคยในพื้นที่ร่วมเป็น
กรรมการส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมการจะเน้นการรับฟังจากพ้ืนที่ และจะ
เป็นสะพานเช่ือมไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 
และได้กล่าวช่ืนชมเกษตรกรที่มีแนวคิดในการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้
ให้ครอบครัว พร้อมช้ีแจงกรณีปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ซึ่งปัจจุบัน
กรมชลประทานได้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าซับประดู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น 
หน่วยงานในพื้นที่ เช่น กรมทรัพยากรน้ าจะต้องเข้ามาช่วยดูแลว่าจะสามารถ 
สร้างฝาย หรือเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรสามารถเอาน้ าไปใช้ประโยชน์
และเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งส าหรับการเพาะปลูกและด ารงชีพได้  ได้กล่าวถึง 
เรื่องการสนับสนุนเกษตรกรในการปลูกพืชแบบผสม ซึ่งการปลูกพืชที่หลากหลาย 
จะสร้างระบบนิเวศท่ีสมดุลให้กับพ้ืนท่ี 

 

 

 

 



๘๑ 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดนครราชสีมา 
 วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
วิธีการ : จัดเวทีเสวนาเพื่อพบปะหารือร่วมกบัส่วนราชการ ผู้น าท้องถิน่  

และเกษตรกรบ้านดงไฟ อ าเภอสูงเนิน เกี่ยวกับการหาแนวทาง
ส่งเสริมการปลูกกาแฟและแมคคาเดเมยีให้เป็นพืชเศรษฐกิจ 
และพืชทางเลือกส าหรับเกษตรกรในพื้นที่สูง 

สถานที ่: ณ ห้องอรพิม โรงแรมสมีาธานี  
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สุรินทร์ 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ พบปะหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทาง  
ในการแก้ปัญหาน้ าแล้งและน้ าท่วมที่ส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของจังหวัด 

- ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ภาค ๓ กล่าวว่า สทนช. ภาค ๓ มีหน้าที่
ดูแลการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการระบบลุ่มน้ าสาขา 
ซึ่งถ้ามีการพัฒนาก็จะท าให้เกิดความเจริญทั้ง ๓ จังหวัด ท้ังนี้ ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ คณะกรรมการน้ าแห่งชาติ (คนช.) ได้ตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ า
จังหวัดสุรินทร์ขึ้น มีหน้าที่ในการจัดท าแผนงานการบูรณาการการขับเคลื่อนแผนงาน
ในภาวะวิกฤต ติดตามประเมินผลและการปฏิบัติหน้าท่ีตาม คนช. มอบหมาย 

- ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ ได้น าเสนอแนวทางการบริหาร
จัดการน้ า ภายใต้หลักคิด คือ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าของอ่างเก็บน้ า  
ขนาดกลางเดิมที่มีอยู่แล้วที่อยู่ต้นน้ าให้สามารถเก็บกักปริมาณน้ าหลากได้เพิ่มมากข้ึน 
และก่อสร้างแก้มลิงขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่เหมาะสมในพื้นที่ต้นน้ าพร้อมขยายระบบ
ชลประทานเพิ่มเติม (ต้นน้ า) ปรับปรุงเพิ่มอัตราการระบายน้ าของล าน้ า ปรับปรุงแก้ไข
สิ่งกีดขวางทางน้ า ปรับปรุงระบบระบายน้ าภายในพื้นที่ชุมชน (กลางน้ า) ก่อสร้าง 
แก้มลิงกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ สองริมฝั่งแม่น้ ามูล เพื่อรับน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก ให้เป็น
แหล่งพักน้ าและช่วยชะลอน้ าก่อนไหลลงแม่น้ ามูลสู่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัด
อุบลราชธานีได้ (ปลายน้ า) การเพิ่มระบบกระจายน้ าเข้าพื้นที่การเกษตร 

- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ช้ีแจงว่า ขณะนี้ 
ได้ตั้งคณะกรรมการน้ าของจังหวัดและของ อบจ. เข้าไปส ารวจความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ พบว่า ประชาชนมีความต้องการระบบโครงการสูบน้ าด้วยพลังงาน
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แสงอาทิตย์บ่อบาดาล โดยการเอาบ่อบาดาลเก่า หรือที่ช ารุดมาท าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อแจกจ่ายน้ าให้กับประชาชนในหมู่บ้านไว้ใช้ส าหรับการท าการเกษตร 
การอุปโภค-บริโภค คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านมากที่สุด 

กลุ่มที่ ๒ พบปะรับฟังความต้องการและข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพกับกลุ่มผู้ประกอบการ ระดับชุมชน จ านวนประมาณ ๓๐ คน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 

- อาจารย์โรงเรียนบ้านบุทม ได้กล่าวว่า ปัจจุบันการผลิตจักสานหวาย 
ของหมู่บ้านบุทมได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในเรื่องของ OTOP นวัตวิถีแล้ว  
แต่ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการท า OTOP นวัตวิถี เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมด้านความรู้ 
การผลิตจักสาน การพัฒนาการปลูกพันธุ์ไม้ เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของ 
คนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

- กรรมการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ ได้เสนอศูนย์รวม  
ในการจัดจ าหน่ายและแสดงสินค้าของดีเมืองสุรินทร์ที่ได้รับการรับรองสินค้า OTOP 
ระดับ ๓-๕ ดาว หรือได้รับมาตรฐานของความเป็นชุมชนของคนสุรินทร์ ซึ่งถือเป็น 
จุดแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน สามารถมาเดินซื้อของหรือเดินชม
นิทรรศการศูนย์ OTOP ได้การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 

- ประธานกลุ่มสมุนไพร OTOP จังหวัดสุรินทร์ ได้เสนอว่า อยากให้ภาครัฐ
ส่งเสริมผู้ประกอบสมุนไพรระดับชุมชนในเรื่องของการผลิต และสถานที่ประกอบ
กิจการ เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีทุนทรัพย์ที่มากพอส าหรับการก่อสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่เหมือนกับผู้ผลิตรายใหญ่อื่น ๆ 

- ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต าบลบุฤาษี ได้เสนอแนะว่า อยากให้
สมาชิกวุฒิสภานาโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ ๔ ล้านไร่ เสนอต่อรัฐบาลเพื่อให้ 
ขยายเวลาการด าเนินโครงการ เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดปี ๒๕๖๕ 

- การด าเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หลายหมู่บ้าน  
ไม่มีความพร้อม เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเชิงเกษตร ไม่มีจุดท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจ 
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เช่น ภูเขา แม่น้ า จึงท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ บางหมู่บ้านมีการแปรรูปอาหาร 
จากปลา แต่เนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้ า ท าให้ปลาโตไม่ทัน ส่งผลกระทบต่อรายได้
ของชุมชน ในขณะที่งบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีน้อย ไม่สามารถขอรับงบ 
เพื่อน ามาพัฒนาได้ 

- ต้องการให้มีการส่งเสริมราคาผ้าไหม 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

ได้ช้ีแจงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ โดยด าเนินการผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจะเน้นการรับฟังจากพื้นที่ 
และจะเป็นสะพานเช่ือมไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไป มีข้อแนะน าในประเด็นการบริหารจัดการน้ าว่า ควรมีการบูรณาการร่วมกัน 
ของ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับนโยบาย เพื่อวาง
แผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งควรมีการจัดหา
แหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นที่ เช่น การจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินในพื้นที่การเกษตร 
ของประชาชน และการจัดท าโซลาร์เซลล์ ซึ่งสามารถติดตั้งระบบได้อย่างรวดเร็ว 
และใช้งบประมาณน้อยกว่าการด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ าให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยเกษตรกรสามารถสูบน้ าไปใช้ 
ในภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคได้ คณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็น
การส่งเสริมให้กับชุมชน ดังนี้ 

- จะน าเรื่อง OTOP นวัตวิถี ไปตั้งกระทู้ถามต่อรัฐบาล เนื่องจากเป็นปัญหา
ส าคัญ 

- ประเด็นงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขณะนี้ ได้ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลแล้ว 
อยู่ระหว่างรอนายกรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ในที่ประชุมวุฒิสภา 

- ให้ค าแนะน าประเด็นการส่งเสริมอาชีพ เช่น การท าโครงการเพื่อขอรับ 
การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อให้มีวัตถุดิบ
เพียงพอ 
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- การส่งเสริมการปลูกต้นหวายเพื่อใช้ในการจักสาน จะประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ เกษตรจังหวัด ให้ช่วยเข้าใจส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
ในพื้นที ่

- ประเด็นการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ควรมีการรวมกลุ่ม ท า 
แบบครบวงจร เช่น กลุ ่มหม่อนไหม กลุ ่มย้อม กลุ ่มทอ กลุ ่มจ าหน่าย ฯลฯ  
โดยกรมหม่อนไหม สามารถให้ความช่วยเหลือส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้ 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดสุรินทร์ 
 วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
วิธีการ : พบปะหารือกับส่วนราชการที่เกีย่วข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทาง 

ในการแก้ปัญหาน้ าแล้งและน้ าท่วมที่ส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบรโิภค
ของจังหวัด และพบปะรับฟังความต้องการและข้อเสนอแนะแนว
ทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกับกลุ่มผู้ประกอบการระดับชุมชน 

สถานที ่: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ อ าเภอเมืองสรุินทร ์
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ศรีสะเกษ 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

- ชาวบ้านในพื้นที่ต าบลสมอ ขอให้ภาครัฐเข้ามาด าเนินการขุดลอกคลอง  
ที่ตื้นเขิน เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงกับโครงการฯ ของกรมทรัพยากรน้ า ซึ่งจะสามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่ท าการเกษตร นอกจากนั้น ขอให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเขื่อน มีการบริหารจัดการน้ าที่เป็นระบบ เนื่องจากในช่วงฤดูฝน 
หรือช่วงที่เขื่อนมีน้ าปริมาณมาก น้ าที่ถูกปล่อยออกมานั้นจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ท านา
ของประชาชน 

- ประธานกองทุนหมู่บ้านกระต่ายด่อนน้อย เสนอให้ด าเนินการขุดลอก 
แหล่งกุดปราสาท เพื่อให้สามารถเป็นพ้ืนท่ีเก็บกักในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งได้ 

- ประชาชนในหมู่ที่ ๖ บ้านระหาร หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองเพดาน และหมู่ที่ ๑๗ 
บ้านหนองเพดานใต้ ได้รับผลกระทบจากน้ าที่ปล่อยออกมาจากห้วยส าราญ  
ซึ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน จึงขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแล  
และขุดลอกคลองส่งน้ าให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ 

- ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้ช้ีแจงถึงปัญหาจากการขุดลอกโครงการฯ คือ ไม่มีสถานที่ทิ้งดินและทางล า เลียง 
มูลดิน เนื่องจากถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้านเป็นถนนขนาดเล็กท าให้การขนย้ายดิน 
ออกจากพื้นที่ค่อนข้างยากล าบาก และส่งผลต่อการประเมินราคางานก่อสร้าง  
หากได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในการขอเช่าพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุน
ล าเลียงมูลดินออกจากพื้นที่โดยไม่ผ่านชุมชนจะสามารถแก้ ไขเรื่องสิ่งแวดล้อม  
ฝุ่นควัน และความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ จึงขอฝากคณะกรรมการฯ 
ช่วยผลักดันในเรื่องงบประมาณดังกล่าว 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา ได้เสนอความคิดเห็นต่อกรณีที่
รัฐบาลมีนโยบายยุบรวมโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน และผู้บริหาร
ที่เกษียณอายุแล้วจะตัดต าแหน่งนั้นออก โดยไม่มีการบรรจุเพิ่มว่า เป็นปัญหาใหญ่
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ของประเทศ ไม่ควรลดจ านวนของโรงเรียน เพราะสามารถช่วยสร้างความรู้ให้กับ 
เด็กและคนในชุมชนได้ นอกจากนี้ การออกกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนกระจาย
อ านาจ เช่น การถ่ายโอนถนนจากกรมทางหลวง ทางหลวงชนบท มาให้กับท้องถิ่นนั้น 
เป็นการสร้างความล าบากให้กับท้องถิ่น เนื่องจากท้องถิ่นมีงบประมาณน้อย  
เมื่อถ่ายโอนมาแล้วท าให้ไม่มีงบประมาณในการบ ารุงรักษาเท่าท่ีควร 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

ช้ีแจงว่า ทางคณะกรรมการฯ จะติดตามและผลักดันโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ ากุดปราสาทให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป เพราะโครงการดังกล่าว 
จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝน ไม่ให้เกิดน้ าท่วมในพื้นที่ท าการเกษตร 
และช่วงฤดูแล้งสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ท าการเกษตรได้ และยังกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดได้อีกด้วย ส าหรับประเด็นเรื่องการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เป็นเรื่องที่พูดกันมากว่า ๓๐ ปี แล้ว แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการ และเสนอแนะเรื่องของการน าดินที่ขุดออกมาแล้วไปใช้ประโยชน์  
ในด้านอื่น ๆ เช่น การน าดินไปปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งกรมทรัพยากรน้ าควรมี
การประสานกับหน่วยงานจังหวัด เพื่อน าดินท่ีเหลือใช้จากการขุดลอกไปใช้งานต่อไป 
จะได้ลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายดินออกจากพ้ืนท่ี และกล่าวว่ากรมชลประทานมีแผน
ที่จะต้องสร้างฝาย หรือประตูระบายน้ า เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปล่อย 
น้ าออกของเขื่อน ทางคณะกรรมการฯ จะรับเรื่องดังกล่าวไว้และจะเร่งผลักดันให้เกิด
การแก้ไขปัญหาให้กับพ้ืนท่ีลุ่มน้ าส าราญต่อไป 

 

 

 
 

 
 
 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ 
 วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
วิธีการ : รับฟังการบรรยายสรุปการด าเนินงานโครงการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟ ู

แหล่งน้ ากดุปราสาท ต าบลสมอ อ าเภอปรางค์กู่ พรอ้มรับฟังปญัหา 
และความต้องการของประชาชนในพืน้ที่ 

สถานที ่: ณ โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ากุดปราสาท ต าบลสมอ  
อ าเภอปรางค์กู ่
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อุบลราชธาน ี
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น
การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่ ดังนี ้

- ประธานแปลงใหญ่อ าเภอโพธิ์ไทร น าเสนอปัญหากลุ่มแปลงใหญ่อ าเภอ 
โพธิ์ไทร ได้แก่ ปัญหาการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล การจัดท าเอกสารต่าง ๆ  
การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ส่งผลให้เกิดรายจ่ายเป็นจ านวนมาก 

- ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ผล น าเสนอประเด็นปัญหาผลผลิตตกค้าง  
ปุ๋ยราคาแพง ราคาผลผลิตตกต่ า ส่งผลกระทบอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มชาวสวนล าไย
และไม้ผล ท้ังนี้ มีการวางแผนการขายแบบออนไลน์ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 ความมั่นใจท่ีจะสร้างผลผลิตลดลงเป็นอย่างมาก 

- ประธานศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอ าเภอโพธิ์ไทร และ
นายกเทศมนตรีต าบลอ าเภอโพธิ์ไทร สะท้อนปัญหาเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์ ดิน
อินทรีย์ ซึ่งยังไม่มีการเรียนรู้หรือได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ อาทิ  การพัฒนาสินค้า
ทางการเกษตรให้เป็นเกษตรกรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานการตรวจแปลงที่มีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง จึงขอฝากคณะวุฒิสภาสนับสนุนในเรื่องการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร 
หรืองบประมาณที่เป็นประโยชน์สนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรมีความรู้มากขึ้น 

- ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอ าเภอสองคอน น าเสนอปัญหาความต้องการน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร และการอุปโภคบริโภค รวมถึงปัญหาที่ดินท ากินอยู่ในเขต  
ป่าสงวนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ 

- ประมงอ าเภอโพธิ์ไทร น าเสนอข้อมูลกองทุนปลาบ้านผาชัน หมู่ที่ ๗ ต าบล
ส าโรง ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด ๑๖๑ คน จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ ๑๒ 
เมษายน ๒๕๕๒ กลุ่มประสบปัญหาราคาปลาตกต่ าเพราะถูกกดราคาจากพ่อค้า 
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คนกลาง จึงรวมตัวกันก่อตั้ง “กองทุนปลา” ที่ผ่านมากองทุนปลามีแนวคิดที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูป แต่ยังขาดปัจจัยสนับสนุนทั้งองค์ความรู้และวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจาก
สินค้าของกองทุนปลาบ้านผาชันจะเน้นขายเป็นปลาสด และน าปลาขนาดเล็กมาท า
ปลาร้าเพียงอย่างเดียว บัญหานี้เป็นทั้งโอกาสและเป็นความท้าทายในการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มกองทุนปลาบ้านผาชัน ให้สามารถขยายฐานลูกค้า เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
เช่น ปลาแดดเดียว ลูกช้ินปลา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อันจะเป็นการส่งเสริมให้องค์กร
เกษตรกรเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มได้
ประสานไปยังเกษตรอ าเภอ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นกิจกรรม
ยกระดับรัฐวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ประเภทกิจกรรม 
แปรรูปประมง งบประมาณ ๓ ล้านบาท จึงขอให้วุฒิสภาช่วยผลักดันต่อไป 

- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอ าเภอโพธิ์ไทร น าเสนอปัญหาอ าเภอโพธิ์ไทร
อยู่ติดแม่น้ าโขงแต่ไม่สามารถดึงน้ าจากแม่น้ าโขงมาใช้ทางการเกษตร หรือใน
ครัวเรือนได้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม เกษตรกรและ
ชาวบ้านจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า จึงขอให้วุฒิสภาสนับสนุนหรือผลักดัน
โครงการเพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี 

- สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ าเภอโพธิไทร เรื่อง แก้ปัญหาเรื่องที่ดิน 
เนื่องจากมีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมท าให้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ ให้มีการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ส าหรับด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการน าเครื่องจักร
มาช่วยงานด้านปัญหาสารพิษหรือสารเคมี ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมโครงการของรัฐ 
เป็นต้น 

- เกษตรกรบ้านศรีสว่าง ขอให้ผลักดันแก้ไขเรื่องน้ าเพื่อการเกษตร ต้องการ
แหล่งน้ าบาดาล ไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่เพียงพอ ปัญหาการตลาด  

- เสนอให้จัดท าธนาคารน้ าใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ า ต้องการให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมเรื่องธนาคารน้ าใต้ดินอยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงเพื่อแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน 
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ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
ช้ีแจงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

โดยด าเนินการผ่านกลไกต่าง ๆ โดยการด าเนินงานของคณะกรรมการจะเน้นการรับฟังจาก
พื้นที่และจะเป็นสะพานเช่ือมไปยังฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
และให้ก าลังใจประชาชนในพื้นที่ โดยสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกร 
วุฒิสภาจะน าไปด าเนินการภายได้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ส าหรับประเด็น
ปัญหาที่แก้ไขได้ในระดับจังหวัดฝากทุกส่วนราชการดูแลช่วยเหลือต่อไป อย่างไรก็ตาม
วุฒิสภาจะพยายามช่วยเหลือสนับสนุนทุกเรื่องอย่างเต็มที่  โดยวัตถุประสงค์ของ 
การลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะจากพื้นที่และสื่อสารท าความเข้าใจกับพี่น้อง
เกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่จะพัฒนาให้มีความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ทั้งนี้ เกษตรกร 
นาแปลงใหญ่ ต้องมีความพร้อมและพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดท าเอกสาร การจัดท า
บันทึก ซึ่งยังเป็นจุดอ่อน แนะน าให้รวมกลุ่มกันเพื่อเข้าสู่กระบวนการเป็นนิติบุคคล  
จะท าให้การบริหารงานนาแปลงใหญ่ได้คล่องขึ้นและสามารถพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ได้ และ
ขอฝากเกษตรจังหวัด หรือกรมการข้าวที่รับผิดชอบบูรณาการท างานร่วมกันบริหารจัดการ  
ให้มองในรูปท างานแบบเชื่อมโยง สร้างจุดรวบรวมผลผลิตนาแปลงใหญ่ มีการวางแผน
ธุรกิจให้ครอบคลุม ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในจังหวัดขอฝากหน่วยงานในพื้นที่พิจารณา
เร่งให้ความช่วยเหลือ ส าหรับปัญหาอื่น ๆ อาทิ ที่ดินท ากิน ปัญหาขาดแคลนน้ าและ 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ปุ๋ยราคาแพง ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า ปัญหาการตลาด  
จะประสานไปยังคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์  เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการ พร้อมทั้ง จะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมวุฒิสภาต่อไป  

 

 

 
 
 

 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดอุบลราชธาน ี
 วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 
วิธีการ: พบปะประชาชนเพื่อรบัฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะในประเด็น 

การส่งเสรมิการเกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ ่
สถานที่: ณ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร อ าเภอโพธิ์ไทร  
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......................................................................................................... 
 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคกลาง 

จ านวน ๑๐ ครั้ง ประกอบด้วย  
๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  
๒. จังหวัดอ่างทอง วันท่ี ๑๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  
๓. จังหวัดลพบุร ีวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  
๔. จังหวัดสิงห์บุร ีวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
๕. จังหวัดนครปฐม วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
๖. จังหวัดสมุทรสงคราม วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  
๗. จังหวัดราชบุร ีวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕  
๘. จังหวัดสุพรรณบุร ีวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕  
๙. จังหวัดกาญจนบุร ีวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๕  

๑๐. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕   

 

 

 

 

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคกลาง 
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พระนครศรีอยุธยา 
 

 

 วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ วัดโพธิ์กบเจา 
ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง นายลักษณ์  วจนานวัช นายประมาณ  สว่างญาติ นายศรีศักดิ์  
วัฒนพรมงคล และนายปัญญา  งานเลิศ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย นายยุวพล วัตถุ 
ผู้ ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และนายสมฤกษ์   
ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท ไทยฮา จ ากัด มหาชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ าท่วมในพื้นที่อ าเภอบางบาล โดยได้
พูดคุยให้ก าลังใจประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของจ าเป็นจากวุฒิสภา จ านวน 
๒๐๐ ชุด และถุงยังชีพจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
จ านวน ๒๐๐ ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ ามันพืช น้ าปลา และน้ าดื่ม 
ให้แก่ผู้น าชุมชนและตัวแทนประชาชน อ าเภอบางบาล โดยมี นายสมยศ  เกษสุวรรณ 
นายอ าเภอบางบาล ให้การต้อนรับ 

ประมวลภาพกิจกรรมมอบถุงยังชีพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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อ่างทอง 
         

 
 วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ วัดน้ าพุสิทธาราม 
ต าบลสี่ร้อย อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา   ผิวผ่อง  
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์อุทกภัย การบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ไข 
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของจ าเป็น จ านวน 
๑๐๐ ชุด โดยถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ ามันพืช น้ าปลา น้ าตาลทราย 
และน้ าดื่ม ทั้งนี้ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และทีมงาน ร่วมบริจาคเงิน
จ านวน ๔๔,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส นายกิตติ  วะสีนนท์ มอบขนม
ขาไก่เนยสด และเดลี่คุกกี้ S&P จ านวน ๒๐๐ ชุด นายยุวพล วัตถุ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคณะ ร่วมมอบถุงยังชีพ 
จ านวน ๑๕๐ ชุด และนายบรรพต ชาญกิจกรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบถุงยังชีพ จ านวน ๕๐ ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 
โดยมี นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ และ
บรรยายสรุปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสถานการณ์น้ าท่วมในพื้นที่อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ ที่ยังคงมีระดับน้ าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนที่อาศัยในพื้นที่
อ าเภอวิเศษชัยชาญ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจ านวน ๓ ต าบลใน ๑๘ ชุมชน 
๒,๗๙๘ ครัวเรือน 
 จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงเรือเพื่อมอบถุงยังชีพ 
พร้อมพูดคุยให้ก าลังใจประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณริมแม่น้ าน้อย ต าบลสี่ร้อย 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  
 โอกาสนี้  นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า  
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการมาเยี่ยมให้ก าลังใจ และหาแนวทางแก้ไขภาวะความเดือดร้อน
อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป ซึ่งรัฐบาลมีความพยายามอย่างยิ่งในการบริหารจัดการน้ า 
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เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย และหาแนวทางน าน้ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ได้ให้แนวทางในการรับมือกับสถานการณ์น้ าไว้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถอยู่กับน้ าได้อย่างมีความสุข ซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีความตั้งใจ 
ที่จะมาเยี่ยมและให้ก าลังใจผู้ประสบอุทกภัยในวันน้ี 

ประมวลภาพกิจกรรมมอบถุงยังชีพ จังหวัดอ่างทอง 
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ต่อมา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี   
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เห็นชอบให้น าเงินที่ได้รับมอบบริจาคเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัย จากคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
ภาคกลาง ซึ่งมอบให้เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๔๔,๐๐๐ บาท  
ไปด าเนินการจัดหาเรือไฟเบอร์กลาส จ านวน ๖  ล า เพื่อมอบให้กับอ าเภอป่าโมก 
จ านวน ๓ ล า และมอบให้กับอ าเภอวิเศษชัยชาญ จ านวน ๓ ล า โดยมี ผู้แทนจาก
อ าเภอและชุมชนมารับมอบเพื่อน าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป 
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ลพบุรี 
 

 
วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ที่ว่าการอ าเภอ 

บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย 
นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล นายสาธิต เหล่าสุวรรณ พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ 
และพลเอก บุญธรรม โอริส สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อมูล
สถานการณ์อุทกภัย การบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด
ลพบุรี  โดยมี นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอ าเภอบ้านหมี่  ให้การต้อนรับ  
พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์น้ าในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา 
อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เกิดอุทกภัยทั้งสิ้น ๑๑ ต าบล ๗๓ หมู่บ้าน  
ซึ่งได้มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น และมีการประชุมเพื่อ เตรียมให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 

โอกาสนี้  นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า  
ควรมีการบูรณาการในการป้องกันภัยพิบัติร่วมกัน ทั้งหน่วยงานราชการและ
ประชาชน และจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติของอ าเภอและจังหวัด  
เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา มอบถุงยังชีพและสิ่งของจ าเป็น จ านวน ๒๐๐ ชุด 
โดยถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ ามันพืช น้ าปลา น้ าตาลทราย และ
น้ าดื่ม ให้แก่ตัวแทนประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้ง ๑๑ ต าบล ในอ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบและจะน าไปส่งต่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป 

ประมวลภาพกิจกรรมมอบถุงยังชีพ จังหวัดลพบุรี 
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สิงห์บุรี 
 
 
 

  

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ วัดโพธ์ิลังกา 
ต าบลบางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง นายจเด็จ อินสว่าง นายสาธิต เหล่าสุวรรณ นายถาวร เทพวิมล
เพชรกุล นายปัญญา งานเลิศ นายอนุศักดิ์ คงมาลัย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร และ 
นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัด
สิงห์บุรี โดยมี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าจังหวัดสิงห์บุรี นายอ าเภอเมืองสิงห์บุรี ประชาชนจิตอาสา 
เครือข่ายผู้น านักประชาธิปไตย วุฒิสภา จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น 
คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดโพธ์ิลังกา พร้อมทั้งถวายปัจจัย
เพื่อใช้ส าหรับท านุบ ารุงพระอาราม  

นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้บรรยายสรุป
สถานการณ์น้ าในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีว่าจังหวัดสิงห์บุรีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
แม่น้ าเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมขังในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นม า 
ปัจจุบันมีพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จ านวน ๓ อ าเภอ ๑๓ ต าบล ๕๕ หมู่บ้าน 
๖ ชุมชน ๓,๒๗๐ ครัวเรือน ๑๐,๓๖๕ ราย มีพื้นท่ีทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
๖ อ าเภอ เป็นความเสียหายด้านพืช ๒๗,๒๘๑.๕๐ ไร่ ด้านการประมง ๙๕.๒๐ ไร่  
ซึ่งได้มีการด าเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่าง 
เร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาพื้นท่ีประสบอุทกภัยที่เริ่มกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน 
จิตอาสา พร้อมมอบอุปกรณ์ส าหรับการฟื้นฟูสถานท่ีภายหลังน้ าลด ให้แก่วัดโพธ์ิลังกา 
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โรงเรียนวัดยาง โรงเรียนวัดประศุก โรงเรียนวัดประสาท  
และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสถานที่ภายหลัง 



๙๙ 

   

น้ าลด โดยอุปกรณ์ประกอบด้วย เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน ๖ เครื่อง ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด  
ภาคกลาง ๑ เครื่อง นายสาธิต เหล่าสุวรรณ จ านวน ๒ เครื่อง นายเฉลียว เกาะแก้ว 
จ านวน ๒ เครื่อง และนายจัตุรงค์ เสริมสุข จ านวน ๑ เครื่อง ไม้กวาดทางมะพร้าว
ด้ามยาว แปรงขัดพื้นด้ามยาว ถุงมือยาง ผ้าเช็ดอเนกประสงค์ น้ ายาขัดพื้น  
และถุงขยะสีด า  

ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันท าความสะอาด
ลานวัดโพธิ์ลังกา โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บริเวณวัดโพธิ์ลังกา จ านวน  
๒๐ ครัวเรือน พร้อมกล่าวให้ก าลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย 
 

ประมวลภาพกิจกรรมมอบถุงยังชีพ จังหวัดสิงห์บุรี 
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นครปฐม 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

แม่น้ าท่าจีนนครปฐม มีความยาว ๙๗ กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ยประมาณ 
๑๐๐ เมตร ไหลผ่าน ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางเลน อ าเภอนครชัยศรี และอ าเภอ
สามพราน เมื่อปี ๒๕๕๔ น้ าท่วมหนัก และบางที่ท่วมสูงจากขอบตลิ่งประมาณ  
๑ เมตร ทั้งนี้เพราะแม่น้ าท่าจีนถูกบุกรุกจนตื้นเขิน จึงรองรับน้ าได้น้อยลง และไม่มี
หน่วยงานใดของรัฐมารับผิดชอบและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง  มีเพียงการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้ายามวิกฤต ภาคประชาชนพยายามเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อช่วยให้แม่น้ า 
ท่าจีนมีศักยภาพที่จะรองรับน้ าได้มากขึ้นในยามวิกฤต และถ้าแก้ไขได้ตรงจุดจะช่วย
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมท่าจีนในปีต่อไปได้เป็นอย่างดี ปัญหาของแม่น้ าท่าจีนนครปฐม 
มี ๕ เรื่องใหญ่ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ได้แก่ ๑) การบุกรุกพื้นที่ริมน้ าด้วยสิ่งก่อสร้าง  
๒) การบุกรุกด้วยการปลูกผักบุ้ง ๓) การบุกรุกพื้นที่แม่น้ าด้วยเรือเหล็กบรรทุกสินค้า 
ที่จอดซอ้นล าจนท าให้น้ าไหลลงช้า ๔) ผักตบชวาแน่นแม่น้ า และ ๕) คลองถูกถม      

แนวทางการแก้ไขแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ของภาค
ประชาชน 

๑) ท ากฎหมายที่มีอยู่ให้ศักดิ์สิทธิ์และบังคับใช้อย่างจริงจัง ผู้บังคับใช้ 
ต้องมีความเที่ยงธรรม และมีมาตรฐานเดียวกันทุกสายน้ า เพื่อจัดระเบียบทางน้ า 
ใหแ้ม่น้ าท่าจีน 

๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ าท่าจีนมีหลายหน่วยงาน ต้อง "บูรณาการ 
มาท างานร่วมกัน" งบประมาณจึงไม่กระจัดกระจาย และไม่ผูกขาดไว้ใช้ เฉพาะ
หน่วยงานของตนเองเท่านั้น 

๓) ต้องขุดลอกแม่น้ าท่าจีนทั้งสาย ตั้งแต่อ าเภอบางเลน อ าเภอนครชัยศรี 
และอ าเภอสามพราน เพื่อป้องกันมิให้ตื้นเขินไปมากกว่านี้และเป็นการจัดระเบียบ 
ทางน้ าไปในตัว 



๑๐๑ 

   

๔) แม่น้ าท่าจีนมีความคดเคี้ยว และมีคลองลัดโบราณ ๔ คลอง ควรขุดลอก 
คลองลัดดังกล่าวให้กว้างและลึก พร้อมเสริมหูช้างปากคลองทุกคลอง เพื่อน้ าจะได้
ไหลเร็ว แต่อย่าท าประตูน้ าปิดคลองลัด จะกลายเป็นคลองตาย เรือสัญจรผ่านไม่ได้ 
และจะเน่าเสีย โดยคลองลัดโบราณ ๔ คลอง ได้แก่ ๑) คลองลัดง้ิวราย-ไทยาวาส 
อ าเภอนครชัยศรี ย่นระยะการเดินทางของน้ าได้ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ๒) คลอง 
ลัดอีแท่น-หอมเกร็ด อ าเภอสามพราน ย่นการเดินทางของน้ าได้ ๑๙ กิโลเมตร  
๓) คลองลัดท่าคา อ าเภอสามพราน ไหลออกวัดเชิงเลน ย่นการเดินทางของน้ าได้  
๒๐ กิโลเมตร และ ๔) คลองลัดบางม่วง อ าเภอสามพราน ไหลออกวัดท่ากระบือ 
กระทุ่มแบน ย่นการเดินทางของน้ าได้ ๒๕ กิโลเมตร 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

วุฒิสภาได้รับทราบและมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย 
ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ซึ่งจังหวัดนครปฐมก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยมาเป็นเวลาหลายเดือน วุฒิสภาจึงมีความประสงค์ที่จะบรรเทา 
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จึงได้จัดถุงยังชีพ อุปกรณ์ส าหรับการฟื้นฟูสถานที่
ภายหลังน้ าลด รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนน ามามอบให้แก่จังหวัดนครปฐม เพื่อน าไป
บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พร้อมส่งก าลังใจและความห่วงใย 
ให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดนครปฐมให้ผ่านพ้นสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ของจังหวัดนครปฐมจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดนครปฐม 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
วิธีการ : จัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคดิเหน็เกี่ยวกับการแกไ้ขปัญหาอุทกภยั 

ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
สถานที ่: ณ ที่ว่าการอ าเภอนครชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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สมุทรสงคราม 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

- ประเด็นปัญหาที่ดินของชาวบ้าน “หมู่บ้านฟ๊อกแลนด์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  
ต าบลคลองโคน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน ได้เข้ามาอยู่อาศัยและปลูกบ้านเรือน 
โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์  ท าให้ทางราชการไม่สามารถออกเลขที่บ้านได้ ชาวบ้าน 
จึงต้องการโฉนดที่ดิน เพื่อจะได้ขอเลขที่บ้าน อีกทั้งจะได้น าโฉนดที่ดินไปขอกู้เงิน 
จากแหล่งเงินทุนเพื่อน ามาต่อยอดการประกอบอาชีพต่อไปได้ 

- ประเด็นปัญหาที่ดิน เกี่ยวกับระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่ามีก าหนดระยะเวลาหรือไม่ และเสนอให้มีการจัดท าโครงการ 
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน  
ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ ๓๐ ครัวเรือน เพราะเห็นว่าโครงการดังกล่าว 
มีประโยชน์ และควรแนะน าให้ชาวบ้านได้รับทราบ เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ 
จัดรูปท่ีดิน ประโยชน์ท่ีได้รับ ข้อดี ข้อจ ากัดของโครงการ เป็นต้น     

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

- พื้นที่“หมู่บ้านฟ๊อกแลนด์” ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดท ารายละเอียดข้อมูล
พื้นที่ของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (คณะที่ ๑) ซึ่งมีกรมป่าไม้รับผิดชอบอยู่   
หากจัดท าข้อมูลพื้นท่ี Shape file เรียบร้อยแล้วก็สามารถส่งไปยังคณะอนุกรรมการ
จัดที่ดิน (คณะที่ ๒) ซึ่งมีกรมที่ดินรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้   
ส่วนกรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ต้องการได้กรรมสิทธิ์ที่ดินหรือ 
โฉนดที่ดินนั้น โครงการจัดที่ดินท ากินให้ ชุมชนตามนโยบายของรั ฐบาล คือ  
การอนุญาตให้ประชาชนที่เข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าชายเลน ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ สามารถเข้าไปอยู่อาศัยและตกทอดสู่
ทายาทได้ แต่ไม่สามารถยกให้เป็นกรรมสิทธ์เฉพาะบุคคล หรือน าไปขายหรือ 
เปลี่ยนมือได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกป่าในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป  
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ในส่วนของการน าที่ดินเพื่อแปลงเป็นเงินทุน ทราบว่า ตอนนี้คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และกระทรวงการคลัง มีการพิจารณาหาแนวทางร่วมกันว่า 
ราษฎรที่ครอบครองพื้นที่ใช้ประโยชน์ตามที่จังหวัดอนุญาตแล้ว ท าอย่างไรจะสามารถ
น ามาเป็นหลักทรัพย์เพื่อขอกู้เงินหรือท าธุรกรรมทางการเงินได้  ซึ่งโดยปกติแล้ว  
สิทธิในการเช่าที่ดินของรัฐ สามารถน าไปค้ าประกันเพื่อการขอสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินได้อยู่แล้ว 

- การเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด สามารถ
เสนอโครงการขึ้นมาได้เลย เพราะอยากให้มีการขยายผลโครงการนี้ให้เป็นที่รู้จัก  
มากขึ้น เนื่องจากประโยชน์ที่ได้จะสะท้อนกลับคืนทั้งผู้ที่อยู่ในโครงการและชุมชน
โดยรอบก็จะได้รับประโยชน์จากการเช่ือมโยงถนนสายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วย 
ในเรื่องการกระจายความเจริญเข้าไปในชุมชนและเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินในบริเวณ
ดังกล่าว นอกจากนี้ควรเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติ 
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗  เนื่องจากการจัดรูปที่ดินดังกล่าวมีข้อดี  
คือ เจ้าของที่ดินยังอยู่ในพื้นที่เดิม ไม่ใช่การเวนคืนพื้นที่ แต่เป็นการพัฒนาและ 
จัดรูปที่ดินให้มีความสวยงามและมีมูลค่าสูงขึ้น อีกทั้งมีระบบสาธารณูปโภค  
มีถนนเช่ือมโยง ท าให้มีความเจริญเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ต่อชุมชน จังหวัด และประเทศต่อไป 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
 วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
วิธีการ : จัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนในพ้ืนท่ีและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สถานที ่: ณ ท่ีท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง

สมุทรสงคราม  
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ราชบุรี 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

- ขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี ด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกรในประเทศไทยประสบปัญหาและภัยพิบัติจากโรคระบาดในสุกร “โรคอหิวาต์ 
แอฟริกัน หรือ ASF” ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ซึ่งท าให้สุกรเจ็บป่วยและล้มตาย
เป็นจ านวนมาก ไม่มียารักษาและไม่มีวัคซีนป้องกัน แม้เกษตรกรจะพยายามท าการ
รักษาสุกรที่ป่วยก็ไม่สามารถบรรเทาอาการได้ เกิดการล้มตายอย่างต่อเนื่อง บางราย
เสียหายมากกว่า ๕๐% บางรายถึง ๑๐๐% เกษตรกรได้รับความเสียหายอย่างหนัก
จนหมดตัว มีภาระหนี้สินจากการลงทุนที่ขอยืมจากสถาบันการเงิน ไม่มีผลผลิต
จ าหน่ายเพื่อด าเนินกิจการต่อ ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินทุน หมุนเวียน ไม่สามารถ
ช าระหนี้กับสถาบันการเงินได้ โดยเฉพาะปัญหาดังกล่าวได้เกิดกับกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร  
เขต ๗ ในท้องที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของผู้เลี้ยงสุกรของประเทศ 
เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
สหกรณ์การเกษตร ปศุสัตว์ราชบุรี จ ากัด จึงขอความอนุเคราะห์มายังคณะกรรมการฯ 
และหน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรด้านเงินทุน
หมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ าสุด และได้รับการเยียวยาด้านอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน ให้เกษตรกรได้สามารถประกอบอาชีพเป็นไปด้วยดี มีสภาพคล่อง  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลิตอาหารที่มีคุณค่าให้กับพลเมืองของประเทศได้บริโภคในราคา 
ที่เหมาะสม และไม่ขาดแคลนต่อไปด้วย 

- ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการขุดลอกจอกแหนในสระน้ าที่มีอยู่เต็ม
พื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านเดือดร้อน อาบน้ าไม่ได้ อาบแล้วคัน ในน้ ามีสิ่งปฏิกูล 
ที่หมักหมมมานาน จนเกิดเป็นเช้ืออีโคไล ซึ่งเป็นเชื้อที่ฆ่าไม่ตาย ชาวบ้านที่ท าปศุสัตว์ 
เมื่อวัวดื่มน้ าเข้าไป เช้ือเข้าสู่ตัววัว ไม่สามารถก าจัดได้ เมื่อน าผลิตน้ านมเข้าสู่
ท้องตลาด กรมปศุสัตว์ตรวจเจอเช้ืออีโคไล นมโดนตีกลับ เกษตรกร เดือดร้อน 
เป็นอย่างมาก   

- ปัญหาขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภคในโรงเรียนบรมราชินีนาถ 
ราชวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๒ ต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
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โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอใช้ในการพักอาศัยและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีน้ าในการอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอและสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
ส าหรับกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี และกรณีการ 

ขุดลอกจอกแหนในสระน้ าคณะกรรมการเห็นควรเสนอไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม 
แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน ในคณะกรรมการอ านวยการฯ เพื่อด าเนินการส่งเรื่อง
ไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจต่อไป 

ปัญหาขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภคในโรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย ประเด็นดังกล่าวโรงเรียนฯ ได้มีหนังสือมาถึงคณะกรรมการฯ ในประเด็น
เดียวกันแล้ว จากการลงพื้นที่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งในครั้งดังกล่าวคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้มีหนังสือที่ สว ๐๐๐๑/๒๘๗๗  
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อขอให้พิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ติดตามเรื่องดังกล่าว พบว่า 
จังหวัดได้มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
ซึ่งขณะนี้ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗ ได้ด าเนินการส ารวจและออกแบบระบบ
กระจายน้ าโดยใช้ปั๊มเพื่อส่งน้ าไปยังโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพื่อให้
โรงเรียนมีน้ าในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในแผน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เห็นควรเสนอประเด็นดังกล่าวไปยังคณะอนุกรรมการ
รวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการอ านวยการฯ เพื่อบันทึก
ประเด็นข้อคิดเห็นรวมทั้งผลการด าเนินการในเบื้องต้นไว้เป็นข้อมูลผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ และจะได้ติดตามผลการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดราชบุรี 
 วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
วิธีการ : จัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนในพ้ืนท่ีและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สถานที ่: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ าเภอจอมบึง  
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สุพรรณบุรี 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคกลาง
ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมฯ  
จัดกิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาหนุนเสริมเติมน้ าใจให้บ้านพอเพียง” เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๘ ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ร่วมกับคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการ
ของวุฒิสภา น าโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายอนุศักดิ์  
คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา และพลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ในฐานะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรม "สมาชิกวุฒิสภาหนุนเสริมเติมน้ าใจ
ให้บ้านพอเพียง" เพื่อมอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติน้ าท่วม จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน ๑๑ ครัวเรือน โดยมี นายอ าเภอบางปลาม้า นายสมหมาย ขิมมาทิ 
คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ  

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งพูดคุ ยและ 
ให้ก าลังใจแก่พ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ให้ผ่านพ้นวิกฤตอิุทกภัยได้โดยเร็ว 

 
 
 

 
 
 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
วิธีการ : จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมฯ จัดกิจกรรม 

“สมาชิกวุฒิสภาหนุนเสริมเติมน้ าใจให้บ้านพอเพียง” เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 

สถานที ่: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ าเภอจอมบึง  
 
 



๑๐๗ 

   

 

กาญจนบุรี 
 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
- ปัญหาเรื่องที่ดินของชาวบ้านอ าเภอศรีสวัสดิ์ เมื่อตอนสร้างเขื่อนศรีนครินทร์

คนในพื้นที่ได้เสียสละที่ดินท ากินเพื่อสร้างเขื่อนและอพยพไปอยู่ในพื้นที่แปลงที่ดิน
ตามที่การไฟฟ้าจัดสรรให้ครัวเรือนละ ๒๐ ไร่ ปัจจุบันชาวบ้านก็ยังไม่ได้โฉนดที่ดิน 
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จึงขอสอบถามไปยังส านักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีว่าชาวบ้านที่อยู่ 
ในแปลงที่ดินตามผังที่การไฟฟ้าจัดสรรให้ตามกฎหมายนั้นจะสามารถออกโฉนดที่ดิน
ให้กับชาวบ้านได้เลยหรือไม่ 

- ปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวน
หรือเขตอุทยานแห่งชาติ ท าให้ชาวบ้านถูกด าเนินคดีจากการบุกรุกพื้นที่เข้าไปท ามาหากิน 
ปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะพื้นท่ีโซนตอนบน ต าบลนาสวน และต าบลด่านแม่แฉลบ  

- เรื่องการออกโฉนดที่ดินในแปลงอพยพจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์
ตอนล่าง ได้แก่ ต าบลท่ากระดาน ต าบลหนองเป็ด ซึ่งติดเขตป่าไม้ถาวรที่ ไม่ยอม
ปรับปรุงแผนที่ตามแปลงจัดสรรให้ชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อนจากการใช้ที่ดิน
อย่างถูกต้อง อีกทั้งออกโฉนดไม่ได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป นอกจากนี้ ยังมีที่ดินท่ีอยู่นอกเขตจัดสรร แต่อยู่ในเขตเพิกถอน
ป่าไม้ที่ชาวบ้านใช้ท ามาหากิน ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนดูแล เพราะชาวบ้านขอใช้
ไฟฟ้าไม่ได้ จึงขอให้หน่วยงานได้ด าเนินการให้ถูกต้อง เพื่อท่ีชาวบ้านจะได้ด าเนินการ
ขอใช้ไฟฟ้าต่อไป 

- ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนต าบลช่องสะเดา ๑) สืบเนื่องต าบล 
ช่องสะเดา และต าบลวังด้ง มีพื้นที่อยู่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทับซ้อนกัน ๒) ปัญหาช้างป่า
ที่ลงมาท าลายทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนต่อเนื่องและ
ยาวนาน 

 



๑๐๘ 

   

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงประเด็น ๑) ปัญหาที่ดินทับซ้อนในพื้นที่อ าเภอ

ศรีสวัสดิ์ส่วนหนึ่งเกิดจากแนวเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งเจตนารมณ์ของการสร้างเขื่อน 
ศรีนครินทร์ ได้มีการอพยพคนที่ได้รับผลกระทบเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตอนบนและพื้นที่
ตอนล่างของเขื่อน ต้องถอนสภาพที่ดินของรัฐในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นที่ป่าทั้งหลาย
ออกเสียก่อนแล้วให้กรมที่ดินออกใบจองตามแปลงผังจัดสรรของการไฟฟ้าซึ่งมีบัญชี
รายช่ือผู้ที่ได้รับผลกระทบชัดเจนอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือในระหว่างที่ยัง 
ถอนเขตพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกาเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๑ ไม่แล้วเสร็จ 
ก็มีการประกาศพื้นที่ เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔  
ทับซ้อนพื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนล่างบางส่วน และยังไปทับซ้อนพื้นที่แปลงจัดสรร 
ของการไฟฟ้าด้วย ซึ่ งถ้าพิจารณาตามเจตนารมณ์ เดิมก็ไม่ควรซ้อนทับกัน  
แนวทางการแก้ไข คือ ต้องตรวจสอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติว่าท าไมถึงวางแนวเขต
มาซ้อนทับกัน และต้องใช้แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน  
๑:๔,๐๐๐ (One Map) มาด าเนินการให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้เพิกถอนแนวเขตอุทยาน 
ที่ซ้อนทับออกไป ๒) การออกโฉนดในแปลงที่ดินจัดสรรของการไฟฟ้าในพื้นท่ีอ าเภอ 
ศรีสวัสดิ์ กรมที่ดิน ได้ด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนบางส่วนไปแล้ว 
โดยเฉพาะผู้ที่มีใบจอง หรือ น.ส. ๓ ที่ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ และมีชื่อตรงตามผังของการไฟฟ้า ส่วนกรณีที่รายชื่อไม่ตรงกัน
หรือมีการซื้อขายใบจองกรรมสิทธิ์ ไปแล้วนั้น ตามมติคณะรัฐมนตรีจะไม่สามารถ 
ออกโฉนดให้ได้ หากจะแก้ไขปัญหานี้เห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว ให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินตามผังของการไฟฟ้าฯ ถึงแม้ช่ือจะไม่ตรงกับใบจอง 
แต่มีความจ าเป็นได้มีการโอนให้ทายาท หรือโอนขายให้กับผู้ครอบครองปัจจุบันไปแล้ว 
ส านักงานที่ดินจึงจะด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้ได้ ทั้งนี้ กรมที่ดินได้จัดศูนย์เดิน
ส ารวจออกโฉนดที่ดินมาด าเนินการในพื้นที่  เมื่อปี ๒๕๔๘-๒๕๕๐ ในพื้นที่ตอนล่าง 
ซึ่งไม่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ านวน ๒,๐๐๐ กว่าแปลง 
และได้มอบโฉนดเรียบร้อยแล้ว  ๓) เขตป่าไม้ถาวรในพื้นที่ต าบลหนองเป็ด  
ต าบลท่ากระดาน ได้รับทราบปัญหาเมื่อประชาชนต้องการรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนด 



๑๐๙ 

   

ซึ่งส านักงานที่ดินจึงได้ไปรังวัดที่ดินและสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเขตป่า 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ปรากฏว่ากรมพัฒนาที่ดินแจ้งกลับมาว่าที่ดินบริเวณนี้อยู่ในเขต
ป่าไม้ถาวรป่าเขาพระฤาษี-เขาบ่อแร่ หมายเลขที่ ๖๗ ท าให้ส านักงานท่ีดินไม่สามารถ
ออกโฉนดได้ ทั้งนี้ วิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ออกเอกสารสิทธิ์ในเขตที่ป่าทั้งหลาย
ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๓ (๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จะต้องตั้งคณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน
เพื่อตรวจสอบว่าประชาชนครอบครองที่ดินมาก่อนหรือเป็นเขตป่ามาก่อนหรือไม่  
ซึ่งเขตป่าไม้ถาวรในท้องที่ต าบลหนองเป็ด และต าบลท่ากระดาน ต้องไปตรวจสอบ
เจตนารมณ์ของกรมพัฒนาที่ดินว่าเพราะเหตุใดถึงไม่ได้เพิกถอนเขตป่าไม้ดังกล่าว
ตั้งแต่เริ่มแรกตามพื้นที่หวงห้ามอื่น ๆ ที่มีการเพิกถอนไปแล้ว 

- คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ขอให้จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายสมหวัง บุญระยอง) มอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจัดท าสรุปประเด็นความเป็นมาเกี่ยวกับประกาศของทางราชการ การใช้
ประโยชน์ การรอนสิทธิ์ การทับซ้อน และผลกระทบที่เกิดกับประชาชนหรือปัญหา  
ที่ประชาชนในพื้นที่ต้องประสบ หากมีเรื่องใดที่ยังติดขัดและค้างอยู่จะได้ช่วย
ประสานงานกับกรรมาธิการหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ติ ดตามหรือเร่งรัด 
เรื่องให้อีกทางหนึ่ง และให้เสนอประเด็นความคิดเห็นต่างๆ ไปยังคณะอนุกรรมการ
รวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน ในคณะกรรมการอ านวยการฯ เพื่อบันทึกไว้
เป็นความเห็นที่ได้รับจากการลงพื้นที ่

 

 
 
 

 
 
 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี 
 วันพุธท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
วิธีการ : จัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนในพ้ืนท่ีและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สถานที ่: ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ าเภอศรีสวสัดิ์  



๑๑๐ 

   

 

พระนครศรีอยุธยา 

 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

- ขอให้ขยายเวลารับสมัครการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงานออกไปอีก ประมาณ ๑๕-๓๐ วัน เพื่อจะได้มีเวลาในการคัดเลือก
แบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้เหมาะสมกับพื้นที่  และสอดคล้องกับการใช้งาน 
ได้จริง อีกทั้งยังเป็นผลดีกับเกษตรกรอีกด้วย เห็นว่าการยื่นขอรับการสนับสนุน
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ถ้าก าหนดให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว 
เป็นผู้เสนอโครงการได้เองโดยตรงน่าเป็นผลดีกับเกษตรกรมากกว่าการเสนอผ่าน  
ทางหน่วยงาน 

- เกษตรกรในพื้นที่ต าบลหันสังข์ อ าเภอบางปะหัน ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้เป็นเวลา ๔ ปีแล้ว เนื่องจากขาดแคลนน้ า ซึ่งคลองส่งน้ าดังกล่าวรับน้ า
จากประตูบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง โดยผู้รับผิดชอบ คือ โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาน้ ามหาราช 

- พื้นที่สาธารณประโยชน์ของต าบลวังแดงที่ได้ทวงคืนกลับมาเกษตรกร 
ในต าบลวังแดงได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลาช้านาน ขณะนี้ได้รับกลับคืนมาแล้ว
และด า เนินการขยายเขตที่ ส าธารณประโยชน์ส า เร็ จ ไปได้ส่ วนหนึ่ งแล้ ว  
แต่ยังขาดการพัฒนาให้เป็นถนนหรือขุดคลองเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่
อย่างเต็มที่ จึงขอฝากให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังแดงและผู้ว่าราชการ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาเรื่องจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการพัฒนา 
ที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวด้วย 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
- พลังงานจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์ 

ขั้นตอนและรายละเอียดการขยายระยะเวลา และข้อมูลในการด าเนินโครงการ 
จนเป็นที่เข้าใจแล้ว คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ภาคกลาง จึงเห็นควรเสนอไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตาม 



๑๑๑ 

   

เรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการอ านวยการฯ เพื่อบันทึกไว้เป็นความเห็นที่ได้รับ 
จากการลงพื้นที ่

- ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ติดคลองชลประทานมักมีความคล้ายคลึงกัน คือ 
การที่น้ าส่งไปไม่ถึง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช้ีแจงว่ามีวงรอบของการปล่อยน้ า 
ดังนั้น ในส่วนของพื้นที่ต าบลหันสังข์ นายธนากร ตันติกุล ผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทานพระนครศรีอยุธยา ขอรับเรื่องดังกล่าวไปประสานงานกับโครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษามหาราชเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจึงเห็นควรเสนอไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม  
แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการอ านวยการฯ เพื่อบันทึกไว้ 
เป็นความเห็นท่ีได้รับจากการลงพื้นที่ 

- ประเด็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ต าบลวังแดง อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจึงเห็นควรเสนอไปยั ง
คณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการ
อ านวยการฯ เพื่อบันทึกไว้เป็นความเห็นที่ได้รับจากการลงพื้นที ่

 

 

 

 
 

 

 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
วิธีการ : จัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนในพ้ืนท่ีและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สถานที ่: ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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......................................................................................................... 
 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  

ภาคตะวันออก  จ านวน ๖  ครั้ง  ประกอบด้วย 
๑. จังหวัดนครนายก  วันท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๔   
๒. จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๔   
๓. จังหวัดปราจีนบุรี  วันท่ี ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕   
๔. จังหวัดชลบรุี วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๕. จังหวัดตราด วันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๖. จังหวัดชลบรุี  วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออก 
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๑๑๕ 

 

นครนายก 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

- การจัดต้ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนทุกกลุ่ม 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีอาหารกลางวันให้รับประทาน ปัจจุบันเปิดการเรียน 
การสอนสาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาช่างยนต์ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ซึ่งได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

- โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นแนวคิดในการช่วยเหลือชาวบ้าน
โดยน าแนวทางศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในพื้นที่และได้รับความร่วมมือจาก 
ส่วนราชการเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงาน 

- การดูแลผู้สูงอายุ จะมีกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ มีแพทย์ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)  
เป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่และจัดหาอุปกรณ์ส าหรับผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ป่วยติดเตียง  

- การด าเนินงาน “ธนาคารเมล็ดพันธุ์ รักษ์ร่วมใจ” ได้รับการประสานงาน
จาก กอ.รมน. จังหวัด ในการด าเนินงานจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช โดยมีเกษตรกร
จิตอาสาดูแลใช้ความรู้จากภูมิปัญญาของตนเอง ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีงบประมาณสนับสนุน 
แต่ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพริก  
และให้ค าแนะน าในการดูแลการผลิตเมล็ดพันธ์ุ  

- ปัญหาการระบายน้ าระหว่างพ้ืนที่รอยต่อ และผลกระทบจากการก่อสร้าง
อาคารบังคับน้ า ซึ่งจังหวัดนครนายกได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนดังกล่าว และปัจจุบัน
น าเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้ว พร้อมด าเนินการแก้ไขตามขั้นตอน
ต่อไป 

- โครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎี โดยน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 
มาปรับใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง เช่น การบริการจัดการดินและน้ า การวางแผน 
การผลิต การรวมกลุ่ม และการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการเป็นจุดเรียนรู้ เป็นต้น 



๑๑๖ 

   

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

- การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ควรมีการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ
และภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เป็นโครงการต้นแบบได้อย่างแท้จริง  

- การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยให้มีหน่วยราชการและภาคส่วนต่าง ๆ  
บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ท้ังนี้ ในส่วนข้อจ ากัดในข้อกฎหมาย
และระเบียบราชการ ซึ่งจะต้องหารือร่วมกันให้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยมีการส ารวจเป็นรายบุคคลและ 
มีการก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานของจังหวัด โดยตั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ที่ชัดเจน 

- การบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม่ ต้องมุ่งเน้นเรื่องทักษะอาชีพให้ผู้เรียน 
เพื่อสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และควรส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านกีฬา เนื่องจากมีโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก สามารถส่งเสริมให้นักเรียน 
ให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ รวมทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็ก สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในชุมชน การปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม  
เพื่อให้สามารถใช้ชีวิต การแก้ไขปัญหา และเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

- การด าเนินงานของธนาคารฯ ควรมีหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเข้ามา 
ดูแลสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ  
ด้านการบริหารจัดการ เพื่ อให้การด าเนินงานมีความมั่นคงและขยายผลได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การด าเนินงานตามแผนต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีหลายมติ ในการขับเคลื่อน
ตามแผนการด าเนินงานโดยต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่ง กอ.รมน. จังหวัด 
ต้องส ารวจความต้องการหรือปัญหาภายในจังหวัดเพื่อน าไปจัดท าแผนด าเนินงาน 
ให้สอดคล้องในทุกมิติของจังหวัด 

 

 
 



๑๑๗ 

   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดนครนายก 
 วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  

วิธีการ : ลงพื้นทีร่ับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 

สถานที ่: อ าเภอเมืองนครนายกและอ าเภอบ้านนา  
 

 
 



๑๑๘ 

   

 

ฉะเชิงเทรา 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

- การขับเคลื่อนโครงการก ากับติดตามและประเมินผล “แผนต าบล มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย ๑) ด้านการส่งเสริมความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ   
๒) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๓) ด้านการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ๔) การปฏิบัติงานด้านป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า  (COVID-19)  
๕) ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ๖) ด้านการ
พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และช่วยเหลือประชาชน  

- โครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎี โดยมีการปรับปรุงแปลง 

เกษตรทฤษฎีใหม่ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร  
และวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรและการแปรรูปต าบลเทพราช  

- การติดตามโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริหารจัดการน้ า 

ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือรองรับ  EEC โดยส่วนใหญ่มีการใช้น้ าในภาค
การเกษตร การอุตสาหกรรม และเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท่องเที่ยว ทั้งนี้ มีการ
คาดการณ์ว่า จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีความต้องการใช้น้ าที่สูงขึ้น ประกอบกับปัญหา 
การขาดแคลนน้ าจืด และปัญหาคุณภาพน้ า (น้ าเค็มและน้ าเสีย) ซึ่งปัญหาน้ าเค็มรุก  
จะเกิดมากในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากน้ าจืดทางตอนบนน้อย ท าให้เกิดภาวะน้ าเค็มหนุน
เข้ามาในแม่น้ าและทวีความรุนแรงมากในปีที่แล้งจัด ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและ
ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ าด้านอุปโภค-บริโภคของประชาชนอย่างมาก 
รวมถึงในปัจจุบันระบบน้ าประปาท่ีมีคุณภาพยังไม่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมากนัก 

- โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ปัญหาที่พบในช่วงฤดูฝนการด าเนินการ
ขุดบ่อพบปัญหาดินสไลด์ ท าให้ต้องออกแบบรูปที่ดินใหม่เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่จริง นอกจากนี้ ยังพบปัญหาไฟฟ้าไม่พาดผ่านพื้นที่โครงการ จึงต้องต่อไฟฟ้า 
เข้าพื้นที่ระยะทางไกล ท าให้กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ



๑๑๙ 

   

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ ช่วยประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าพื้นที่โครงการต่อไป 

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม-
บางคล้า (รองรับ EEC) อ าเภอพนมสารคาม-บางคล้า-แปลงยาว-เมืองฉะเชิงเทรา 
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบผลิตน้ าประปา รองรับ
การขยายตัวของชุมชนในพื้นที่จ่ายน้ าเดิม และการขยายเขตจ าหน่ายน้ าไปยังพื้นที่
ใกล้เคียง โดยก าลังผลิตปัจจุบันเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ า และเพื่อ
รองรับการพัฒนาโครงสร้างระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคต  
ซึ่งปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับคือ ในช่วงฤดูแล้งน้ าเพื่อการเกษตรไม่พอใช้  
ส่วนหนึ่งเกิดจากโครงการดังกล่าวนี้ได้แบ่งน้ าจากเกษตรกรไปผลิตเป็นน้ าประปา 
ดังนั้น ขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรด้วย  

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
 - ยังขาดเรื่องความมั่งคั่งในประเด็นของการแก้ไขปัญหาความยากจน  
การสร้างงานสร้างอาชีพ และการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งข้อมูลและ
แผนงานต่าง ๆ ที่น าเสนอมานั้น จะต้องมีการลงมือปฏิบัติได้จริง ต้องมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของยาเสพติด ที่จะต้องมีการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
 - พัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์จั งหวัด ต้องอัพเดตข้อมูล 
ของ TPMap ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้ า และเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและให้การช่วยเหลือได้ทันที 
 - ขอให้ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว โดยการบูรณาการร่วมกันของ 
ทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืนและขอให้ช่วยส่งเสริมในด้านของ 
การกีฬา โดยเฉพาะกีฬาที่เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น อาทิ ประเพณีการแข่งเรือ 
เพื่อด ารงรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไป  
 - ในด้านการศึกษาระดับมัธยมควรให้การศึกษาและสั่งสอนให้ เด็กรู้จัก 
การปฏิบัติรู้จักการป้องกันก่อนการเกิดเหตุอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
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 - หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการ
ด าเนินโครงการฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิผลต่อพี่น้องประชาชนให้
ได้มากที่สุด เช่น การควบคุมมาตรฐานการแปรรูปของพืชสมุนไพร การจัดท า
ฐานข้อมูลความต้องการในด้านพืชผลทางการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าเกษตร
ล้นตลาด การน าความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอบรมให้เกษตรกร เพื่อน ามา 
ต่อยอดในการผลิตหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เกิดมูลค่าที่สูงข้ึน เป็นต้น 
 - กรณีการขุดดินร่องน้ าที่ความลึก ๖ เมตร ขอให้พิจารณาถึงการเดินเรือ 
และวิถีชีวิตการท ากินของชาวประมงด้วย ส่วนกรณีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าที่ติดขัด
ปัญหาการใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่มรดกโลก (ป่ารอยต่อ) ควรเสนอ 
แนวทางการหาพื้นที่ทดแทนหรือการปลูกป่าทดแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ชาวบ้าน
และพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับการเสนองบประมาณต่าง ๆ ขอให้ 
น ากระบวนการอนุรักษ์และลดโลกร้อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการเขียนแผนงานโครงการ
ที่จะขอรับงบประมาณ ซึ่งในระดับโลกให้ความส าคัญกับเรื่องนี้อย่างมากตามที่มี 
การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสมัยที่ ๒๖ (COP26) 
 - เสนอให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคามฯ น าเรื่องการจัดหา 
บ่อพักน้ าหรือสระเก็บกักน้ าไปพิจารณาด าเนินการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม โดยต้องมี
ระยะทางไม่ไกลจากแหล่งผลิตน้ ามากนัก รวมถึงปริมาณความจุที่ต้องการ เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการมีน้ ากินน้ าใช้ตลอดปี และเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิด  
ภาวะขาดแคลนน้ า รวมถึงเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและสบายใจว่าจะไม่เกิด
การแย่งน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
 - กรณีการขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่โครงการฯ จะขอรับเรื่ องไว้เพื่อน าไป
ประสานกับส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  
วิธีการ: ลงพื้นทีร่ับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 
สถานที่: อ าเภอบางปะกง อ าเภอบ้านโพธิ์ และอ าเภอราชสาส์น  
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ปราจีนบุรี 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 - การขับเคลื่อนโครงการก ากับติดตามและประเมินผล “แผนต าบล มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือ การมีข้อมูลที่ชัดเจน และมีการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะน าไปสู่การเสนอแผนงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา  
หรือเกิดการสนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอด รวมทั้งได้รับความร่วมมือระดับท้องถิ่น 
ภาครัฐ และภาคเอกชน ท าให้เกิดการขับเคลื่อนรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 - ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน ดังนี้ ๑) ปัญหาอุบัติเหตุ บริเวณถนนทางหลวง
ชนบท ปจ ๔๐๑๙ บ้านดงขี้เหล็ก-บ้านโคกมะกอก-บ้านดงบัง ตัดถนนหมายเลข ๓๓ 
สุวรรณศรตัดใหม่ และ ๒) การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมของเหลวในพื้นที่ 
ทุ่งหาดนางแก้ว ต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 - โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และ
การรายงานข้อมูลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาด 
ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้  ๑) เปลี่ยนท่อใยหินเป็นท่อเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ เซนติเมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร ส าหรับส่งน้ าเพิ่มเติมจากที่
ได้รับงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยง
ตลาด ๒) ขอทราบความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกร  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา น าโดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
ได้ให้ชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีด าเนินการจัดท าแผนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในประเด็นดังกล่าว 

 - การบริหารจัดการแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลสู่มาตรฐาน (ส้มโอ) ขอรับ
การสนับสนุน ในการสร้างระบบน้ าอัจฉริยะ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการใช้แรงงานคน สร้างและจัดตั้งศูนย์ในการรวบรวม
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ผลผลิตแบบครบวงจร (คัดแยก บรรจุ ส่งออก) และต้องการองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
การส่งออกเอง โดยไม่ผ่านล้ง  

 - ปัญหาการขาดแคลนน้ า ต าบลไม้เค็ด โดยได้รับความช่วยเหลือจาก 
ทุก ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า  
บ้านโคกกะจะ – ไม้เค็ด ซึ่งกลุ่มได้มีจัดเตรียมรถขนส่งน้ าเพื่อการเกษตรไว้เพื่อ 
ลดความเสียหายให้แก่เกษตรกรภายในกลุ่มและพร้อมที่จะจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ า 
เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ าโดยประสานกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในล าดับต่อไป  

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
 - แขวงทางหลวงและทางหลวงชนบท ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา 
อย่างเร่งด่วน เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนและสูญเสียชีวิตไปมาก  
ในเบื้องต้นขอให้จัดเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรเข้าไปอ านวยความสะดวกในช่ัวโมงเร่งดว่น
อย่างเคร่งครัด และขอให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการในการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุถนนดังกล่าวให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทราบ
ตามรอบระยะเวลา อาจเป็นรายไตรมาสได้ 
 - การแก้ไขปัญหาน้ าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน เสนอให้มีการตั้ง
คณะท างานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในทุกมิติ ทั้งเรื่องน้ าอุปโภคบริโภค ปัญหา
น้ าเน่าเสียและกลิ่นเหม็น รวมถึงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและติดตาม
ตรวจสอบกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมิให้เกิดการลักลอบทิ้งกากของเสีย 
 - การของบประมาณของเกษตรแปลงใหญ่  เห็นว่าควรเสนอของบจาก 
รองนายกรัฐมนตรีด้วยอีกช่องทางหนึ่ง โดยเอกสารที่เสนอต้องมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ทั้งเรื่องการให้ความยินยอมใช้พื้นที่ ปัญหาอุปสรรค แบบแปลนต่าง ๆ  
ในส่วนของท่อใยหินที่ใช้งานมานานกว่า ๓๘ ปี เสนอให้เปลี่ยนเป็นท่อเหล็กที่มี 
ความคงทน และควรวางท่อแนวใหม่ ส าหรับท่อเดิมให้ซ่อมแซมใช้ต่อไปจนกว่า 
การก่อสร้างใหม่จะแล้วเสร็จ ซึ่งจังหวัดจะเป็นผู้รับเรื่องไปด าเนินการ ทั้งนี้ ขอให้ 
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อที่สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจะได้น าไปด าเนินการเข้าสู่ 
ช้ันกรรมาธิการต่อไป 
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 - สมาชิกในกลุ่มต้องสร้างแนวคิดใหม่เพื่อส่วนรวม และต้องมีความมั่นคง 
เข้มแข็ง และหากกลุ่มฯ มีล้งเองจะมีความเป็นเอกภาพ ทั้งเรื่องการก าหนดราคา 
ก าหนดมาตรฐาน ก าหนดปริมาณการส่งออก ซึ่งในระยะยาวคนในพื้นที่จะได้รับ
ประโยชน์ในการจ้างงานมากขึ้น  ทั้งนี้  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต้องส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสั่งการให้
หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาดูแลช่วยเหลือตามอ านาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานต่อไป 
 

 
 

 
 

 
  

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี 
 วันท่ี ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕  
วิธีการ: ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 ในประเด็นการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของจังหวัด 
สถานที่: อ าเภอเมือง อ าเภอประจันตคาม และอ าเภอศรีมหาโพธิ  
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ชลบุร ี
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

- การขับเคลื่อนโครงการก ากับติดตามและประเมินผล “แผนต าบล มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” แผนปฏิบัติการด้านการด าเนินงาน (คัดเลือกจากแผนปฏิบัติการ  
๒๓ ด้าน) ประกอบด้วย ๑) ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ   
๒) ด้านการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด  ๓) ด้านแผนการบริหารจัดการ 
ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ๔) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
๕) ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน ดังนี้ ๑) ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแจ้ง
ครอบครองและขอขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ๒) ขอเขื่อนกันคลื่นลมแรงเพื่อแก้ไขปัญหาลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
และ ๓) ความเดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมงจากการ 
ออกพระราชก าหนดแก้ไขการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม  
ท าให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ี  

- การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า การด าเนินโครงการวางท่อส่งน้ าประปา
ลอดใต้ทะเลจากฝั่งศรีราชามาเกาะสีชัง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
เพื่อการอุปโภคในชีวิตประจ าวันของประชาชนชาวเกาะสีชัง 

- การแก้ไขปัญหาเร่ืองไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงเส้นทางในการวางสายเคเบิ้ลใต้น้ า
ทะเลใหม่ โดยวางสายเริ่มจากบริเวณแหลมแท่น (บางแสน) ต าบลแสนสุข อ าเภอ 
เมืองชลบุรีขึ้นที่แหลมสีชัง หรือขึ้นที่บริเวณบ้านพักต ารวจน้ า อ าเภอเกาะสีชัง 

- การแก้ไขปัญหามลพิษ การเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการจัดเก็บขยะ
จากเรือและทุ่นขนถ่ายสินค้า 
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- การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การฟื้นฟูเศรษฐกิจของเกาะสีชังหลังจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
คลี่คลายลง   

- ความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถ
ออกเดินเรือได้ เนื่องจากมีเรือสินค้าเข้ามาจอดเต็มบริเวณพื้นที่ท ากินของชาวประมง 
โดยต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดเขตจอดเรือให้ชัดเจน เพราะพื้นที่ดังกล่าว
ชาวประมงได้ท ามาหากินกันมาช้านานแล้ว พร้อมทั้งอยากจะขอที่เพาะพันธุ์ไข่ปลา 
เป็นที่ส าหรับให้ปลาวางไข่ด้วย นอกจากนี้ เกี่ยวกับเรื่องเรือสินค้าที่ท้ิงขยะ สิ่งปฏิกูล 
ถ่านหิน ล้างลงทะเล ท าให้ชาวประมงท้องถิ่นเกิดความเดือดร้อน ขอให้มีการก าหนด
กฎเกณฑ์ที่แน่นอน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- ปัญหากล้องวงจรปิดบนเกาะสีชังใช้งานไม่ได้มา ๒ – ๓ ปีแล้ว ชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีขโมยเยอะมาก ขอให้หน่วยงานราชการเข้ามา 
ดูแลด้วย และปัญหายาเสพติด รวมทั้งเรื่องเขื่อนกันคลื่นว่าสามารถขอให้ด าเนินการ
สร้างได้หรือไม่ เพราะในช่วงมรสุมเกิดคลื่นลมแรง ท าให้ชาวเรือไม่สามารถเทียบเรือได้ 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
- โครงการ ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ควรก าหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดให้ชัดเจน 

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องท างานแบบ
บูรณาการร่วมกัน และจะต้องด าเนินการให้ส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ให้เห็นผล  
อย่างเป็นรูปธรรม 

- กรณีการไม่บรรจุนักการภารโรง พบว่าระเบียบได้มีการยกเลิกตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๓ แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นต าแหน่งอื่นๆ โดยขอรับเรื่องไว้เพื่อน าหารือ 
ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และขอฝากครูอาจารย์ในการ 
ให้ความรู้และขับเคลื่อนการศึกษา และยินดีที่จะเป็นสื่อกลางประสานงานกับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ  

- เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ได้แก่  จั งหวัดชลบุรี  ระยอง ฉะเชิงเทรา  
โดยประชาชนหรือคนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC “ได้รับประโยชน์อย่างไร” ส่วน



๑๒๖ 

   

ประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนได้ฝากไว้การรองรับระบบ
สาธารณูปโภค การศึกษา และสาธารณสุข เป็นข้อมูลที่ได้ร่วมหารือมาอย่างต่อเนื่อง 

- ขอฝากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและส่วนราชการจังหวัดทุกภาค
ส่วนได้ร่วมบูรณาการและพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เกิดความยั่งยืนในทุกด้าน เรื่องการ
ท่องเที่ยวถ้ามองถึงวิถีชุมชนก็เป็นอัตลักษณ์ที่ดี แต่จะท าอย่างไรเพื่อช่วยให้สินค้า 
ในต าบลบางเสร่เป็นเอกลักษณ์และเกิดความน่าสนใจเพิ่มยอดขายสร้างรายได้ 
แก่ประชาชน 

- การจัดสรรงบประมาณที่ภาครัฐควรจะสนับสนุนองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้เรียนท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบปัญหา
ดังกล่าว และการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุ้มหาย ส าหรับเรื่องร้องเรียนกรณีการ
คุ้มครองผู้บริโภค ขอฝากผู้ประกอบการการท่องเที่ยว โฮมสเตย์หรือรีสอร์ทขนาดเล็ก 
เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เข้าพักหากมีการสูญหายเจ้าของสถานที่ต้องรับผิดชอบและ
ต้องดูแลไม่ให้เกิดความเสียหาย 

- การค้าออนไลน์ และ platform การค้าออนไลน์ ต้องพิจารณาหารือร่วมกัน
ขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงศึกษาระบบ
เทคโนโลยีให้เกิดความเสถียรภาพมากขึ้น เป็นวิถีทางการค้ายุคใหม่ที่จะต้อง
ขับเคลื่อนให้มีศักยภาพมากขึ้น 

- กรณีแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว หากพบปัญหาสามารถน าเรียน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีหรือส่งเรื่องให้แก่กระทรวงแรงงานพิจารณาได้ 

- การหาแหล่งน้ าต้นทุน / การวางท่อ /การส ารวจออกแบบ  ให้ออกแบบ 
เป็นท่ออ่อนท่ีสามารถจัดเก็บได้หากไม่ใช้งาน เพื่อให้ไม่ไปเบียดบังพื้นที่ของทางท่าเรือ
เกาะลอย พร้อมสอบถามถึงระบบท่อประปาบนเกาะสีชังที่เคยซื้อน้ าจากบริษัท  
East Water ว่าเป็นอย่างไร 

- การขอใช้เรือขนน้ า ให้เปิดประมูลให้บริษัทเดินเรือขนส่งน้ ามาประมูล  
โดยระบุข้อก าหนดการจัดจ้างให้รวมถึงการวางท่อที่ยื่นลงไปในทะเลด้วยก็ได้  
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- ประเด็นน้ าต้นทุนบนเกาะสีชัง การส่งเรื่องขอใช้พื้นที่ไปยังกรมป่าไม้นั้น  
ควรส่งเรื่องไปยังส่วนราชการจังหวัดให้ได้รับทราบ เพื่อจะได้ช่วยติดตามสอบถาม  
ให้อีกช่องทางหนึ่ง  

- กรมเจ้าท่าจะต้องมีข้อมูลของเรือที่มาขนถ่ายสินค้าว่ามีขยะวันละจ านวน
เท่าไหร่ พร้อมให้บริษัทที่ไปเก็บขยะบนเรือท าบัญชีรับขยะที่ทิ้งว่ามีจ านวนเท่ากัน
หรือไม่ และน าไปทิ้งที่ใดต้องมีข้อมูลในส่วนนี้มาน าเสนอด้วย เพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหา
ต่อไปในอนาคต 

- ท่องเที่ยวจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสีชังเป็นการ
เฉพาะด้วย โดยน าเสนอจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์สามารถสื่อถึงความเป็นเกาะสีชัง  
เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ และควรสร้างภาพจ าลองเสมือนจริงย้อนรอย
ประวัติศาสตร์ไว้ด้วย ให้เห็นภาพชัดเจน 

- การดูแลชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน โดยขอให้กรมเจ้าท่าช้ีแจง
รายละเอียดและประกาศให้ชาวบ้านได้รับทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่เพื่อให้เกิดการรับรู้โดยทั่วกันอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งขอให้จังหวัด 
เป็นเจ้าภาพในการรับไปด าเนินการแก้ไข โดยอาจออกเป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ด้วยก็ได้ พร้อมขอให้ผู้ร้องส่งเรื่องดังกล่าวมายังคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกด้วย  

- ประเด็นยาเสพติดที่ยังคงอยู่และมีมากขึ้น โดยได้ขอร้องถึงเรื่องของ 
กล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย จึงขอให้  
ผู้ก ากับการตั้งเป้าว่าจะสามารถลดคดีของยาเสพติดกับอาชญากรรมเหล่านี้ลง   
ให้เป็นแผนเสนอให้เห็นเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ และพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อน 
เพื่อน ามาจัดท าแผนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป 

- ขอให้ กอ.รมน. จังหวัดชลบุรี น างบการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโครงการ
ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มาด าเนินการที่เกาะสีชัง พร้อมประสานต ารวจที่รับผิดชอบ
ขับเคลื่อนเป้าหมายในแผนย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ ประชาชน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ ปปส. บูรณาการทั้ง ๓ หน่วยงาน โดยมี กอ.รมน. 
ร่วมกับท้องถิ่นท้องที่มาด าเนินการแก้ไขปัญหาขโมยและปัญหายาเสพติด โดยจะ
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ขอรับฟังแผนในวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นี้ ซึ่งหากทางเกาะสีชังจะมุ่งเน้น 
ในเรื่องของการประมง รวมถึงเรื่องการท่องเที่ยว จะต้องมีการวางแผนว่าจะส่งเสริม
ในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างไร ให้ประสบความส าเร็จ สามารถใช้เป็นอาชีพหลัก  
ในการด ารงชีพได้ ส าหรับประเด็นการขอเขื่อนกันคลื่นว่า สามารถประสานไปยัง 
กรมจ้าท่าใหด้ าเนินการได้  

 
 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดชลบุร ี
 วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
 วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 
วิธีการ : ลงพื้นทีร่ับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 
สถานที ่: ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหีบ  
 เกาะสีชัง อ าเภอเกาะสีชัง 
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ตราด 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

- การขับเคลื่อนโครงการก ากับติดตามและประเมินผล “แผนต าบล มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีประเด็นย่อย จ านวน ๑๐ ประเด็น ประกอบด้วย  การสร้าง 
ความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, การลดปัญหาอุบัติเหตุ
บนท้องถนน, การลด/ป้องกันปัญหาอาชญากรรม, การสร้างความรักสามัคคีปรองดอง 
ความรักชาติ และความภูมิใจชาติ , การสร้างความยั่งยืนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น, การพัฒนาการเกษตรระดับต าบล, การเสริมสร้าง
สุขภาวะเพื่อต าบลเข้มแข็ง, โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และ หนึ่งต าบล หนึ่งศูนย์
กีฬา หนึ่งกีฬาเด่น และประเด็นบริหารจัดการ จ านวน ๑ ประเด็น ได้แก่ “การบริหาร
จัดการ แผน ต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

- โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองแอ่ง กรณีการได้รับค่าชดเชยที่ดินในการ
เวนคืนเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ซึ่งไม่เพียงพอต่อการหาซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านเรือน
ส าหรับอยู่อาศัยแห่งใหม่ 

- โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยสะตอ การชดเชยในส่วนของราคาเวนคืน
ที่ดิน ขอให้หน่วยงานราชการช่วยผลักดันให้ได้ราคาที่ดีจะท าให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น ส าหรับหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าให้ไม่สามารถขอ
บ้านเลขที่ได้ จึงเป็นบ้านเลขที่ช่ัวคราวส่งผลให้ค่าไฟมีราคาแพงมาก จะขอเป็นพื้นที่ 
ส.ป.ก. ก็ไม่สามารถท าได้เพราะเป็นเขตชุมชน  

- ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน ดังนี้ ๑) เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าต้องการขอให้
เพิ่มเป็นจ านวนเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ได้หรือไม่ เพราะไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่าย 
ในแต่ละเดือน ๒) การช ารุดเสียหายของสะพานวัดใจและสะพานเลียบคลอง หมู่ที่ ๑ 
โดยขอให้หน่วยงานราชการเข้ามาดูแลเพราะอันตรายมาก และการขยายท่อประปา
ให้เข้าถึงบ้านเรือนประชาชน ๓) ปัญหาบ้านริมน้ า ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ า 
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มาเข้าระบบให้เสียค่าเช่าที่ต่อปี  ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่ยากจน จึงขอให้ 
ทางหน่วยงานราชการช่วยลดค่าเช่าลงจาก ๕ บาท เหลือประมาณ ๑ – ๒ บาท  
เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ๔) ชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องลิง 
ที่อยู่บริเวณป่าชายเลน บุกรุกเข้ามาในบริเวณบ้านของประชาชนและขโมยข้าวของ
ชาวบ้านไปท าให้เดือดร้อนมาก และเรื่องของชาวประมงที่ขอเพิ่มทุ่นไฟหินขี้ช้าง 
กลางทะเลที่ด าและท าให้มองไม่เห็น ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเรือชนกัน 

- การติดตามการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีความต้องการ ดังนี้ 
๑) ขอใช้สถานที่สาธารณะตรงหินยายม่อมเพื่อรับคณะท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ท าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ๒) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จาก 
ปลาโคกให้ได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) พร้อมสถานท่ีด าเนินการ และ ๓) พื้นที่
บริเวณสะพานที่เช่ือมกับศูนย์ป่าชายเลน ช ารุด ไม่ได้รับการซ่อมแซม ท าให้ไม่มี 
ทางขึ้นลงในบริเวณนั้น  และ ๔) ต้องการสะพานไม้ที่เป็นทางลงไปยังหาดทรายด า  
ซึ่งปัจจุบันผุพัง อาจท าให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ 

- โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียบนเกาะช้าง เนื่องจากกองทัพเรือ 
สงวนที่ดินไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการใช้งานส าหรับเป็นที่ตั้งหน่วย/พื้นที่ฝึกยุทธวิธี 
ในหลักสูตรต่าง ๆ และโรงคัดแยกขยะบนเกาะช้าง เนื่องจากระบบคัดแยกและ
อาคารช ารุดท าให้ระบบคัดแยกไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณฯ 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
 - ขอให้หน่วยงานราชการช่วยดูแลชาวบ้านในเรื่องของที่อยู่อาศัยและอาชีพ 
หลังจากได้รับค่าชดเชยแล้ว 
 - ขอให้กรมชลประทานน าปัญหาราคาการเวนคืนท่ีดินนี้เข้าสู่คณะกรรมการฯ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขส าหรับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าอื่น ๆ 
ในครั้งต่อไป 
 - ให้ผู้ร้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเวนคืนที่ดิน ๑๐๐% ท าหนังสือ
ร้องเรียนไปยังนายอ าเภอบ่อไร่ พร้อมส าเนามายังคณะกรรมการโครงการสมาชิก
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วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก โดยคณะกรรมการฯ จะติดตาม
ความคืบหน้า พร้อมหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 
 - ขอให้กรมชลประทานจัดท าข้อมูล/ชุดความรู้  เกี่ยวกับการก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ าห้วยสะตอและโครงการอื่น ๆ เพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูล 
ของโครงการที่ก าลังจะด าเนินการ ซึ่งหากประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
โดยอาจจะเป็นช่องทางสื่อออนไลน์/เว็บไซต์ของกรมชลประทาน และฝากให้ชาวบ้าน
ช่วยกันติดตาม เสนอแนะต่อกรมชลประทาน ในการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า  
หรืออ่างเก็บน้ าต่าง ๆ เพื่อให้โครงการสามารถบรรจุในแผนการด าเนินงานได้  
 - ควรให้ผู้ได้รับประโยชน์กับผู้เสียประโยชน์มาร่วมพูดคุยกัน เพื่อจะได้
ข้อตกลงร่วมกันอย่างแท้จริง 
 - ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่น าเสนอมาขอให้จัดท าเป็นเอกสารและส่งไปยัง 
ศูนย์ด ารงธรรมของจังหวัด พร้อมทั้งส าเนาส่งมายังคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อจะได้ช่วยผลักดันและติดตาม
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับพ่ีน้องประชาชน 
 - แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ว่ามีโอกาส 
เป็นไปได้หรือไม่ และจะน าไปสอบถามรัฐบาลให้อีกช่องทางหนึ่ง 
 -  การแก้ปัญหาความยากจนเป็นวาระแห่งชาติ  ซึ่ งท่านนายกรัฐมนตรี 
ให้ความห่วงใย ว่าจะท าอย่างไรให้คนไทยหายจนภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  
โดยนายอ าเภอจะเป็นแกนน าส าคัญ ซึ่งตราดมี TPM ที่ส ารวจแล้วว่าจังหวัดตราด 
มีผู้ยากจนจ านวน ๑ ,๑๙๓ ครัวเรือน ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันด าเนินการ 
ให้เป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชน 
 - การซ่อมแซมสะพานวัดใจและสะพานเลียบคลอง ขอให้นายกเทศมนตรี
ต าบลน้ าเช่ียวท าแผนการด าเนินการที่ชัดเจนปิดประกาศให้ลูกบ้าน โดยอาจจะต้อง
เร่งงบประมาณเพื่อให้ทันรองรับการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ โควิด-19 ในอนาคต 
พร้อมขอให้ท่านผูว้่าราชการจังหวัดช่วยเร่งรัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 
 - กรณีเก็บค่าเช่าบ้านริมน้ า การลดจ านวนลิง และเรื่องขี้หินช้าง ขอให้
นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดรับไปประสานและด าเนินการให้อย่างเร่งด่วน 



๑๓๒ 

   

 - ปัจจุบันปริมาณขยะในแต่ละวันมีน้อยลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้มี
นักท่องเที่ยวมีจ านวนน้อย ส่งผลให้น าขยะที่ตกค้างมาก าจัดรวมไปกับขยะใหม่ได้ ซึ่งจะ
ด าเนินการก าจัดขยะที่ตกค้างให้แล้วเสร็จทั้ง ๒๕,๐๐๐ ตัน ภายในระยะเวลา ๖ เดือน 
และฝากให้ท้องถิ่นช่วยรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการที่จะให้ทุกชุมชนร่วมกันคัด
แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดขั้นตอนและสะดวกในการบริหารจัดการขยะ ซึ่งควรมี
กฎหมายมาบังคับใช้ให้เหมือนกันทุกพื้นที่ในประเทศไทย จะท าให้ขยะลดลงได้เป็น
อย่างมาก 
 - ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นขอให้ประชาชนส่งเรื่องไปยังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพื่อจะได้
ด าเนินการช่วยเหลือในขั้นต้น และขอให้ผู้น าชุมชนช่วยเหลือลูกบ้านในการอ านวย
ความสะดวกในเรื่องของการร้องเรียนเรื่องเดือดร้อนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 
รวมทั้งขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือประชาชน ผลักดัน
และดูแลให้ชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นต่อไป 
 

 
 

 
 

 
 

  

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดตราด 
 วันท่ี ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕  
วิธีการ : ลงพื้นทีร่ับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 
สถานที ่: อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอเขาสมิง อ าเภอแหลมงอบ และอ าเภอเกาะช้าง  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคใต้  

จ านวน  ๓  ครั้ง  ประกอบด้วย 
๑. จังหวัดระนอง  วันท่ี ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔   
๒. จังหวัดสรุาษฎร์ธานี วันท่ี ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕   
๓. จังหวัดนครศรีธรรมราช  วันท่ี ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคใต้ 
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ระนอง 
 

การรับฟังและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 
(Southern Economic Corridor : SEC) ผ่านระบบ Video Conference  

การขับเคลื่ อนการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาคใต้  ได้ มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เพื่อเป็นกลไกก าหนด
นโยบายและขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครอบคลุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ๑๐ แห่ง และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน ๔ ภาค ซึ่ง สศช. ได้ด าเนินการ
ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง
และเขตพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูลและฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อต่อ กพศ.  
ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้   

- การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมือง โดยต้องการ
เร่งรัดผลักดันอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชน 
โดยขอให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวทางเดียวกันกับพื้นที่
อนุญาตเดิม หรือ แก้ไขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เรื่อง พื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่
ป่าไม้ทุกประเภท 

- การจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงจังหวัด  
เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระนอง ได้ด าเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงจังหวัดระนอง เพื่อรองรับการ
พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ จึงต้องการให้มีการผลักดันและแก้ไข
ปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ท าการศึกษาโครงการจัดตั้งเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงจังหวัดระนอง โดยให้พิจารณาการอนุญาตการ
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ประโยชน์พื้นที่ เพี่อให้ภาคเอกชนน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการในอนาคต
ต่อไป 

- การพัฒนาหรือก่อสร้างตามโครงการต่างๆ มีขั้นตอนจ านวนมาก และ 
มีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ได้แก่ เรื่องการขออนุญาต การออกแบบ และการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินโครงการ เสียโอกาส 
ในการได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะเกิดขึ้น 

- การออกแบบโครงการยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  
- การพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ต้องสมดุลระหว่างการพัฒนา

และการอนุรักษ์ ไม่ท าลายสิ่งที่มีอยู่เดิมจนขาดความสมดุล เช่น การสร้างถนนที่ต้อง
ค านึงถึงป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติด้วย 

- การเร่งรัดผลักดันการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชน
เมืองจังหวัดระนอง เพื่อการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ (บางส่วน) และส่งมอบพื้นที ่
ให้กรมธนารักษ์น าไปจัดให้ประชาชนเช่าตามกฎหมายโดยเร็วท่ีสุด  

- การผลักดันการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง
จังหวัดระนอง ทั้งการแปรรูปสัตว์น้ า โลจิสติกส์ ศูนย์กระจายสินค้า การซ่อม 
และต่อเรือ การซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ ระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงครบวงจร  
เพื่อรับยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)   

- ควรมีการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวเพื่อขนส่งนักทักท่องเที่ยวไปยังประเทศ
เมียนมาร์ จะท าให้สามารถสร้างรายได้ และรองรับการเติบโตของ SEC ได้  

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ด้านที่ดิน 
- การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนชุมชนเมืองจังหวัดระนอง 
- การผลักดันการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง

จังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
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- พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านในวงอยู่ในเขตป่า ไม่มี เอกสารสิทธิ์  ท าให้ยาก 
ต่อการพัฒนา และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก 

- ถนนบ้านหมอล า ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจาก 
อยู่ในเขตป่าสงวน ให้กับชาวบ้านไม่ได้ไปท าถนนใหม่ 

- ไฟฟ้าไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน หมู่ ๓ ต าบลในวงเหนือ 

ด้านเกษตร  
- ปัญหาเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า โดยเฉพาะยางพารา อยากให้

ช่วยพยุงราคาสินค้าให้ดีขึ้น  
- ปัญหาเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน

และอุทยาน ท าให้ไม่สามารถพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพื่อการท่องเที่ยวได้ 

- ของบประมาณในการวางบล็อกสองฝั่งริมคลองหาดส้มแป้นจากเขื่อนกัก
ทรายถึงท่าวัดหาดส้มแป้น เพื่อกั้นริมตลิ่งพัง ป้องกันริมตลิ่งพังในฤดูฝนตกหนัก  
และส่งเสริมให้เป็นพ้ืนท่ีออกก าลังกาย  

- ขอให้ช่วยสนับสนุนกี่จัดท าฝายน้ าขนาดเล็กในหมู่บ้านเพื่อกักเก็บน้ า 
ในช่วงฤดูแล้ง และใช้ในด้านการเกษตร  

- สร้างพื้นที่ส่งเสริมด้านการเกษตร เช่น ศูนย์รวมสินค้าด้านเกษตรในแต่ละ
ชุมชน 

ด้านสังคม  
- อาคารที่ท าการของกลุ่มเซรามิคบ้านหาดส้มแป้นเป็นอาคารในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองมีสภาพทรุดโทรม และสาธารณูปโภค 
ห้องน้ า ก๊อกน้ า ฝ้าเพดาน หลอดไฟ ช ารุดมาก จึงอยากขอให้ช่วยปรับปรุง  

- ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านเซรามิก การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ต่างๆ ในการผลิต และขาดทักษะทางการผลิต 

- เตาเผาที่มีอยู่มีสภาพเก่า รวมทั้งมีขนาดที่ใหญ่เกินความต้องการ เนื่องจาก
ปริมาณในการใช้เตาเผาแต่ครั้งไม่มาก ท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน เกิดต้นทุนการผลิตสูง 
จึงอยากได้เตาเผาขนาดเล็ก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองปั้นเซรามิก  



๑๓๘ 

   

- ขอให้ ช่วยผลักดันในเรื่องการจัดหาสถานที่ทิ้ งและก าจัดขยะถาวร 
ของจังหวัดระนอง เนื่องจากทุกวันนี้ระนองยังไม่มีสถานที่ก าหนดขยะถาวร ไม่สามารถ
หาพื้นที่ได้ เนื่องจากมีพื้นที่เป็นป่าสงวนและอุทยานมาก ทั้งที่มีขยะมากกว่า ๑๐๐ ตัน
ต่อวัน สร้างปัญหาเป็นอย่างมาก 

- ต้องการขยายพื้นที่เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรที่มีจ านวนมาก และ
จัดตั้งที่ท าการของวิสาหกิจชุมชน 

- ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับได้เข้ามาสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
ในเรื่องงบประมาณและทุนในการจัดซื้อผลผลิตของเกษตรกรการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านในวง 

- ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนบ้านในวง ท าให้ผู้ปกครองไม่มั่นใจ 
ในคุณภาพการศึกษา จึงเกิดการย้ายออกจากพ้ืนท่ี 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ถนนบ้านหมอล า ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจาก 

อยู่ในเขตป่าสงวน ให้กับชาวบ้านไม่ได้ไปท าถนนใหม่ 
- ไฟฟ้าไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน หมู่ ๓ ต าบลในวงเหนือ 
- ปัญหาจากการจดทะเบียนค าขอสัมปทานเหมืองหินและประกาศแหล่งหิน

อุตสาหกรรมในพื้นที่บ้านในวง ซึ่งส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีบ้านในวง 

- ด้านน้ า 
ปัญหาเรื่องน้ าในพ้ืนท่ีบ้านในวง เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีภูเขา ป่าไม้เริ่มน้อย ฤดูฝน 

ฝนจะตกลงมามากจนส่งผลต่อการปลูกทุเรียนเสียหายได้ และน้ าฝนมักเจือปนสารพษิ
จากการฉีดยาก าจัดหญ้า ส่วนฤดูแล้งน้ าจะแห้ง เนื่องจากเป็นที่สูงดินไม่อุ้มน้ า 
ประกอบกับชาวบ้านไม่สามารถไปใช้แหล่งน้ าจากธรรมชาติได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่า
และอุทยาน ต้องขุดน้ าบาดาลมาใช้ก็ได้ปริมาณไม่มาก จึงต้องใช้รถบรรทุกขนน้ าจาก
พื้นราบขึ้นไปรดแปลงเกษตรด้านบน 
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ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
- การด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ต่อ

ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยฝากให้เร่ง
ด าเนินการในเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้มาลงทุนในพื้นที่ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ  
พืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา และปาล์มน้ ามัน สมุนไพร และผลไม้ การเพิกถอนสภาพ
ป่าเพื่อน าพื้นที่มาท านิคมอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง การสนับสนุน 
การเช่ือมโยงประตูการค้ากับกลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยอาจขอให้ทางกระทรวง 
การต่างประเทศ และสถาบันการศึกษาลงมาพูดคุยเพื่อจัดท าแผนในระดับจังหวัด  
ทั้ง ๔ จังหวัดร่วมกัน โครงการต่างๆ ที่จะพัฒนาต้องสามารถแปลงมาสู่การปฏิบัติได้
เป็นรูปธรรมตรงตามความต้องการของพื้นที่ให้มากที่สุด ทาง สศช. ควรเร่งรัด 
การลงมาพบกับจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด และจัดให้มีโครงการน าร่องในพื้นที่ในแต่ละ
จังหวัด จังหวัดละ ๑ โครงการ (Sandbox) โดยเฉพาะการจัดท านิคมอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการประมง หากจะน าโครงการที่ท าให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ ควรเป็น
โครงการที่ท ากับทางจังหวัด โดยพื้นที่อาจเป็นขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือ 
ระดับจังหวัดก็ ได้  ทั้ งนี้  การด าเนินงานของ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ควรมีการลงพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดแผนงานท่ีเป็นรูปธรรม ถือเป็น
การติดตามความคืบหน้า เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด 

- อยากให้มีการผลักดันเพื่อการพัฒนาจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
เรื่องการค้าผ่านแดนกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC การพัฒนาท่าเรือระนอง และการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

- แผนงานการพัฒนาเป็นสิ่ งที่ดีมากที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์   
แต่สิ่งส าคัญที่จะท าให้ทุกโครงการประสบผลส าเร็จได้คือ การได้รับความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชน จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ 
ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จึงจะเกิดความร่วมมือ น าไปสู่การมีส่วนร่วม 
ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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- ควรสนับสนุนให้มีการผลักดันการพัฒนาเรื่องการค้ากับต่างประเทศ 
โดยเฉพาะผลไม้ในพื้นที่จังหวัดระนองและภาคใต้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วย
การค้าขายกับภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 
รถไฟ และท่าเรือ  ต้องสมดุลกับการอนุรักษ์ไม่ท าให้ระบบนิเวศเสียหาย 

- กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านในวง และกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น  
ได้น าเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะกับสมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 
ผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา  
ซึ่งบางเรื่องสามารถด าเนินการแก้ไขในพ้ืนท่ีได้ หากประเด็นปัญหาใดไม่สามารถแก้ไข
ได้ในพื้นที่ คณะกรรมการจะได้น าประเด็นต่างๆ น าเข้าสู่คณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อด าเนินการแก้ไขตามบทหน้าที่ของวุฒิสภา
ต่อไป 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพ้ืนที่จังหวัดระนอง 
 วันพุธท่ี ๑๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔     
วิธีการ: พบปะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกร

วิสาหกิจชุมชนบ้านในวง และกลุม่เซรามิกบา้นหาดส้มแป้น 
สถานที่: ๑. ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ช้ัน ๕ ศาลากลางจังหวัด  
 ๒. วิสาหกิจชุมชนบ้านในวงเพื่อสง่เสริมการผลิตและแปรรูปผลผลติ 
 ทางการเกษตร โรงยิมเนเซียม โรงเรียนบ้านในวงอ าเภอละอุ่น  

๓. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเซรามิกบ้านหาดสม้แป้น อ าเภอเมืองระนอง  
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สุราษฎร์ธานี 
 

การติดตามการด าเนินการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
และติดตามการด าเนินงานในโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

การจัดต้ังกลไกการบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่เพ่ือประสานการขับเคลื่อน
การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) 

การด าเนินงานในโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑. การขับเคลื่อนพัฒนาปาล์มน้ ามันไปสู่ Oil Palm City  
๒. การพัฒนาเมืองสมุนไพร  
๓. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ  
๔. โครงการกระเป๋ายาไทยดีมีใช้ทุกบ้านต้านโควิด-19  
๕. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
๖. แผนการพัฒนาด้านการคมนาคม 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ด้านการเกษตร 
- คลองส่งน ้าที่ขุดท้าให้ขวางเส้นทางน ้าที่จะไหลลงคลองพุมดวงท้าให้ 

เกิดปัญหาน ้าท่วม พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และบ้านเรือนของประชาชนได้รับ
ความเดือนร้อน 

- พัฒนาโรงเรือนขมิ้นชันให้ ได้มาตรฐานและสามารถรองรับการผลิต 
ทีม่ีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อท่ีจะได้ส่งออกไปสู่ตลาดระดับสูง 

- ผลักดันให้เกษตรกรผ่านเรื่องมาตรฐานผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  
ตามระบบการจัดการคุณภาพหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
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- ส่งเสริมด้านนวัตกรรม เครื่องมืออุปกรณ์ในการแปรรูปขมิ้นชัน ส่งเสริม 
ด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเข้ามา
ศึกษาวิจัยและให้ความช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณและทุนในการจัดซื้อผลผลิต  
ของเกษตรกร 

- ส่งเสริมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันโดยการรวมกลุ่มและ
ปรับปรุงกระบวนการท างานของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ให้มีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

ด้านการคมนาคม 
- เนื่องจากไหล่คลองส่งน ้ามีความลาดชันมาก ท้าให้ทางขึ น-ลง เพื่อเข้าแปลง

เกษตร สวนยางพาราและปาล์มน ้ามัน เป็นไปด้วยความยากล้าบาก  
- ปัญหาการสัญจรระหว่าง ๒ ฝั่งคลองส่งน ้า ต้องกลับรถระยะทางไกล

มากกว่า ๕ กิโลเมตร อีกทั งถนนไหล่คลองบางช่วงยังลื่น และแคบ 

ด้านกฎหมาย 
- ขอให้รัฐบาลหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบอวนรุนที่มีน้ าหนัก

ไม่เกิน ๑ ตัน เป็นอาชีพทีท่ าลายล้าง หรือไม่ 
- ขอให้ทบทวนและผลักดันกฎหมายที่ยกเลิกอาชีพอวนรุนขนาดเล็ก กลับมา

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
- อยากให้รัฐบาลผ่อนปรนให้ชาวบ้านสามารถใช้เครื่องมืออวนรุนที่น้ าหนักไม่เกิน 

๑๕ ตันไปพลางก่อน ในระหว่างที่มีการลงพื้นทีต่รวจสอบและการแก้ไขกฎหมาย และ
ไม่ควรยกเลิกอาชีพพ้ืนบ้านของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปัญหาและข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการระดับอ าเภอ 
-  การด้ า เนินการโครงการสถานีสูบน ้ าด้ วยไฟฟ้านิคมสหกรณ์พนม  

พร้อมระบบส่งน ้า (โครงการประปาน ้าดิบ) หมู่ที่ ๒ ต้าบลพังกาญจน์ อ้าเภอพนม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดหาน ้าส้าหรับการเกษตรกรรมในพื นที่สวนปาล์มน ้ามันและ
สวนผลไม้ ซึ่งด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก 
พบตะกอนทรายทับถมบริเวณปากคลองชักน ้าของสถานีสูบน ้าในช่วงฤดูฝนปีที่ผ่านมา  
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จึงท้าให้น ้าไม่สามารถไหลเข้าไปสู่บริเวณโรงสูบน ้าได้ ส่งผลให้ยังไม่สามารถถ่ายโอน
ภารกิจทางการบริหารจัดการโครงการให้กับเทศบาลต้าบลพนมได้ 

- ปัญหาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท้าให้
นักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลกระทบให้รายได้จากการท่องเที่ยวของอุทยาน และ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของภาคเอกชนมีรายได้ลดลง มีผลต่อการจ้างงาน  
เกิดปัญหาหนี สิน 

- การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตสหกรณ์นิคมพนม เพื่อน้ามาจดทะเบียน
โรงแรมซึ่งมีขั นตอนต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
และการเกษตรมีปัญหาไม่สามารถขออนุญาตได้ 

- ปัญหาสภาพผิวจราจรช้ารุดหลายแห่งในพื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบล
คลองศก และอุทยานแห่งชาติเขาสก 

ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
จากการรับฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ คณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต้ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และให้ค าแนะน า
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแบบบูรณาการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้น าข้อมูลและ
ประเด็นปัญหาทีไ่ด้รับไปด าเนินการแก้ไขตามบทบาทหน้าท่ีต่อไป  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา :   โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
   วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ – วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

วิธีการ : จัดการประชุมผ่านระบบ Video Conference และลงพื้นที่เพ่ือ 
  รับฟัง แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและการถาม-ตอบ /ข้อร้องเรียน  
  รับทราบปัญหาอุปสรรค ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ปัญหา 

สถานที่ :  ๑. ห้องประชุมเมืองคนดี ช้ัน ๕ ศาลากลางจังหวัด 
             ๒. สถานีสูบน้ าโครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี–พุมดวง ต าบลบางงอน  
                 อ าเภอพุนพิน  
             ๓. ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอพนม  
             ๔. วิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันปลอดสารพิษ หมู่ ๕ ต าบลเขาวง  
                 อ าเภอบ้านตาขุน  
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นครศรีธรรมราช 
 

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ Southern Economic Corridor 
: SEC ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  

มีแผนงานโครงการที่ส าคัญ คือ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย  
มีโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
โครงการปรับปรุงอาคารที่พักผู้ โดยสารและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราช 
โดยการน าสายไฟฟ้า และสายสื่อสารลงใต้ดิน และขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ 
ถนนราชด าเนิน ตั้ งแต่สี่ แยกตลาดแขกไปทางทิศเหนือจนสุดเขตเทศบาล
นครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจุดแข็งเรื่องการท่องเที่ยว ความอุดมสมบูรณ์ด้วย
พืชผลทางการเกษตร และมีจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมประเพณี 

การติดตามการด าเนินการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)  

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) โดยเป็นแนวคิดในการพัฒนา
พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย  

๑. การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway)  
๒. การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & 

Andaman Route)  
๓. การพัฒนาฐานอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง 

(Bio-Based & Processed Agricultural Products)  
๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ 

รวมทั้ง เมืองน่าอยู่ (Green, Culture & Livable Cities) 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ด้านกฎหมาย 
- ปัญหาภายหลังการบังคับใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งผล

กระทบต่อการประกอบอาชีพประมงและสร้างความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
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จึงอยากให้รัฐบาลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขกฎหมาย และช่วยเหลือชาวประมงชายฝั่ง
อย่างจริงจัง 

- ควรแก้ปัญหาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเรื่องเครื่องมือท าการประมง โดย
การช่วยปรับเปลี่ยนเครื่องมือท่ีผิดกฎหมายให้ถูกต้อง 

- ควรอนุญาตให้ประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม คือ การท าประมงพื้นบ้านที่ท ามาตั้งแต่
อดีต  

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
- ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีโดยความเป็นธรรมและให้ประชาชนทุกภาค

ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ด้านคมนาคม 
- ปัญหาจากการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในการขนถ่าย

สินค้าทางการเกษตร เช่น การเข้าขุดหน้าดินตัดแปลงเกษตร ท าให้น้ าขังลึก ส่งผล
กระทบให้เกษตรกรไม่สามารถขนผลิตผลออกสู่ตลาดได้ รวมทั้งถนนได้รับความ
เสียหาย ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม และหน่วยงานใดจะดูแลรับผิดชอบถนนท่ีช ารุด 

- ปัญหาน้ าท่วมขังพื้นที่ระหว่างถนนสายหลักกับคันคลองก่อสร้าง 
 
ด้านที่ดิน 
- ปัญหาการเวนคืนท่ีดินในราคาที่ไม่เหมาะสม 
ด้านสังคม 
- ปัญหาการก่อสร้างโครงการล่าช้า ท าให้ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้พื้นที่

ก่อสร้างได้ผลกระทบเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับมีความไม่ชัดเจนในการช้ีแจง
ข้อมูลการก่อสร้าง เช่น ต้องการสร้างสะพานจ านวนเท่าใด และจะสร้างบริเวณใดบ้าง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันกับ

ส่วนราชการในอ าเภอ และจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน
ในพื้นท่ี ซึ่งหลายเรื่องสามารถด าเนินการแก้ไขในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ หากประเด็นปัญหาใด
ไม่สามารถแก้ไขได้ในพื้นที่ คณะกรรมการจะได้น าประ เด็นต่าง ๆ เหล่านั้นไป
ด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ีของวุฒิสภาต่อไป 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้  (Southern Economic 
Corridor : SEC) ในเรื่องการประสานงานในระดับจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และ
ความรู้เข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง การเร่งรัดก าหนดสิทธิประโยชน์ 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในเขต SEC  

ควรแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันโดยเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูล
ร่วมกัน เพื่อน ามาวิเคราะห์ และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
ส านักงานประมงจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนท่ีเดือดร้อน เป็นการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในระดับจังหวัด จากนั้นสามารถรวบรวมประเด็นที่ได้ด าเนินการ
แก้ไขแล้ว รวมทั้ง เสนอประเด็นปัญหาที่เกินขีดความสามารถของจังหวัดต่อวุฒิสภา 
เพื่อที่วุฒิสภาจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการท างาน การประสานงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ีและอ านาจของวุฒิสภาต่อไป  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนพ้ืนทีจ่ังหวัดภาคใต้จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
     วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ – วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
วิธีการ :  จัดการประชุมผา่นระบบ Video Conference และลงพื้นที ่

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการถาม-ตอบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นปญัหา/ 
ข้อร้องเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหาอุปสรรค  
ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ปัญหา 

สถานที่ :  ๑. ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน ๕ ศาลากลางจังหวดันครศรีธรรมราช 
      ๒. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจาก 

 พระราชด าริ อ าเภอเมืองนครศรธีรรมราช  
      ๓. โครงการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่วัดกลาง หมู่ที่ ๙ ต าบลขนอม  

      อ าเภอขนอม  
              ๔. ห้องประชุมศาลาประชาคม อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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......................................................................................................... 
 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  

คณะอ านวยการโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน  จ านวน  ๓  ครั้ง  
ประกอบด้วย 

๑. จังหวัดจันทบุรี  วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔   
๒. จังหวัดสระแก้ว  วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔   
๓. จังหวัดกาญจนบุรี  วันท่ี ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
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จันทบุรี 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

- การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนแบบชี้เป้าของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีการส ารวจข้อมูล (จปฐ.) โดยใช้เกณฑ์
จากดัชนีความยากจน เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
ช่วยเหลือกันภายในชุมชน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนต่อไป  

- ปัญหาด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนออนไลน์ ปรากฏว่า 
นักเรียนต้องเรียนด้วยความยากล าบาก เนื่องจากสัญญาณไวไฟ  (WiFi) ในหมู่บ้าน 
ใช้การไม่ได้ จึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ    

 - โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นแนวคิดในการช่วยเหลือชาวบ้าน
โดยน าแนวทางศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในพื้นที่และได้รับความร่วมมือจาก 
ส่วนราชการเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
- รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือประชาชนหลายโครงการ โดยเฉพาะในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)  
รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีการเสนอกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหลายฉบับ 
ซึ่งผ่านการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
อาทิ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดินท ากิน
ของประชาชน ได้มีมติคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่จะต้องทราบ และถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชน 
ได้รับทราบ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม 
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ประชาชนก็ควรศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการ
ได้รับสิทธิ หรือการได้รับความช่วยเหลือเช่นกัน 

- ปัญหาด้านการศึกษา รับไว้เพื่อน าไปเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา 
วุฒิสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไป     

- การด าเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ควรบูรณาการการท างานร่วมกัน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดจันทบุรี 
 วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  
วิธีการ: ลงพื้นที่เพ่ือถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกบัหน้าท่ีและอ านาจ 

ของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
กลั่นกรองในการตรากฎหมาย รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของประชาชน และสะท้อนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา 

สถานที่: อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ี
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สระแก้ว 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

- ปัญหาต้นทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง อาทิ ปุ๋ยหรือน้ ายาเคมี 
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า กรณีปัญหาน้ าท่วมขังท าให้พืชไร่เสียหาย จึงต้องการ
ให้ภาครัฐให้ความรู้ด้านการเกษตร ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับพันธุ์พืชที่เหมาะสม แมลง
ศัตรูพืช โรคระบาดในพืช นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประสบปัญหาไม่สามารถส่งผลผลิตทางการเกษตรไปขายใน
ต่างประเทศได้ ซึ่งขายในประเทศก็ได้ราคาต่ ามาก 

- ปัญหาน้ าเพ่ือการเกษตร ในฤดูฝนมีปริมาณน้ าฝนเพียงพอต่อการท า
การเกษตร มีการขุดสระกักเก็บน้ าเพื่อใช้ในฤดูแล้ง แต่ไม่สภาพพ้ืนดินสามารถกักเก็บ
น้ าไว้ได้ ท าให้ประสบปัญหาน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอในฤดูแล้ง นอกจากนี้  
มีการขุดบ่อบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภค ในส่วนพ้ืนท่ีหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๕ เป็นพื้นที่
อยู่ไกลจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และอยู่นอกเขตชลประทาน จึงต้องการให้มีระบบ
ชลประทานเพื่อส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่ท าการเกษตรของประชาชน     

- ปัญหากระแสไฟฟ้าเข้าไม่ถึงพ้ืนที่การเกษตร  ท าให้ไม่มีไฟฟ้าใช้กับ 

เครื่องสูบน้ าเพื่อส่งน้ าไปยังพื้นที่เพาะปลูก โดยปัจจุบันใช้เครื่องสูบน้ าแบบใช้น้ ามัน 
จึงท าให้เกิดความไม่สะดวก ประกอบกับยังเป็นการเพิ่มต้นทุนในการท าการเกษตร    

- ปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อให้สามารถน ารายได้มาสู่
ชุมชน 

- ปัญหาพ้ืนที่ในบริเวณต าบลคลองไก่เถื่อน ส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของกรมป่าไม้ 
โดยกองทัพบกขอใช้ท าประโยชน์ ซึ่งชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่เข้ามาอาศัยอยู่ 
โดยมีเพียงเอกสาร ภ.บ.ท. ๕ (เอกสารรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่) ท าให้ประสบปัญหา 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ จึงขอให้พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ 
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- โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ สร้างงานสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกร การพัฒนาการสร้างมาตรฐานการผลิตและการแปรรูป รวมทั้ง  
การพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและ
ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
- ปัญหาต้นทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง สามารถแก้ไขได้โดยการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรควรรวมกลุ่มกันเพื่อให้มีอ านาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง 
เพื่อให้การซื้อขายสินค้าทางการเกษตรเป็นไปอย่างถูกต้องและมีราคาที่เป็นธรรม  
มีการจัดตั้งสหกรณ์ ส่วนพืชสมุนไพรได้มีการสร้างโรงเก็บผลผลิต และโรงตาก
ผลิตภัณฑ์ ท าให้ปัจจุบันมีผลผลิตที่สามารถจ าหน่ายได้เพิ่มมากขึ้น  

- ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อน ามาใช้ท าการเกษตร ต้องประสานกับ 

กรมชลประทาน พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป  
- การแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าเข้าไม่ถึงพื้นที่การเกษตร ท าได้โดยการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้ปกครองท้องที่หรือผู้น าท้องถิ่นอาจเสนอโครงการในการ
พัฒนาพ้ืนท่ี เพื่อให้มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่เกษตรกร 

- ควรมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อท าเป็นโฮมสเตย์  มีการขายอาหารและ
สินค้าทางการเกษตร ซึ่งจะท าให้เกิดรายได้ของคนในพื้นที่ โดยเรื่องดังกล่าวควรมี  
การหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินการ และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม ส าหรับ
หมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๕ สามารถเสนอเรื่องไปยังหน่วยงานดังกล่าวเพื่อขอรับ 
การสนับสนุนได้  

- ปัญหาพื้นที่ในบริเวณต าบลคลองไก่เถื่อน ขอให้รวบรวมข้อมูลและรายช่ือ
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ส่งเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือกราบเรียน
ประธานวุฒิสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
ต่อไป 
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ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดสระแก้ว 
 วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  
วิธีการ: ลงพื้นที่เพ่ือถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกบัหน้าท่ีและอ านาจ 

ของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
กลั่นกรองในการตรากฎหมาย รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของประชาชน และสะท้อนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา 

สถานที่: อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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กาญจนบุรี 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ด้านที่ดิน  

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างเขื่อนเขาแหลม เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า ได้มีการจัดสรรที่ดินให้กับประชาชน เพื่อเป็นท่ีท าเกษตรแลกท่ีอยู่อาศัย 
จากเมื่อก่อนที่เคยอยู่พื้นท่ีราบต้องย้ายขึ้นไปอยู่บนภูเขา ซึ่งมีความสูงประมาณ ๔๐๐ 
– ๕๐๐ เมตร จากระดับน้ าทะเล การใช้ชีวิตมีความล าบาก จากท่ีดินเดิมซึ่งเป็นท่ีดิน
ที่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ที่ดินที่ได้รับการจัดสรร เดิมนิคมสหกรณ์มอบพื้นที่ให้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตมาจัดท าผังเพื่อจัดสรรให้กับประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน ผ่านไปหลายสิบปี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนได้  
จึงส่งมอบท่ีดินกลับไปยังนิคมสหกรณ์ จนปัจจุบันยังไม่สามารถออกเอกสารสิทธ์ิให้กับ
ประชาชนที่ถูกเวนคืนได้ทั้งหมด (ออกได้ไม่เกิน ๑๐%) โดยเรื่องดังกล่าวได้มีการ
ติดตามการด าเนินงานไปยังนิคมสหกรณ์ ซึ่งการที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้จะต้องให้
ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกของนิคมสหกรณ์ก่อน จึงได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์  
ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.๓) จากนั้นจึงมีการออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์ 
(กสน.๕) แล้วจึงจะออกเป็นโฉนดได้ และเมื่อได้รับโฉนดที่ดินแล้ว ยังมีข้อก าหนด 
ห้ามโอน ๑๐ – ๒๐ ปี ผลกระทบจากการที่ท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ส่งผลให้ผู้ประกอบ
กิจการโรงแรม หรือรีสอร์ท ไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการได้ ประชาชน 
ไม่สามารถน าที่ดินไปใช้เป็นหลักประกัน หรือการลงทุนต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้  

ด้านน้ า  

ผลจากการสร้างเขื่อนเขาแหลม ท าให้ประชาชนต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่สูง 
เมื่อถึงหน้าแล้งน้ าจะลดลงไปอยู่ที่ล าน้ าเดิม โดยเทศบาลต าบลวังกะต้องใช้เครื่องสูบน้ า 
สูบน้ าจากแม่น้ าขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนใช้ในการอุปโภค บริโภค ท าให้เทศบาล 
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ต้องรับภาระในการที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด             

ทั้งนี้ นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ เคยมีแนวความคิดว่าจะท าเขื่อนที่มีสปิลเวย์ 
(spillway) หรือทางน้ าล้น เพื่อกันน้ าไว้ก่อนที่จะไปถึงเขื่อนเขาแหลม เพื่อให้สามารถ
กักเก็บน้ าไว้ใช้ ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีน้ าเพื่อใช้ท าการเกษตร หรือท าประมงได้  
แต่แนวคิดดังกล่าวไม่อาจด าเนินการได้ เนื่องจากปริมาณน้ าขึ้น น้ าลง จะขึ้นอยู่กับ
ระดับน้ าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่
ดังกล่าวประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นอุทยานแห่งชาติและนิคมสหกรณ์ การที่จะด าเนินการ
ดังกล่าวได้จะต้องมีการปรึกษาหารือกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และกรมเจ้าท่า ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในการ
หาแนวทาง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับ
ประชาชนต่อไป  

ด้านอื่น ๆ 

การขาดแคลนบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นการ
กระจายอ านาจในการบริงานบุคคลเป็นเรื่องส าคัญ แต่อ านาจส่วนนี้กลับไปอยู่ที่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดสอบผู้บริหารหรือบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ 
แล้วส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏว่า แม้มีการจัดสอบ 
มาอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่มีบุคลากรที่เพียงพอที่จะส่งไปปฏิบัติหน้าทีใ่นพื้นที่ห่างไกล 
เพราะผู้ที่สอบได้ในล าดับที่ท่ีดีกว่าจะเลือกไปปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นที่ท่ีมีความเจริญ หรือ
มีความสะดวกสบายมากกว่า จึงไม่มีบุคคลใดเลือกมาปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นที่ดังกล่าว  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 

เมื่อสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่และได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อน าไปสู่การแก้ไขโดยกลไกของวุฒิสภาได้ กล่าวคือ 
การส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษา  
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หากเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ก็จะน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการดังกล่าว ส่วนเรื่องใดที่อยู่ภายใต้
หน้าที่และอ านาจของจังหวัด เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ ก็จะรับเรื่องเพื่อไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในทันที เรื่องใดที่เกินกว่าหน้าที่และอ านาจ
ของจังหวัด สมาชิกวุฒิสภาจะรับเรื่องไปด าเนินการภายใต้หน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา ส่วนเรื่องใด
ที่มีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ชัดเจน ก็จะมีการส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไป 

จากการฟังค าช้ีแจงของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลวังกะ จะเห็นว่า 
เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เมื่อเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และ
อ านาจของหลายหน่วยงานในจังหวัด ถ้าเรื่องผ่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ
จังหวัดจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ อาทิ การรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอเรื่องเข้าสู่ 
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ในการพิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องดังกล่าว โดยอาจจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
ถึงสภาพปัญหา ซึ่งคณะกรรมาธิการสามารถช้ีประเด็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่อ 
ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อน าไปสู่การด าเนินการในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ที่ดินของรัฐ อาทิ ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ  
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ทับซ้อนกับท่ีดินของประชาชน มีอยู่ในหลายพื้นที่ เพราะแต่ละ
หน่วยงานต่างมีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีการประกาศเขตพื้นที่ตาม
กฎหมายแต่ละฉบับ น ามาซึ่งการทับซ้อนกันของที่ดินของรัฐแต่ละประเภท อย่างไร  
ก็ตามสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือจะท าอย่างไรให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างถูกกฎหมาย 
ทราบว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหว่างการเร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรองในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 



๑๕๗ 

   

กลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องเร่งด าเนินการตรวจสอบ
เพื่อที่จะได้ทราบว่ามีคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทยตามกฎหมายหรือไม่ เพราะหาก
ปล่อยให้เนิ่นช้าไป หากรุ่นแรกๆ เสียชีวิตไป การตรวจสอบสัญชาติในรุ่นลูก รุ่นหลาน 
จะท าได้ยาก ซึ่งการไม่ได้รับสัญชาติไทยจะกระทบถึงสิทธิต่าง ๆ มากมาย อาทิ  
การไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี 
 วันท่ี ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕  
วิธีการ: ลงพื้นที่เพ่ือถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกบัหน้าท่ีและอ านาจ 

ของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
กลั่นกรองในการตรากฎหมาย รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของประชาชน และสะท้อนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา 

สถานที่: ต าบลหนองลู ต าบลไลโ่ว่ อ าเภอสงัขละบุรี 
 
 



๑๕๘ 

   

 
 



๑๕๙ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ฉบับท่ี ๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

ที่ปรึกษา    : พลเอกสิงห์ศึก สิงหไ์พร  ประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
คณะผู้จัดท า : คณะอนุกรรมการด้านติดตาม ประมวลผลและรายงานผลการปฏิบตัิ 
๑. นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ    ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายจรินทร์  จักกะพาก          อนุกรรมการ 
๓. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์      อนุกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ป่ินปฐมรัฐ      อนุกรรมการ 
๕. นายรณวริทธ์ิ ปรยิฉัตรตระกูล  อนุกรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สรุกิจบวร   อนุกรรมการ 
๗. นายสมเดช  นิลพันธุ์    อนุกรรมการ 
๘. นายออน  กาจกระโทก    อนุกรรมการ 
๙. นางเสาวคนธ์  จันทร์ผ่องศรี   อนุกรรมการ 
๑๐. นายปฐมพงศ์  กรเกษม   อนุกรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์เกศินี ประทุมสุวรรณ   อนุกรรมการ 
๑๒. นายเดช  ธรรมศิริ   อนุกรรมการ 
๑๓. นายรวิช  ตาแก้ว   อนุกรรมการ 
๑๔. นายชาตรี  ลุนด า  อนุกรรมการ 
๑๕. นายพีรพัฒน์  พันศิริ   อนุกรรมการ 
๑๖. นางสาวชลธิชา  มีแสง   อนุกรรมการ 
๑๗. นายณัฐกร  อ่วมบ ารุง     อนุกรรมการและเลขานุการ  
๑๘. นายกิตติศักดิ์  อุไรวงศ์   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นายไตรรงค์  โตกระแส     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นายปิยชาติ  ศลิปสุวรรณ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑. นายเกียรติศักดิ์ ล าพองชาติ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒. นายศรณัย์ศริิ  คัมภิรานนท์   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
บรรณาธิการ        :  เกศินี ประทุมสุวรรณ และรวิช ตาแก้ว     
พิมพ์และเผยแพร่  :  ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา



๑๓๙ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ฉบับท่ี ๕   
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 

  

 
 

 



 

 

 






